
1 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ 3/2568 
เมื่อวันพุธที่ 19 มีนาคม 2568 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

_______________________ 
 

ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ประมุข  อุณหเลขกะ  อธิการบดี  
2. นายธานี  สมวงศ์    รองอธิการบดี  
3. นายสถิตย์  อรุณแสง     รองอธิการบดี  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวุฒิ  ตุ้มทอง  รองอธิการบดี 
5. นายณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม   รองอธิการบดี  
6. นายเฉลิม  ขุนเอียด    รองอธิการบดี  
7. นายเอกวิศว์  สงเคราะห์    รองอธิการบดี  
8. นางสาววนิดา  วงศ์บรรณาคม   ผู้ช่วยอธิการบดี  
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์  สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  สุขแจ่ม  ผู้ช่วยอธิการบดี  
11. นางสาวอุศนา  อนงค์เวช    ผู้ช่วยอธิการบดี  
12. นางสุภัทรา  วิลามาศ    ผู้ช่วยอธิการบดี  
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  ชูทุ่งยอ  ผู้ช่วยอธิการบดี  
14. นายคมกริช  หมายสุข    ผู้ช่วยอธิการบดี 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  อรัญชัย  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา  เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เอมอักษร  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  จันทร์ผา  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ  กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
20. นายสัมพันธ์  สุกใส      คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตย์ตนัย  ธารารัตนสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพล  สุขชนะ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี  ศรีสงคราม               ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
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24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิวัติ  บุญมา  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
25. นางณัฐกานต์  ม่วงเขียว    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
26. นายภูริทัต  อยู่สบาย    ผู้อ านวยการกองกลาง 
27. นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์   ผู้อ านวยการกองคลัง  
28. นางสาวเบญจวรรณ  คลีดิษฐ   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  
29. นายสุบิน  เอกจิตต์    ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  
30. นางฤทัยชนก  โพธิ์งาม    ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
31. นางสาวมณฑิรา  สาระพันธ์   ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 
32. นางธัญญารัตน์  สาริกา    ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 
33. นางอัจฉรา  ลักษณสมบูรณ์   หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
34. นางสาวชุติณัสพร  กลั่นน ้าทิพย์   หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 
35. นางสาวมณฑาทิพย์  เดือนสุกแสง  หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ  
36. นางสาวชนันธร  สมจิตต์    หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
37. นางสาวอาภาวรรณ  มีโภคกิจ   หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 
38. นางสาวมลฤดี   ทับพรม    หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
39. นางสาวอ้อมใจ  บุญหนุน    หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
40. นางนิตยา  แจ้งประจักษ ์   หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
41. ว่าที ่ร.ต.หญิงมัฒธนา  บุญธรรม   หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 
42. นางสาวชญาธร  ปลื้มปั่น   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ส านักงานอธิการบดี 
43. นางสาวสิรัตติกาล  ภานุศร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพิรุฬห์  วัชรศรีส าเริง  รองอธิการบดี (ไปราชการ) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา  ค าจริง  รองอธิการบดี (ไปราชการ) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลือเดช  เพชรดวง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

    (หมดวาระ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุฒิ  สิริเกษมสุข  รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  นระมาตย์  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวรรณ  รัมมะภาพ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. นางสาวรัชตวรรณ  ลุนาบุตร   หัวหน้างานกฎหมายและนิติการ กองบริหารงานบุคคล 
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5. นายพัฒน์พล  แก้วยม    นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

6. นางสาวศิระยา  กรีพัฒน์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 
7. นางสาวเจนจิรา  ศักดิ์สองเมือง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
รองศาสตราจารย์ประมุข  อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประธาน 

ที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งมอบฝ่ายเลขานุการสรุปรายชื่อคณะกรรมการ และด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1.1 การปรับปรุงหอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (หอประชุมใหญ่)  
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงหอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (หอประชุมใหญ่) ซึ่งตาม

สัญญาต้องด าเนินการให้ล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2567 ขณะนี้ล่วงเลยระยะเวลามาเกือบ 5 เดือนแล้ว หากบริษัทฯ
พร้อมที ่จะเสียค่าปรับก็ไม่เป็นปัญหา และสอบถามรองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  สงเคราะห์) เพิ่มเติมว่าติดปัญหา 
ในเรื่องใด  

รองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  สงเคราะห์) กล่าวชี้แจงว่า ปัญหาที่ได้มีการหารือครั้งล่าสุด คือ เรื่องของการ
ปรับแบบให้ตรงกับการปฏิบัติงานจริง และได้มีการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยจะนัดประชุมเพื่อขอแก้ไขสัญญา 
ในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 20 มีนาคม 2568)  

ประธานที่ประชุมกล่าวเพ่ิมเติมว่า การปรับแบบกับแก้ไขแบบคนละประเด็นกัน ค าว่าปรับแบบ คือ ต้องเป็น 
Shop Drawing ถูกต้องหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น หลอดไฟจ านวนยังคงเท่าเดิมแต่ต าแหน่งที่ติดตั้งมีการปรับปรุงแก้ไข  
กรณีนี้ คือ การปรับแบบ แต่การแก้ไขสัญญา คือ ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนรูปแบบ
รายการเป็นอ านาจของอธิการบดีถูกต้องหรือไม่ และมหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายไปแล้วว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ
หรือการแก้ไขสัญญาจะต้องมีการแก้ไขก่อนที่จะมีการปฏิบัติ ซ่ึงผมจะไม่ลงนามย้อนหลังกรณีมีการปรับเปลี่ยนแบบไปแล้ว
และมาเสนอให้อธิการบดีลงนามย้อนหลัง กรณีนี้ผมไม่ลงนาม ผมจะยึดรูปแบบรายการเดิม ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริหารหน่วยงาน 
ทุกท่านช่วยก ากับดูแลเรื่องนี้ด้วย โดยเน้นย ้าว่าต้องปฏิบัติตามรูปแบบรายการตามสัญญา ไม่ใช่ด าเนินการเสร็จแล้ว 
มาขอปรับเปลี่ยน ซ่ึงกรณแีบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้ว และสอบถามเพ่ิมเติมว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด   

รองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  สงเคราะห์) กล่าวชี้แจงว่า ในวันพรุ่งนี้ได้มีการนัดหมายเพื่อประชุมหารือ 
กันอีกครั้ง ในเวลา 15.00 น. หากแบบและรายการ BOQ มีการปรับแก้ไขตามแบบแล้ว จะเสนอมหาวิทยาลัยลงนาม  
และจะขอหารือกับคณะกรรมการฯ อีกครั ้ง ในเรื ่องของการขออนุมัติมหาวิทยาลัยเพื ่อแก้ไขสัญญา ซึ ่งขณะนี้ทาง 
ผู้ควบคุมงานได้มอบหมายให้ผู้รับจ้างไปปรับเรื่องของงานที่ยังไม่เรียบร้อย  
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ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า มอบทุกหน่วยงานเป็นนโยบายว่า ค าว่า ตรวจรับ ไม่ใช่การตรวจรับ 
เชิงปริมาณ แต่ต้องตรวจรับเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ครบตามสัญญาแต่ต้องมีคุณภาพ ซึ่งบริษัทอาจจะใช้เงื่อนไขในเรื่อง
ของประกันสัญญาซึ่งอาจมีการแก้ไขสัญญาในภายหลัง ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือด าเนินการให้เสร็จตามก าหนดแต่ไม่มี
คุณภาพ สุดท้ายมหาวิทยาลัยต้องมารับภาระ เพราะฉะนั้นกรรมการต้องมีความรู้และเข้มงวดในเรื่องนี้ หากท่านคิดว่า 
ทุกอาคาร ทุกสิ่งที่มีการปลูกสร้าง เป็นบ้านของท่าน ท่านก็ต้องท าให้เต็มที่  

มติที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานก าชับบุคลากร 
ในหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อก าหนดในสัญญา 

1.1.2 งานเกษตรแห่งชาติ  
มหาวิทยาลัยก าหนดจัดงานเกษตรแห่งชาติ เรื่องนี้ขอมอบหมายให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตรไปประสานกับทุกคณะ เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเกษตรแห่งชาติดังกล่าว โดยมีอธิการบดี
เป็นประธานคณะกรรมการ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ และ 
ในอนาคตอาจจะเป็นการต่อยอดเพื ่อจัดงานเกษตรอยุธยาแฟร์ โดยมีพื ้นที ่ส  าหรับนักศึกษาในแต่ละคณะมาร่วม
จัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษ และมีการให้เช่าพื้นที่เพื่อขายสินค้าต่าง ๆ เหมือนกับ
งานเกษตรแฟร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา  เหลียวตระกูล)  
กล่าวเพ่ิมเติมว่า คณะจะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการดังกล่าว และจะเสนอมหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

ประธานที่ประชุมกล่าวเพ่ิมเติมว่า ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการเป็นชุดใหญ่ ซึ่งตามอ านาจของสภามหาวิทยาลัย 
สามารถแต่งตั้งบุคลากรภายนอกเป็นที่ปรึกษาได้ เพราะฉะนั้นท่านจะต้องคัดเลือกศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จมา
สนับสนุนในการด าเนินการเรื่องนี้ และในอนาคตเกษตร      อยุธยาแฟร์อาจจะมีชื่อเสียงเทียบเท่ากับงานเกษตรแฟร์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เป็นได้ งานนี้เป็นงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยแต่ธีมงานเป็นของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร  

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ  
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1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2568 เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 

 

ลำดับ
ที่ 

 

ชื่อเรื่อง/วาระ 

 

มติที่ประชุม 

 
 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานดำเนินการ 

ผลการดำเนินการตามมติทีป่ระชุม  
 

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
(รายงานโดยละเอียด) 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
(หากยังดำเนินการไมเ่สรจ็ ฝ่ายเลขาฯ  
มีการติดตามการดำเนินงานจนกว่า 
จะแล้วเสรจ็ รายละเอยีดปรากฎอยู ่

ในวาระสืบเนือ่ง วาระ 3.1) 

ยังไม่ไดด้ำเนินการ 
(หากยังไม่มกีารดำเนนิการ ฝ่ายเลขาฯ  
มีการติดตามการดำเนินงานจนกว่า 

จะดำเนินการ รายละเอยีดจะปรากฎ 
อยู่ในวาระสืบเนือ่ง วาระ 3.1) 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
วาระ 1.1 ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

1 1.1.3  แนวทางการจัดหา
รายได้และบริหารทรัพย์สิน 
มทร.สุวรรณภูมิ 

รับทราบ และมอบรองอธิการบดี 
(นายเอกวิศว์  สงเคราะห์ และ
กองกลางเสนอแนวทางการจัดหา
รายไดแ้ละบริหารทรัพยส์ินของ
มหาวทิยาลยัในเรื่องการลดอัตรา 
ค่าเชา่ (กรณีเป็นศษิย์เกา่ของ
มหาวทิยาลยัสามารถลดได้กี่
เปอร์เซ็นต)์ และไปศึกษาวา่
บุคลากรของมหาวทิยาลยัสามารถ
หารายได้หรือเปน็เซลล์ให้กบั
มหาวทิยาลยัได้หรือไม ่มีกฎหมาย
หรือระเบียบข้อบงัคบัฉบบัใดรองรับ 
และมีค่าตอบแทนกี่เปอร์เซ็นตจ์าก 
ยอดการเชา่พืน้ที่เปน็จำนวนเทา่ใด 
โดยให้นำข้อมูลมาเสนอต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั
ในการประชุมครั้งถัดไป 

รองอธิการบดี 
(นายเอกวิศว์  สงเคราะห์)/ 

กองกลาง 
 

- อยู่ระหว่างดำเนนิการนำวาระ 
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดหา
รายได้ฯ มทรส. คร้ังที่ 3/2568  
ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568  
เพื่อพิจารณาต่อไป 

- 
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ลำดับ
ที่ 

 

ชื่อเรื่อง/วาระ 

 

มติที่ประชุม 

 
 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานดำเนินการ 

ผลการดำเนินการตามมติทีป่ระชุม  
 

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
(รายงานโดยละเอียด) 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
(หากยังดำเนินการไมเ่สรจ็ ฝ่ายเลขาฯ  
มีการติดตามการดำเนินงานจนกว่า 
จะแล้วเสรจ็ รายละเอยีดปรากฎอยู ่

ในวาระสืบเนือ่ง วาระ 3.1) 

ยังไม่ไดด้ำเนินการ 
(หากยังไม่มกีารดำเนนิการ ฝ่ายเลขาฯ  
มีการติดตามการดำเนินงานจนกว่า 

จะดำเนินการ รายละเอยีดจะปรากฎ 
อยู่ในวาระสืบเนือ่ง วาระ 3.1) 

2 1.1.4 การบริหารมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน 

รับทราบ และมอบผูช้่วยอธิการบดี 
(นายคมกรชิ  หมายสขุ)  
เป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในดา้นสิง่ปลูกสรา้งฯ 
พร้อมกำหนดรายชื่อคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องเสนอมหาวิทยาลยั
พิจารณา เพื่อให้การดำเนินงาน
ตรวจสอบภายในเปน็ไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมการปฏบิัติงานตรวจสอบ
ภายในของหนว่ยงานของรัฐต่อไป 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
(นายคมกริช  หมายสุข) 

 

- ดำเนินการจัดทำคำสั่งฯ เสนอทา่น
อธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว  

- 

วาระ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
1 1.2.9 รายงานผลการดำเนินงาน

รายการลงทุนประจำปี
งบประมาณ 2568 

รับทราบ และมอบกองนโยบาย 
และแผน กองคลัง ประสานการ
ดำเนินการกับงานกฎหมายและ 
นิติการ กองบริหารงานบุคคล  
ในเรื่องของแนวปฏิบัติและ
กระบวนการขั้นตอน กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์เป็น
อำนาจของอธิการบดีหรือหัวหน้า
หน่วยงาน ทั้งนี้ หากไม่ขัดต่อ
กฎหมายขอให้กลับไปใช้ระบบเดิม
โดยปฏิบตัิได้ทนัที แต่หากขัดต่อ

กองนโยบายและแผน/ 
กองคลัง/ 

งานกฏหมายและนิติการ 
กองบริหารงานบุคคล 

กองนโยบายและแผน กองคลัง 
ได้ประสานและหารือกับ 
งานกฎหมายและนิติการ
เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้ง
ข้อมูลเบื้องต้นต่อ 
รองอธิการบดี (นายธานี สมวงศ)์ 
แล้ว ซึ่งตาม พรบ.จัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

- - 
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ลำดับ
ที่ 

 

ชื่อเรื่อง/วาระ 

 

มติที่ประชุม 

 
 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานดำเนินการ 

ผลการดำเนินการตามมติทีป่ระชุม  
 

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
(รายงานโดยละเอียด) 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
(หากยังดำเนินการไมเ่สรจ็ ฝ่ายเลขาฯ  
มีการติดตามการดำเนินงานจนกว่า 
จะแล้วเสรจ็ รายละเอยีดปรากฎอยู ่

ในวาระสืบเนือ่ง วาระ 3.1) 

ยังไม่ไดด้ำเนินการ 
(หากยังไม่มกีารดำเนนิการ ฝ่ายเลขาฯ  
มีการติดตามการดำเนินงานจนกว่า 

จะดำเนินการ รายละเอยีดจะปรากฎ 
อยู่ในวาระสืบเนือ่ง วาระ 3.1) 

กฎหมายเห็นควรให้ยึดตาม
กฎหมายเป็นหลัก และรายงานให้
รองอธิการบดี (นายธานี  สมวงศ)์ 
ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 
เพื่อรายงานต่ออธิการบดีทราบ
ต่อไป 
 

การบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 อำนาจในการ
ดำเนินการเป็นของหัวหน้า
หน่วยงาน (อธิการบดี) และ
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องมอบ
อำนาจตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  
ซึ่งตามคำสั่งดังกล่าว ไม่ได้ 
มีการมอบอำนาจให้รอง
อธิการบดี และคณบดีในการ
อนุมัติกรณีมีการเปลี่ยนแปลง
รายการครุภัณฑ ์

2 1.2.10 รายงานสรุปผลการ 
ลงนามความร่วมมือ (MOU) 
และแนวทางการพัฒนา  
Dashboard  

รับทราบ และมมีติ ดังนี ้
1. เห็นชอบในหลักการ การจัดทำ  
Dashboard  สรปุผลการลงนาม
ความร่วมมือ MOU ทั้งในประเทศ
และตา่งประเทศ โดยให้จัดทำเปน็
ภาพรวมของมหาวทิยาลัย  

ผู้ช่วยอธิการบด ี
(นางสาววนิดา  วงศ์บรรณาคม)/ 
งานสื่อสารฯ กองกลาง/ 
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- งานกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง
ได้ติดต่อประสานงานกับสำนัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ในการประชุมเพื่อดำเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกนัต่อไป 

- 
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ลำดับ
ที่ 

 

ชื่อเรื่อง/วาระ 

 

มติที่ประชุม 

 
 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานดำเนินการ 

ผลการดำเนินการตามมติทีป่ระชุม  
 

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
(รายงานโดยละเอียด) 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
(หากยังดำเนินการไมเ่สรจ็ ฝ่ายเลขาฯ  
มีการติดตามการดำเนินงานจนกว่า 
จะแล้วเสรจ็ รายละเอยีดปรากฎอยู ่

ในวาระสืบเนือ่ง วาระ 3.1) 

ยังไม่ไดด้ำเนินการ 
(หากยังไม่มกีารดำเนนิการ ฝ่ายเลขาฯ  
มีการติดตามการดำเนินงานจนกว่า 

จะดำเนินการ รายละเอยีดจะปรากฎ 
อยู่ในวาระสืบเนือ่ง วาระ 3.1) 

2. มอบผู้ชว่ยอธิการบดี  
(นางสาววนดิา  วงศบ์รรณาคม) 
และงานสื่อสารองค์กรฯ กองกลาง 
ประสานการดำเนินการในการ
จัดทำ  Dashboard สรุปผลการ 
ลงนามความร่วมมือ (MOU)  
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยกับ 
รองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  
สงเคราะห์) และสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ 
ข้อมูลที่เป็น MOU International 
ให้เป็นหน้าที่ของงานสื่อสาร
องค์กรฯ กองกลาง เปน็ผู้ให้ข้อมูล 
ส่วน MOU ที่อยู่ภายใต้คณะ  
ให้คณะเป็นผู้ Upload ข้อมูล
ดังกล่าว 
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ลำดับ
ที่ 

 

ชื่อเรื่อง/วาระ 

 

มติที่ประชุม 

 
 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานดำเนินการ 

ผลการดำเนินการตามมติทีป่ระชุม  
 

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
(รายงานโดยละเอียด) 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
(หากยังดำเนินการไมเ่สรจ็ ฝ่ายเลขาฯ  
มีการติดตามการดำเนินงานจนกว่า 
จะแล้วเสรจ็ รายละเอยีดปรากฎอยู ่

ในวาระสืบเนือ่ง วาระ 3.1) 

ยังไม่ไดด้ำเนินการ 
(หากยังไม่มกีารดำเนนิการ ฝ่ายเลขาฯ  
มีการติดตามการดำเนินงานจนกว่า 

จะดำเนินการ รายละเอยีดจะปรากฎ 
อยู่ในวาระสืบเนือ่ง วาระ 3.1) 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
1 4.1 พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ เห็นชอบ 
ในหลักการ (ร่าง) ข้อบงัคับ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ วา่ด้วยการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
และมอบกองบริหารงานบุคคล
นำเสนอต่อทีป่ระชุมสภา
มหาวิทยาลยัพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป   

กองบริหารงานบุคคล - อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูล 
ที่ต้องการแก้ไขในข้อบังคับฯ และ
นัดประชุมหารือกับผู้เก่ียวข้อง 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

- 

2 4.2 พิจารณาการแก้ไข
ระยะเวลาการจ้างของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุนในเรื่องของ 
การทำสัญญาจ้าง 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้รับทราบ 
และมอบประธานสภาคณาจารย ์
ไปประชุมหารือเพื่อทำความเข้าใจ
กับบุคลากรสายสนับสนนุและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ
การทำสัญญาจา้ง โดยนำมต ิ
ที่ประชุมของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยั 
(ก.บ.ม.) และข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัใชป้ระกอบการ
พิจารณาเรื่องนี้ต่อไป 

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

สภาคณาจารย์ฯ แจ้งวา่ 
ได้ทำหนงัสือแจ้งไปยัง 
กองบริหารงานบุคคล
เรียบร้อยแล้ว (ตาม
หนังสือกองกลาง  
งานสภาคณาจารย์ฯ ที่ อว 
0656.02/25 ลงวันที่  
13 มีนาคม 2568) 

- - 
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3 4.3 พิจารณาการจัดตั้ง
สาขาวิชาโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทานขึ้นใหม ่

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ 
มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศจัดตัง้สาขาวชิา 
โลจสิติกส์และโซ่อุปทานขึ้นใหม่ 
และมอบกองบริหารงานบุคคล
เสนอกรอบโครงสร้างต่อสภา
มหาวิทยาลยัพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

กองบริหารงานบุคคล - นำเสนอเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) คร้ังที่ 3/2568  
เมื่อวันพุธที่ 5 มีนาคม 2568 
พิจารณาเรียบร้อยแล้ว 

- 

4 4.4 พิจารณาการจัดตั้ง
สาขาวิชานวัตกรรมการ
เรียนรู ้คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรมอบ
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สุวุฒิ  ตุ้มทอง) รองอธิการบดี  
(นายธานี  สมวงศ)์ รองอธิการบดี 
(นายสถิตย์  อรุณแสง) ผู้อำนวยการ 
กองบริหารงานบุคคล และคณบดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หารือ
ร่วมกันในการพิจารณาทบทวนการ
จัดตั้งสาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้
ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และ
นำมาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อีกครั้ง 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุวุฒิ  ตุ้มทอง)/ 

รองธิการบดี 
(นายธานี  สมวงศ์)/ 

รองอธิการบดี 
(นายสถิตย์  อรุณแสง)/ 
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล/ 
คณบดีคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม 

- อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลและ
มอบหมายผู้เก่ียวข้องของคณะ  
และนัดประชุมผู้รับผิดชอบตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  
เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณา
ทบทวนการจัดตั้งสาขาวิชานวัตกรรม
การเรียนรู้ของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

- 
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5 4.5 พิจารณาข้อเสนอแนะ
การกำหนดมาตรการ 
กิจกรรม และแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 

ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตาม
ข้อเสนอแนะการกำหนดมาตรการ 
กิจกรรม และแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ โดยที่ประชุมมี
ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม 
ดังนี ้
1. IE1 ด้านความไม่ปลอดภัยของ
นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่มาใช้
บริการในมหาวิทยาลัย เห็นควรมอบ 
รองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  
สงเคราะห์) และสำนักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการ
อุปกรณ์ Access Control system  
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 
2568 โดยให้ประสานกับสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ในเรื่องฐานข้อมูลของนักศึกษา และ

รองอธิการบดี  
(นายเอกวิศว์  สงเคราะห์)/

สำนักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ 
รองอธิการบดีที่กำกับความเสี่ยง

และผู้บริหารที่รับผิดชอบ 

- อยู่ระหว่างเสนอความเห็นขอบ 
จากรองอธิการบดี 
(นายเอกวิศว์  สงเคราะห์) 

- 
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ในอนาคตให้มีการดำเนินการให้กับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วย 
2. IE2 ด้านการเผยแพร่ข้อมูลสื่อ
สังคมออนไลน์ที่มีผลต่อภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยในทางลบ  
เห็นควรมอบผู้อำนวยการสำนัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นประธานคณะกรรมการเพื่อจะมา
แก้ข่าว Fake News พร้อมทั้งเสนอ
รายชื่อคณะกรรมการต่อมหาวิทยาลัย 
โดยมีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน  
1 อาทิตย์ ทั้งนี้ ให้ตั้งกลุ่ม Line 
เฉพาะข่าว Fake News ของ
มหาวิทยาลัยด้วย  
3. มอบรองอธิการบดีที่กำกับความ
เสี่ยงและผู้บริหารที่รับผิดชอบ  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อรับฟัง
ข้อเสนอแนะและแนวทางการ
ดำเนินงานในการลดระดับ 
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
ที่มีการประชุม 
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6 4.7 พิจารณาเพ่ิม WeChat 
Official เป็นช่องทาง
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูม ิณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน   

ที่ประชุมพิจารณาแลว้เห็นชอบ 
ในหลักการ ในการเพิ่ม WeChat 
Official เปน็ช่องทาง
ประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 
และมอบผูช้่วยอธิการบด ี 
(นางสาววนดิา  วงศบ์รรณาคม) 
ประสานการดำเนินการร่วมกับ 
รองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  
สงเคราะห์) งานสื่อสารองค์กรฯ 
กองกลาง และสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดำเนนิการในสว่นที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
(นางสาววนิดา  วงศ์บรรณาคม)/ 

รองอธิการบดี 
(นายเอกวิศว์  สงเคราะห์)/ 
งานสื่อสารองค์กรฯ 

กองกลาง/ 
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- งานกิจการระหว่างประเทศ 
กองกลาง ได้ติดต่อประสานงานกับ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการประชุม 
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง
ร่วมกันต่อไป 

- 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ 
1 5.2 แนวทางการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควร
มอบงานกฎหมายและนิติการ  
กองบริหารงานบุคคลไปศึกษา
กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และให้มารายงานต่อทีป่ระชุม 
ในการประชุมครั้งถัดไป 
 

งานกฎหมายฯ 
กองบริหารงานบุคคล 

- อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล - 
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2 5.3 การแต่งตั้งผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

ที่ประชุมรับทราบ และมอบ 
กองบริหารงานบุคคลติดตามความ
คืบหน้าในการดำเนินการแตง่ตั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยด่วน 
และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ
ต่อไป 

กองบริหารงานบุคคล - ดำเนินการแต่งตั้งผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมและนวัตกรรม
เรียบร้อยแล้ว และกำหนดประชุม
ในวันที่ 11 เมษายน 2568  

- 

หมายเหตุ ค าอธิบายเพิ่มเติม 
1.  ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว : การด าเนินการในเรื่องนั้นจบสิ้นกระบวนการที่หน่วยงานของท่านรับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ 
2.  อยู่ระหว่างด าเนินการ : อยู่ระหว่างกระบวนการและข้ันตอนต่าง ๆ ซึ่งยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ (รายละเอียดจะปรากฎอยู่ในวาระสืบเนื่อง วาระท่ี 3.1) 
3.  ยังไม่ได้ด าเนินการ : เป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายเลขาฯ ติดตาม และยังไม่ได้มีการด าเนินการ ซึ่งฝ่ายเลขาฯ จะติดตามต่อไป จนกว่าจะด าเนินการเสร็จสิ้น 
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพื ่อโปรดทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั ้งที่ 2/2568 เมื ่อวันที่  
19 กุมภาพันธ์ 2568 

ทั้งนี ้ ที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ ่มเติมจากรายงาน  
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 2/2568 ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1.3 แนวทางการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มทร.สุวรรณภูมิ 
ประธานที่ประชุมสอบถามเพ่ิมเติมว่า เรื่องนี้ได้ข้อสรุปอย่างไร 
รองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  สงเคราะห์) กล่าวชี ้แจงว่า ในเรื ่องของส่วนลด ได้มีการพิจารณา  

ในคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ มทรส. แล้วสามารถให้ส่วนลดได้ ส่วนตัวเลขจะน ามาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง ในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นที่จะให้กับบุคลากรหรือนักศึกษาที่สามารถหางาน 
มาได้นั้น ยังไม่มีหน่วยงานใดที่ด าเนินการในเรื่องนี้อย่างชัดเจน จึงหารือกันว่าอาจจะต้องไปศึกษาหรือสอบถามจาก
หน่วยงานอื่น ๆ อีกครั้ง 

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า มอบหมายให้ไปศึกษาหรือออกข้อบังคับฯ ไม่ใช่ให้ไปหารือกับบุคคลภายนอก 
รองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  สงเคราะห์) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากได้มีการศึกษาระเบียบและ

ข้อบังคับแล้ว ปรากฎว่ายังไม่มีหน่วยงานใดที่ด าเนินการเรื่องนี้อย่างชัดเจน จึงต้องไปหารือกับหน่วยงานภายนอก  
ที่เก่ียวข้องหรือให้ความชัดเจนกับเรื่องนี้ได้  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า นิติกรของมหาวิทยาลัยท่านสามารถปรึกษาได้ เนื่องจากเป็นงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยและอยู่ในรูปแบบของค่า Incentive หรือเป็นเซลล์ โดยได้รับค่าตอบแทน เพราะเหตุใดจึงจ่ายไม่ได้ 
เป็นการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย และเห็นควรให้ออกเป็นข้อบังคับฯ ในการด าเนินงาน 

รองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  สงเคราะห์) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ขอเวลาไปศึกษาเรื่องนี้ให้ เกิดความ
ชัดเจนอีกครั้ง  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ และมอบรองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  สงเคราะห์) 
และกองกลางไปศึกษาข้อมูลหรือหารือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพิ ่มเติมในการออกข้อบังคับฯ เพื่อรองรับการ
ด าเนินการดังกล่าว  

ระเบียบวาระท่ี 1.2.9 รายงานผลการด าเนินงานรายการลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 2568 
ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องนี้เป็นอ านาจของอธิการบดีใช่หรือไม่  เพราะฉะนั้นการพิจารณา

เห็นชอบและอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ของศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี ศูนย์พื้นที่นนทบุรี ขอมอบหมายให้
รองอธิการบดีประจ าศูนย์พ้ืนที่มีอ านาจในการอนุมัติ ส่วนศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
วาสุกรี มอบหมายให้รองอธิการบดี (นายธานี  สมวงศ์) มีอ านาจในการอนุมัติ ส่วนคณะที่อยู่ในศูนย์พื้นที่ มอบหมาย
ให้คณบดีเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติ เนื่องจากเป็นรายการครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ผมจะลงนามให้ในวันนี้ เนื่องจาก
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เป็นการแก้ไขปัญหา และต้องชี้แจงให้คลังจังหวัดทราบว่า เพราะเหตุใดมหาวิทยาลัยจึงมีผลการเบิกจ่ายล่าช้าที่สุด 
ยกเว้นรายการสิ่งก่อสร้างยังคงให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเหมือนเดิม  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบตามที่เสนอ และมอบกองคลังด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ค าสั่งการมอบอ านาจว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ เสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาลงนามต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 4.5 พิจารณาข้อเสนอแนะการก าหนดมาตรการ กิจกรรม และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

ประธานที่ประชุมสอบถามเพ่ิมเติมว่า เรื่องนี้มีการด าเนินการอย่างไร 
รองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  สงเคราะห์) กล่าวชี้แจงว่า ในเรื่องของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการอุปกรณ์ 

Access Control system ขอให้รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  นระมาตย์) 
เป็นผู้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 

รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  นระมาตย์) กล่าวชี้แจงว่า 
บริษัทฯ ได้มาลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว และจะส่งมอบรายการครุภัณฑ์ ในวันที่ 27 มีนาคม 2568  

ประธานที่ประชุมกล่าวเพ่ิมเติมว่า ในเรื่องของ Database มีการด าเนินการอย่างไร 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  นระมาตย์) กล่าวชี้แจงว่า 

อยู่ระหว่างขอข้อมูลจากบุคลากรในเรื่องของป้ายทะเบียนรถยนต์ และขอข้อมูลของนักศึกษาที่เป็นรูปถ่ายจากส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล PDPA โดยจะด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มแล้วลงโปรแกรมได้ทันที  
ในส่วนของกล้องมีการเก็บฐานข้อมูลของกล้อง ไม่ต้องไปผูกกับ Database ของมหาวิทยาลัย  

ประธานที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติมว่า หากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการปรับปรุงข้อมูล 
จะด าเนินการอย่างไร ยกตัวอย่างหากนักศึกษาออกไปแล้ว 

รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  นระมาตย์) กล่าว
ชี้แจงว่า ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก แต่เห็นควรให้มองประเด็นในเรื่องของการโดนแฮ็กเกอร์ข้อมูล  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ท่านไปหาวิธีอื่นดีกว่าหรือไม่ เพราะการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลแล้วแฮ็กเกอร์  
จะแฮ็กได้อย่างไรในเมื่อท่านดึงฐานข้อมูลมาและอยู่ภายในหน่วยงาน กรณีมีนักศึกษาออกในวันหนึ่งประมาณ 10 คน  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต้องมาแจ้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะเหตุใดจึงไม่ลิงก์ 
กับฐานข้อมูล หากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล ข้อมูลดังกล่าวจะถูกปรับเปลี่ยน 
โดยอัตโนมัติ  

รองผู ้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์วิช ัย  นระมาตย์)  
ให้ความเห็นว่า กรณีหากมีการ Update ข้อมูลของนักศึกษา หากค้นหาแล้วไม่เจอก็ไม่สามารถเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยได้ 
ซึ่งเป็นรูปแบบที่เราตั้งค่าไว้ หากนักศึกษาไม่สามารถเข้ามาได้จะให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกับ รปภ. หรือนักศึกษามีเอกสาร
หลักฐานยืนยันว่าคือนักศึกษาจริง  
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ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีนักศึกษาที่ถูก retire ไปแล้ว แต่ยังโชว์บัตรเดิมอยู่ ท่านจะแก้ไข
ปัญหาอย่างไร หากท่านไม่ลิงก์กับฐานข้อมูลต่อให้นักศึกษามีบัตรแต่ฐานข้อมูลไม่มีชื่อแสดงว่าคุณคือบุคคลภายนอก และ
ปัจจุบันนี้ฐานข้อมูลของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีความเสถียรมากที่สุด เพราะฉะนั้นการเข้า - ออกของ
นักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้จัดท าฐานข้อมูล ดังนั้น ท่านจะต้องลิงก์กับฐานข้อมูลให้ได้ ปัญหา
ของเด็กที่โดนไล่ออกหรือโดน retire สุดท้ายก็มีบัตรหมดทุกคน และรปภ.เห็นว่ามีบัตรก็ให้เข้ามาได้หมด เพราะฉะนั้น 
เห็นควรให้ท่านไปหาแนวทางป้องกันเรื่อง security ด้วย ไมต้องกลัวเรื่องของการโดนแฮ็กข้อมูล หรือหากโดนแฮ็กข้อมูล
ท่านจะต้องด าเนินการท า Database หากเราทราบปัญหาในจุดใดก็ไปแก้ปัญหาในจุดนั้น คิดวิเคราะห์และหาแนวทาง 
ในการป้องกัน หากมีแนวทางป้องกันปัญหาเรื่องความเสี่ยงสามารถแก้ปัญหาได้หมด  

รองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  สงเคราะห์) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ถึงอย่างไรก็ต้องมีการเชื่อมโยงกับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เนื่องจากสถานะของนักศึกษาต้องมีการ Update อยู่ตลอด ส่วนข้อมูลของนักศึกษา 
จะให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยตรง ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ Update เป็นปัจจุบัน  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ และมอบรองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  สงเคราะห์) 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประสานการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป   

ระเบียบวาระท่ี 5.2 แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ประธานที่ประชุมสอบถามเพ่ิมเติมว่า เรื่องนี้มีการด าเนินการอย่างไร 
หัวหน้างานกฎหมายและนิติการ (นางสาวรัชตวรรณ  ลุนาบุตร) กล่าวชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติมว่า จากข้อมูล

ที่ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมมา ตามพระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มาตรา 10  
ก าหนดว่า ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนไม่ว่าจะเรียกว่า  
อย่างใดให้แก่ผู้ร่วมประชุม ให้จ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้ร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่าน  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า คือ เบิกได้ใช่หรือไม่ 
หัวหน้างานกฎหมายและนิติการ (นางสาวรัชตวรรณ  ลุนาบุตร) กล่าวชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า ยกตัวอย่าง 

ท่านอธิการบดีลาป่วยหรือลาพักผ่อน แต่มีรักษาการปฏิบัติหน้าที่อยู่ แต่ท่านเข้าประชุมก็เบิกไม่ได้ เนื่องจากเป็นสทิธิ
ของรักษาการ  

ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า เพราะเหตุใดจึงเบิกไม่ได้ เนื่องจากมีกฎหมาระบุไว้ว่าข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ 7 วัน 24 ชั่วโมง ถึงแม้จะลาพักผ่อน ถ้ามีเหตุก็ต้องเข้าประชุมได้  

หัวหน้างานกฎหมายและนิติการ (นางสาวรัชตวรรณ  ลุนาบุตร) กล่าวชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า หมายถึง
หากมีต าแหน่งรักษาการอยู่ ต้องเป็นรักษาการที่เข้าประชุม  
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ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า ไม่ว่าอยู่ในส่วนใดก็สามารถลงนามได้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นรักษาการ 
หรือในเวลาที่ประชุมไม่ให้รักษาการได้หรือไม่ โดยรักษาการเป็นช่วง ๆ เห็นควรให้ไปศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติม และจัดท า
ระเบียบวาระมาเสนอในการประชุมครั้งถัดไป เนื่องจากที่อื่นมีการด าเนินการได้ ถึงแม้จะไปราชการแต่ออนไลน์
สามารถเบิกจ่ายได้ เพราะถือว่าไปราชการ ซึ่ง ณ ตอนที่ประชุมผมไม่ได้มอบหมายให้รักษาการเข้า ผมเข้าประชุมด้วย
ตัวเอง หรือหากไม่ทราบให้ท าหนังสือไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน เพราะดูที่เจตนา หรือ
ยกตัวอย่าง รองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) ลาพักผ่อนแต่มีเหตุด่วนที่ต้องมีการเรียกประชุมด่วน ท่านออนไลน์
เข้ามาแสดงว่าท่านมีความเสียสละในช่วงเวลาพักผ่อน โดยหลักการท่านก็ต้องเบิกสิทธิ์การเบิกเบี้ยประชุมได้ และ 
การประชุมก็มีการบันทึกการประชุมเป็นหลักฐานแสดงตัวตนอยู่แล้วถูกต้องหรือไม่  

หัวหน้างานกฎหมายและนิติการ (นางสาวรัชตวรรณ  ลุนาบุตร) กล่าวชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า หาก
พิจารณาตามพระราชก าหนดฯ นี้ ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไร แต่หมายถึงว่าหากเข้าแทนต าแหน่งอาจจะต้องมาพิจารณา
อีกครั้งว่า หากเป็นคณะกรรมการโดยต าแหน่ง แต่สถานะตอนนั้นลา  

รองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า กรณีมีการลาพักผ่อนหรือลาอื่น ๆ ผมคิด
ว่าน่าจะมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่ท่านอธิการบดีให้ความเห็นข้างต้น ยกเว้นกรณีที่ขอไปราชการ ซึ่งท่านก าลังปฏิบัติ
หน้าที่อื่นอยู่ไม่ควรที่จะปฏิบัติหน้าที่ซ ้าซ้อน ตรงนี้อาจจะเบิกจ่ายไม่ได้ 

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ขอให้ไปตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง หากไม่ชัดเจนให้ท าหนังสือ 
ไปสอบถามหน่วยงานภายนอก  

 มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ มอบงานกฎหมายและนิติการ กองบริหารงานบุคคล 
ไปศึกษาหาข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม และให้มารายงานต่อท่ีประชุมในการประชุมครั้งถัดไป 
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1.2.2  รายงานจ านวนผู้สมัครและผู้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2568 
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568  

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และมอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำรายงานความคืบหน้า จำนวนผู้สมัคร
และผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 นั้น 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รวบรวมข้อมูลจำนวนผู้สมัครและผู้ขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568 มีจำนวนผู้สมัครรอการคัดเลือก 297 คน จำนวนผู้ผ่านการ
คัดเลือก 5,291 คน จำนวนผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก 1,876 คน และจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 6,212 คน มีจำนวนประกาศรายชื่อ
ทั ้งสิ ้น 5,328 คน จำนวนขึ ้นทะเบียนสะสม 2,932 คน คิดเป็นร้อยละ 55.03 เมื ่อเทียบกับจำนวนที่ประกาศรายชื่อ 
รายละเอียดดังนี้ 
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ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพล  สุขชนะ) รายงานข้อมูล
เพิ่มเติมว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่อนุญาตให้ อาจารย์ณัฐกฤตา 
รักใหม่ อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในเรื่องของการท าคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรใหม่ให้กับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และขณะนี้ต้องขอความอนุเคราะห์จากคณะ เรื่องที่ทางส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลไป เนื่องจากเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ ๆ ปัจจุบันมีหลักสูตรใหม่
หลายหลักสูตรที่เกิดขึ้น และจะรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 1/2568 ข้อมูลดังรูปภาพด้านล่างนี้ 
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ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า ท่านอื่นมีประเด็นหรือไม่ ข้อมูลตอนนี้อยู่ที่ 50.01% คณะที่น่าเป็นห่วง
มากที่สุด คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หากเปรียบเทียบข้อมูลกับปีที่แล้ว ตอนนี้เป็นคณะที่ต ่าที่สุด 
ปีที่แล้ว ณ เวลานี้ คือ 667 คน แต่ปัจจุบันนี้ อยู่ที่ 654 คน  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ  กัญจนกาญจน์) ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันคณะมียอดอยู่ที่ 652 คน  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ปีที่แล้ว ณ เวลานี้ท่านมีจ านวนนักศึกษาอยู่ที่ 667 คน  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ  กัญจนกาญจน์)  

ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า คณะน่าจะได้ยอดนักศึกษาถึงตามเป้าหมายที่วางไว้  
ประธานที่ประชุมกล่าวว่า หากมาเรียนกับเราคือมีคุณภาพแน่นอน ต้องขอขอบคุณทั้ง 6 คณะ และ

ขอขอบคุณทีมงานทุกทีม ถือว่าเกินเป้าหมายหากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา อยู่ประมาณ 46% ณ ตอนนี้ได้ประมาณ 50% 
แล้ว ในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคณะเร่งยอดด้วยในช่วงเดือนสุดท้ายก่อนเปิดภาคการศึกษา อาจจะมีนักศึกษาเข้ามาเพ่ิมเติมอีก 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดทราบรายงานจ านวนผู้สมัครและผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2568 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รับทราบ 
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1.2.3  รายงานการเงินประจ าเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
กองคลัง ได้จัดท ารายงานการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจ าเดือนมกราคม ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2568 เสร็จเรียบร้อย ซึ่งประกอบด้วย 
 1. งบแสดงฐานะการเงิน  
  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน  
   3. งบกระแสเงินสด  
   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
งบแสดงฐานะการเงิน เปรียบเทียบ 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568  

รายการ เดือนมกราคม ปี 2568 เดือนมกราคม ปี 2567 
สินทรัพย์   

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,177,991,625.89 1,061,473,448.38 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,391,881,934.94 2,582,607,756.69 

รวมสินทรัพย์ 3,569,873,560.83 3,644,081,205.07 

หนี้สินและส่วนทุน   
หนี้สินหมุนเวียน 76,162,636.03 71,667,513.72 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 352,432,120.37 331,796,714.02 

รวมหนี้สิน 428,594,756.40 403,464,227.74 
ทุน 1,489,078,058.94 1,489,078,058.94 

รายได้สูง (ต ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 1,647,728,746.48 1,796,091,116.34 

รายได้สูง (ต ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 4,471,999.00 (44,552,197.95) 
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 0.01 - 

รวมส่วนทุน 3,141,278,804.43 3,240,616,977.33 
รวมหนี้สินและส่วนทุน 3,569,873,560.83 3,644,081,205.07 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

งบแสดงผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบ 
ส าหรับรอบระยะเวลา 4 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568  

รายการ เดือนมกราคม ปี 2568 เดือนมกราคม ปี 2567 
รายได้ 520,725,496.01 441,763,474.98 

ค่าใช้จ่าย :- (516,253,497.01) (486,315,672.93) 
-ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นเงินสด 417,328,921.93 389,407,503.57 

-ค่าเสื่อมราคา :- 98,924,575.08 96,908,169.36 

     -ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้าง 48,867,339.44 48,602,752.28 
     -ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ 49,084,673.60 47,538,884.92 

     -ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 972,562.04 766,532.16 

รายการอื่น ๆ ที่ไม่เกิดจากการด าเนินงาน - - 
รายได้สูง (ต ่า) กว่าค่าใช้จ่าย 4,471,999.00 (44,552,197.95) 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

งบกระแสเงินสด 
 ส าหรับรอบระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568  

รายการ เดือนมกราคม ปี 2568 เดือนมกราคม ปี 2567 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (78,047,007.61) (127,654,937.12) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 190,831,621.75 65,816,309.66 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - 
กระแสเงินสดสุทธิ :-  112,784,614.14 (61,838,627.46) 

  -เงินสดคงเหลือ ณ ต้นงวด 424,582,567.54 486,421,195.00 

  -เงินสดคงเหลือ ณ ปลายงวด 537,367,181.68 424,582,567.54 
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพื่อโปรดทราบรายงานการเงินประจ าเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ได้น าเสนอ 
ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้ 

 
 
 
 
 
 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ  

1.2.4  รายงานผลการด าเนินงานรายการลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
กองนโยบายและแผน ขอรายงานผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี รายการลงทุน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 
10 มีนาคม 2568 รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

1. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
รายการเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่าย จ านวน 9 รายการ จ านวนเงิน 112,080,080.00 บาท ด าเนินงานและ

เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว 5 รายการ อยู่ระหว่างด าเนินงาน 4 รายการ ผลการเบิกจ่าย จ านวนเงิน บาท คิดเป็นร้อยละ 
45.61 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ตารางที่ 1 รายการเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

 
 

รายการ 
หน่วย 
งาน 

กันเงินเหลื่อมปี 
(บาท)  

ผลการเบิกจ่าย
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

 รวมทั้งสิ้น  112,080,080.00 51,117,212.50 45.61  

 1.ด าเนินงานและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว  
จ านวน 5 รายการ 

  38,269,030.00 38,269,030.00 100.00  

 2.อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
จ านวน 4 รายการ 

 73,811,050.00 12,848,182.50 17.41  

 2.1 ครุภัณฑ ์      

1 ชุดครุภัณฑ์พัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล  
ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

สวส. 25,930,000.00 0.00 0.00 รอส่งมอบครุภัณฑ์  
วันท่ี 15 ก.ค. 68 
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รายการ 
หน่วย 
งาน 

กันเงินเหลื่อมปี 
(บาท)  

ผลการเบิกจ่าย
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

 2.2 ท่ีดินสิ่งก่อสร้าง      

2 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี 
การอาหาร (อาคาร17) เพื่อการผลิต 
เชิงพาณิชย์ พร้อมครุภัณฑ์  
ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
จ านวน 1 งาน  

ทอ. 5,544,550.00 831,682.50 15.00 กันเงินเหลื่อมปี 67  
งวดท่ี 1-6 จ านวน 
5,544,550 บาท ส่งเบิกจ่าย 
2 งวดงาน สิ้นสุดสัญญา 
วันท่ี 8 ธ.ค.67 และอยู่
ระหว่างเสนอ 
มหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไข
สัญญา 
 

3 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 12) 
พร้อมครุภัณฑ์ ต าบลบางกระสอ  
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
จ านวน 1 งาน 

วท. 28,745,000.00 6,420,000 22.33 กันเงินเหลื่อมปี 67  
งวดท่ี 1-7 จ านวน 
28,745,000.00 บาท  
ส่งเบิกจ่าย 2 งวดงาน  
สิ้นสุดสัญญา  
วันท่ี 23 มี.ค.68 
 

4 ปรับปรุงพื้นท่ีห้องปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะบัณฑิตผู้ประกอบการรายใหม่ 
อาคารบูรณมงคล ต าบลหันตรา  
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
จ านวน 1 งาน  

สวพ. 13,591,500.00 5,596,500 41.18 กันเงินเหลื่อมปี 67  
งวดท่ี 3-6 จ านวน 13,591,50 
บาท ส่งเบิกจ่าย 2 งวดงาน  
สิ้นสุดสัญญา วันท่ี 9 ธ.ค.67 
ขอขยายระยะเวลาถึงวันท่ี  
15 ธ.ค.67และขณะน้ี 
อยู่ระหว่างเสนอมหาวิทยาลัย 
ขอแก้ไขสัญญาและแบบ 
รูปรายการ พร้อมของดหรือ 
ลดค่าปรับจ านวน 20 วัน  
 

ประธานที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม ในส่วนรายการโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 12) พร้อมครุภัณฑ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
จ านวน 1 งาน จ านวนเงิน 28,745,000.00 บาท มีประเด็นปัญหาอะไรหรือไม่ และเหลือจ านวนกี่วัน มีการขอขยายสัญญา 
ใช่หรือไม่ ขอขยายมา 60 วัน มหาวิทยาลัยให้แค่ 30 วัน  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  จันทร์ผา) กล่าวชี ้แจงว่า  
ขอกลับไปพิจารณาและทบทวนอีกครั้งว่าจะขอเพ่ิมอีกหรือไม่   
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ประธานที่ประชุมสอบถามเพิ ่มเติม ในส่วนรายการปรับปรุงพื ้นที ่ห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะบัณฑิต
ผู้ประกอบการรายใหม่ อาคารบูรณมงคล ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 งาน 
จ านวนเงิน 13,591,500.00 บาท ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่แจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอมหาวิทยาลัยขอแก้ไขสัญญาและ
แบบรูปรายการ พร้อมของดหรือลดค่าปรับจ านวน 20 วัน หมายความว่าอย่างไร  

ผู ้ช่วยอธิการบดี (นายคมกริช  หมายสุข) ให้ความเห็นเพิ ่มเติมว่า ทางบริษัทฯ มีการขอแก้ไขสัญญา  
เนื่องจากมีแบบที่ผิดพลาด และอีกเรื ่องหนึ ่งคือเรื ่องของ Shop Drawing จึงมีความจ าเป็นที ่จะต้องขอลดหรือ 
งดค่าปรับในส่วนนี้ หมายถึงว่าอาจจะต้องสงวนสิทธิ์ในเรื่องของการคิดค่าปรับ เป็นเวลา 20 วัน  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า หากมหาวิทยาลัยไม่อนุมัติ  และเป็นความผิดของบริษัทฯ หรือของ
มหาวิทยาลัย  

ผู้ช่วยอธิการบดี (นายคมกริช  หมายสุข) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หากมหาวิทยาลัยไม่อนุมัติก็จะต้ อง
โดนปรับ ซึ่งสาเหตุคือ ตัวแบบไม่ชัดเจน ในส่วนของงานงวดที่ 5 – 6 เสร็จแล้ว แต่ว่าตัวแบบรูปรายการไม่ชัดเจน  
จึงไม่สามารถตรวจรับงานได้ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ผู้รับจ้างกับทางผู้ควบคุมงานไปหารือกันอีกครั้งว่าจะใช้แบบใด 
เพ่ือที่จะตรวจรับงานได้  

ประธานที่ประชุมกล่าวเพ่ิมเติมว่า ผมก าลังสงสัยกระบวนการของคณะกรรมการ คือ ถ้าแบบไม่ชัดเจน 
บริษัทฯ มีปัญหาจะต้องมาสอบถามผู้คุมงาน ถูกต้องหรือไม่ พอผู้ควบคุมงานทราบปัญหาแล้ว ผู้คุมงานไม่กล้าตัดสินใจ
โดยธรรมชาติต้องขอเปิดประชุมโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพราะฉะนั้นคณะกรรมการจะต้องพิจารณาตาม
รูปแบบรายการที่ไม่ชัดเจน และไม่สามารถก าหนดได้ ซึ่งเป็นอ านาจของประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง แสดงว่า
ปัญหา คือ พอไม่มีความชัดเจนผู้คุมงานจึงสั่งการโดยไม่ผ่านระบบถูกต้องหรือไม่ จึงเกิดเป็นการใช้อ านาจโดยมิชอบ 
คือ ใช้อ านาจโดยที่ไมม่ีฐานอ านาจ ผมพยายามเตือนทุกคณะมาตลอด ในอนาคตคณะท่านต้องก ากับดูแลเอง ท่านต้อง
เข้มงวด และก าชับให้บุคลากรของท่านเข้าใจกฎหมาย แต่ถ้ามีการปรับรูปแบบรายการเมื ่อใด ต้องรีบเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื ่อขอท าการแก้ไขสัญญา เมื ่อแก้ไขสัญญาเสร็จแล้วจึงจะปฏิบัติงานได้ถูกต้องหรือไม่ กรณีนี้
คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการคุมงานจะรอด ถือว่าปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และต้องขอบคุณ
ผู้ช่วยอธิการบดี (นายคมกริช  หมายสุข) ท่านเหนื่อยมากช่วงนี้ และขอให้ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการตามระเบียบ
และข้อบังคับฯ  

รายการเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 23 รายการ จ านวนเงิน 11,724,274.30 บาท 
ด าเนินงานและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว 23 รายการ ผลการเบิกจ่าย จ านวนเงิน 11,539,664.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 
98.43 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 รายการเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

 
 

รายการ 
กันเงินเหลื่อมปี 

(บาท)  
ผลการเบิกจ่าย

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย

(ร้อยละ) 
หมายเหตุ 

 รวมทั้งสิ้น 11,724,274.30 11,539,664.30 98.43  
 ด าเนินงานและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว  

จ านวน 23 รายการ 
11,724,274.30 11,539,664.30 98.43  

รายการเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้สะสม จ านวน 2 รายการ จ านวนเงิน 28,034,665.00 
บาทอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 รายการ ผลการเบิกจ่าย จ านวนเงิน 5,475,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.53 โดยมี
รายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ตารางที่ 3 รายการเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

 
 

รายการ 
หน่วย 
งาน 

กันเงินเหลื่อมปี 
(บาท)  

ผลการเบิกจ่าย
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

 รวมทั้งสิ้น  28,034,665.00 5,475,000.00 19.53  

 1.อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
จ านวน 2 รายการ 

     

 1.1 ท่ีดินสิ่งก่อสร้าง      

1 โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี ส าหรับ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา 2566 จ านวน 1 โครงการ 

กก. 18,615,000.00 5,475,000.00 29.41 กันเงินเหลื่อมปี 67 งวดท่ี 2-
5 จ านวน 18,615,000.00 
บาท ส่งเบิกจ่าย 1 งวดงาน 
สิ้นสุดสัญญา วันท่ี 24 พ.ย.
67 และขณะน้ีอยู่ระหว่างขอ
อนุมัติแก้ไขสัญญา 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องพัก 
อาคารหอพักนักศึกษาอาคาร 2 ต าบล
หันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน  
1 โครงการ 

กพ. 9,419,665.00 0.00 0.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  
งวดท่ี 1-5 จ านวน 
8,445,500 บาท 
สิ้นสุดสัญญา วันท่ี 15 มิ.ย.
68 และขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง 

 
ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า รายการโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ส าหรับพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2566 จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงิน 18,615,000.00 บาท ประธานตรวจการจ้าง
คือท่านใด ขออนุมัตแิก้ไขสัญญาได้เสนอขึ้นมาแล้วหรือยัง  

รองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  สงเคราะห์) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ตามที่เรียนแจ้งไปแล้วว่า มีบางส่วน  
ทีด่ าเนินการไปพลางก่อน  
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ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เพราะฉะนั้นผู้ที่สั่งการเป็นผู้รับผิดชอบ ผมไม่อนุมัติให้มีการแก้ไข ส่วนรายการ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องพัก อาคารหอพักนักศึกษาอาคาร 2 ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงิน 9,419,665.00 บาท ของกองพัฒนานักศึกษา มีผลเป็นศูนย์ รายการนี้ 
ผู้ใดเป็นผู้ควบคุมงาน 

ผู้ช่วยอธิการบดี (นายคมกริช  หมายสุข) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า รายการนี้มีการส่งงานงวดแรกมาแล้ว 
แต่ว่าติดอยู่ในเรื่องของความปลอดภัยทางด้านนั่งร้านจึงตีเอกสารให้กลับไปแก้ไข ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนที่ 2 

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า คือ หากมีการสั่งการให้ด าเนินการล่วงหน้า ท่านสั่งการโดยที่ไม่มีฐานอ านาจ 
และอธิการบดีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรให้มีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากอธิการบดีเป็นวิศวกร จึงมีความรู้ในด้านนี้ 
บางอย่างมันไม่ใช่มันเป็นการลดคุณภาพ งานลด คือ ลดคุณภาพแล้วไปเพิ่มปริมาณ ที่ผมต้องก ากับดูแลเนื่องจาก 
มีการร้องเรียนมาก โดยเฉพาะเรื่องงานสิ่งก่อสร้าง แสดงว่าท่านต้องเข้มงวดให้มากขึ้นกว่านี้ รายการนี้เป็นเงินรายได้ 
ยังไม่มีผลกระทบเท่าใด แต่มีในส่วนของค่าปรับ เพราะฉะนั้นท่านต้องก าชับเรื่องการด าเนินการแล้วมาขอแก้ไข  

2. รายงานผลการด าเนินงานรายการลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 10 มีนาคม 2568  

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน 42 รายการ จ านวน
วงเงิน 211,549,800.00 บาท ประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์ 39 รายการ จ านวนเงิน 169,172,400.00 บาท และ
รายการค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ จ านวนเงิน 42,377,400.00 บาท ณ วันที่ 10 มีนาคม 2568 โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ตารางที่ 3 สถานะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

สถานะ 
รายการครุภัณฑ์ รายการที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
รวม 

รวมทั้งสิ้น 39 3 42 

1. หน่วยงานอยู่ระหว่างจัดท ารายละเอียด 0 2 2 
2. พัสดุตรวจสอบและมีการแก้ไขรายละเอียด 10 0 10 

3. อยู่ระหว่างพัสดุตรวจสอบก่อนเข้ากระบวนการฯ 1 0 1 
4. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง* 10 0 10 

5. รอลงนามสัญญา* 2 1 3 

6.รอส่งมอบครุภัณฑ์* 16 0 16 
หมายเหตุ : *รายการลงทุนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
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ตารางที่ 4 รายการลงทุนทีอ่ยู่ระหว่างจัดท ารายละเอียด งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

รายการ หน่วยงาน ศูนย์พ้ืนที่ งบประมาณ  รายละเอียดสถานะ 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   22,600,000  
1. ปรับปรุงโรงเรือนปฏิบตัิการผลิตสุกร 
ต าบลหนัตรา  
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน 

ทอ. หันตรา 6,600,000 อยู่ระหว่างจัดท าแบบรูปรายการ  
ก าหนดราคากลาง 

2. ปรับปรุงอาคารศูนยป์ฏิบัติการ 
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสุขาภิบาล
สัตว์พร้อมครุภัณฑ์  
ต าบลหนัตรา  
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน 

ทอ. หันตรา 16,000,000 อยู่ระหว่างจัดท าแบบรูปรายการ  
ก าหนดราคากลาง 
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ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ต้องขอบคุณงานพัสดุ เนื่องจากพัสดุตรวจสอบความถูกต้อง ท่านอย่าไปต าหนิ
ทางพัสดุ พัสดุตรวจสอบเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด แต่ปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนมา คือ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หน่วยงาน
กลาง ปัญหาอยู่ที่คณะของท่านเอง เพราะมีบางรายการที่พัสดุตรวจสอบแล้วตีกลับไปท่านก็ไปเก็บไว้เกือบ 2 - 3 
เดือน กว่าจะคืนกลับมาที ่พัสดุ เพราะฉะนั้นปัญหาที่พบส่วนใหญ่อยู ่ที ่หน่วยงานของท่านเอง ทุกคณะจะต้อง 
ไปตรวจสอบด้วยว่ามีการด าเนินการตาม SOP หรือไม่ ในส่วนของกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง มีแจ้งไว้
หรือไม่ว่าหากมีการแก้ไขจะต้องด าเนินการภายในกี่วัน และสอบถามคณะว่ามี SOP เรื่องนี้หรือไม่  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ  กัญจนกาญจน์)  
ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า คณะไม่มี SOP เรื่องนี้ เนื่องจากใช้ SOP ของส่วนกลาง  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า กองคลังมี SOP เรื่องนี้หรือไม่ หากตรวจพบว่าผิดพลาดให้กลับไปแก้ไข  
ผู้อ านวยการกองคลัง (นางสาวอภิญญา  สกุลพราหมณ์) กล่าวชี้แจงว่า SOP ส่วนกลางของกองคลัง  

มีรายละเอียด คือ หากมีการแก้ไขให้ตีกลับไปที่หน่วยงานต้นเรื่อง จะไม่มีก าหนดช่วงเวลาว่าตีกลับไปแล้ว หน่วยงาน
จะต้องส่งกลับมาภายในวันที่เท่าใด และภายในกี่วัน  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ควรจะต้องมีรายละเอียดในส่วนนี้ เพราะสุดท้ายหากพัสดุตีกลับไปแล้วท่าน
ไปเก็บไว้ไม่ด าเนินการต่อ เพราะฉะนั้นควรระบุให้ชัดเจนว่าจะต้องด าเนินการแก้ไขภายในกี่วัน และส่วนใหญ่  
ผิดเรื่องใด พิมพ์ผิดใช่หรือไม่ หากระบุว่าภายใน 1 สัปดาห์ ช้าไปหรือไม่  

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิวัติ  บุญมา) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า SOP 
ของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ที่ตีกลับไปคือเป็นรายการทีเ่ข้าสู่กระบวนการแล้ว  

ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า ให้มีการก าหนดว่า ตีกลับมาภายในกี่วัน เนื่องจากได้รับทราบมาว่า 
พัสดุตีกลับไปที่คณะแล้วเกือบ 2 เดือน ยังไม่ส่งกลับมา เพราะฉะนั้นท่านต้องก าชับบุคลากรในหน่วยงานด้วยว่า  
ให้ด าเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน ฝากส านักงานอธิการบดีด าเนินการปรับปรุงแก้ไข SOP ของกองคลังด้วย เนื่องจาก
น ามาปฏิบัติแล้วเจอปัญหาในการปฏิบัติงานต้องมีการปรับแก้ไข  

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิวัติ  บุญมา) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า 
มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ SOP อยู่แล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการชุดนั้นเป็นผู้ประเมินฯ และ
สภามหาวิทยาลัยสั่งการให้รายงานสภาฯ ทุก 6 เดือน  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ทราบแล้ว แต่จะก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายในกี่วัน เนื่องจากเป็นเรื่องการบริหารงานของมหาวิทยาลัยกรรมการจะมาก าหนดได้อย่างไร ถ้าท่านต้องการของและ
งบประมาณท่านต ้องด  าเน ินการให ้เร ็วท ี ่ส ุด เพราะฉะน ั ้นผมก  าหนด 3 ว ัน หน ่วยงานที ่ถ ูกต ีกล ับไปแก้ไข  
ให้ด าเนินการแก้ไขและส่งเรื่องมาพัสดุภายใน 3 วันท าการ เรื่องนี้ผมเข้าใจคณบดี เนื่องจากต้องส่งไปที่สาขา และสาขา 
ก็ไม่แก้ไขใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้นหากสาขาไม่ด าเนินการแก้ไขคราวหน้าก็ไม่ต้องจัดสรรให้ สรุปเป็นนโยบายว่า หากมีการ
ปรับแก้ไขไม่ว่าจะเป็นพัสดุหรือครุภัณฑ์ ให้ด าเนินการแก้ไขแล้วส่งกลับมาที่พัสดุภายใน 3 วันท าการ  
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ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน (นางสาวเบญจวรรณ  คลีดิษฐ) รายงานเพิ่มเติมว่า ในส่วนรายการของ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีอยู่ 2 รายการ ที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการ คือ รายการปรับปรุงโรงเรือน
ปฏิบัติการผลิตสุกร และปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสุขาภิบาลสัตว์พร้อมครุภัณฑ์  

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา  เหลียวตระกูล) 
กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของรายการที่ 2 ตัวของอาคารศูนย์ปฏิบัติการฯ ได้เสนอเรื่องให้ท่านอธิการบดีลงนาม
เรียบร้อยแล้ว ส่วนอีกรายการได้รับแจ้งว่า จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในวันนี้และเสนอท่านอธิการบดีลงนามภายใน
วันศุกร์นี้ 

ผู้ช่วยอธิการบดี (นายคมกริช  หมายสุข) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ในส่วนของรายการนี้ คือ BOQ คือ 
งบสิ่งปลูกสร้างที่มีการปรับปรุงในส่วนของอุปกรณ์ประกอบอาคารไม่สอดคล้องกัน งบด้านสิ่งปลูกสร้างเยอะเกินไป 
และในส่วนของอุปกรณ์ประกอบอาคารงบประมาณไม่เพียงพอจึงต้องเฉลี่ยกันในส่วนนี้  

ประธานที่ประชุมกล่าวเพ่ิมเติม รายการนี้จะต้องด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด จากข้อมูลจะต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมาใช่หรือไม่  

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา  เหลียวตระกูล) 
กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมว่า จากที่มีการก ากับติดตามรายการนี้คาดว่าสิ้นเดือนนี้จะด าเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ เป็นการ
ส่งเรื่องไปยังพัสดุ  

ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า ถ้าเป็นแบบนี้ท่านไปส่งปีหน้าเลย เนื่องจากเรื่องที่อธิการบดีต้อง  
ลงนามเป็นเรื่องที่เข้าสู่ระบบใช่หรือไม่ และหากหน่วยงานเสนอขอรายการสิ่งก่อสร้างมาตอนนี้และเอกสารไม่ครบ  
ผมไม่ลงนามให้ และไม่ให้มีการปรับแก้ไขด้วย ผมจะลงนามภายในวันนี้เท่านั้น ทั้ง 2 รายการ หากผมลงนามในวันนี้
ท่านสามารถน าเข้าระบบได้ทันที เนื่องจากผมต้องชี้แจงให้คลังจังหวัดทราบ ในวันที่ 22 เมษายน 2568  

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน (นางสาวเบญจวรรณ  คลีดิษฐ) รายงานเพิ่มเติมว่า ตามสถานะ 
ที่แสดง ผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 2 จะต้องอยู่ที่ 66% แต่ ณ วันนี้ มีการก่อหนี้แล้วอยู่ที่ 30%  
ยังไม่ถึงเป้าหมาย  

ประธานที่ประชุมกล่าวเพ่ิมเติมว่า ไตรมาสที่ 3 ก าหนดเป็นวันที่เท่าใด  
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน (นางสาวเบญจวรรณ  คลีดิษฐ) รายงานเพิ่มเติมว่า หากเป็นสิ้น  

ไตรมาสที่ 3 จะเป็นเดือนมิถุนายน 2568 และในเดือนถัดไปจะน าข้อมูลมาเปรียบเทียบให้เห็นว่า หากเข้าตาม
กระบวนการแล้ว เดือนมิถุนายน 2568 จะแตะ 77% หรือไม่  

ประธานที่ประชุมกล่าวเพ่ิมเติมว่า ทั้งนี้ ขอให้ท่านไปท าความเข้าใจกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ด้วยว่า เดิมด าเนินการ 180 วัน แต่ท่านมาแก้ไขเหลือ 90 วัน งานพัสดุแจ้งว่าด าเนินการไม่ได้ 
และขอให้คณบดีชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม 
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คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ  กัญจนกาญจน์) 
กล่าวชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า สามารถท าได้เพราะบางรายการ ยกตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ไม่ต้องมีการน าเข้า สามารถ
จัดซื้อภายในประเทศไทยได้ หากเราเร่งรัดเรื่องการส่งมอบได้ก็เป็นผลดีกับมหาวิทยาลัยและเป็นผลดีกับคณะในเรื่อง
ของการเบิกจ่าย  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายในคณะ แสดงว่าคณะมีการแก้ปัญหาจาก 
180 วัน เหลือ 90 วัน เพื ่อให้กราฟของมหาวิทยาลัยสวย จบงานให้เร็วแต่อยู ่ภายในกรอบระยะเวลาที่บริษัท
ด าเนินการได้ถูกต้องหรือไม่ หากมีการปรับเพิ่มขึ้นต้องตรวจสอบ แต่กรณีนี้ จาก 180 วัน ลดเหลือ 90 วัน แสดงว่า
มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์ ขอให้ปรับความเข้าใจให้ตรงกัน ส่วนรายการครุภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการทุกรายการแล้ว 
ใช่หรือไม่  

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน (นางสาวเบญจวรรณ  คลีดิษฐ) รายงานเพิ่มเติมว่า รายการครุภัณฑ์
จาก 39 รายการ ลงนามสัญญาและส่งมอบทั้งหมด 19 รายการ ยังคงเหลือที่ยังไม่เข้าระบบอีก 10 รายการ 

ประธานที่ประชุมกล่าวเพ่ิมเติมว่า 10 รายการนี้ ให้ด าเนินการตามที่ผมแจ้งข้างต้นได้ทันที เรื่องการมอบ
อ านาจ คือ ผมจะลงนามให้แล้วเสร็จภายในวันนี้   

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการด าเนินงานรายการลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก QR CODE 
ด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ  

1.2.5  รายงานผลการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์สุพรรณบุรี ประจ าปี 2567 
ตามที่กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์สุพรรณบุรี 

ประจ าปี 2567 และได้รับการตรวจประเมินจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่  
15 ตุลาคม 2567 โดยกรมฯ ได้ประกาศรับรองผลการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2567 เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2568 ประเภทหน่วยงานที่ผ่านการรับรองส านักงาน 
สีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) นั้น 
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์สุพรรณบุรี ประจ าปี 2567 รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก QR CODE 
ด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รับทราบ และปรบมือแสดงความยินดีกับกองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี ที ่ได้รับการการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว (Green Office) ประจ าปี 2567 ประเภทหน่วยงาน 
ที่ผ่านการรับรองส านักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) 

1.2.6  กฐินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปี 2568 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน 

จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายพระสงฆ์จ าพรรษา  
ณ วัดเทพสรธรรมาราม ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568  
กองกลาง งานสภาคณาจารย์และเลขานุการกิจ ได้จัดส่งเอกสารให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี แล้ว เมื่อวันที่  
28 กุมภาพันธ์ 2568  เพื่อให้จัดท าหนังสือขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินถึงเลขานุการในพระองค์ฯ จากจังหวัดปทุมธานี 
ต่อไป นั้น  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพื ่อโปรดทราบการด าเนินการเตรียมจัดงานกฐินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ประจ าปี 2568  
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้ 
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มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รับทราบ และมีมติ ดังนี้ 
1. มอบหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์การจัดงานกฐินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ประจ าปี 2568 ซึ่งก าหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ณ วัดเทพสรธรรมาราม ต าบล 
บ้านใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ให้บุคลากรและนักศึกษาทราบด้วย  

2. มอบรองอธิการบดี (นายเฉลิม  ขุนเอียด) และกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี เป็นเจ้าภาพในการ 
ด าเนินการจัดงานดังกล่าว เนื่องจากอยู่ในเขตพ้ืนที่ศูนย์นนทบุรี   

1.2.7  รายงานเรื่องท่ีอยู่ระหว่างการสอบหาข้อเท็จจริงและการสอบสวน 
ตามที่ผู ้ช่วยอธิการบดี (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย ชูทุ่งยอ) มีหนังสือขอให้กองบริหารงานบุคคล  

งานกฎหมายและนิติการ รายงานเรื่องที่อยู่ระหว่างการสอบหาข้อเท็จจริงและการสอบสวน ต่อมามหาวิทยาลัย  
มีข้อสั่งการให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นั้น 

ในการนี้ กองบริหารงานบุคคล ขอรายงานค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและคณะกรรมการ
สอบสวนที่อยู่หว่างด าเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
 1.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลับ ที่ 8/2567 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567  
(ผศ.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง เป็นประธานกรรมการ) 

1.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลับ ที่ 16/2567 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2567  
(นายสถิตย์ อรุณแสง เป็นประธานกรรมการ) 

1.3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลับ ที่ 30/2567 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 
(นายสุบิน เอกจิตต์ เป็นประธานกรรมการ) 

1.4 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลับ ที่ 14/2567 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร เป็นประธานกรรมการ) 

1.5 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลับ ที่ 28/2567 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2567  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวุฒิ ตุ้มทอง เป็นประธานกรรมการ) 

1.6 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลับ ที่ 35/2567 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2567 
(นายคมกริช หมายสุข เป็นประธานกรรมการ) 

1.7 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลับ ที่ 2/2568 ลงวันที่ 16 มกราคม 2568  
(นายคมกริช หมายสุข เป็นประธานกรรมการ) 

1.8 ค าสั ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลับ ที ่ 7/2568 ลงวันที ่ 3 มีนาคม 2568  
(นายธานี สมวงศ์ เป็นประธานกรรมการ) 
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1.9 ค าสั ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลับ ที ่ 9/2568 ลงวันที ่ 5 มีนาคม 2568  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ สุขแจ่ม เป็นประธานกรรมการ) 

1.10 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลับ ที่ 8/2568 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2568  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ เป็นประธานกรรมการ) 

 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 2.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลับ ที่ 18/2567 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2567 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวุฒิ ตุ้มทอง เป็นประธานกรรมการ) 
 2.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลับ ที่ 34/2567 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2567 
(นายคมกริช หมายสุข เป็นประธานกรรมการ) 
 2.3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลับ ที่ 21/2567 ลงวันที่ 19 กันยายน 2567 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา ค าจริง เป็นประธานกรรมการ) 
 2.4 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลับ ที่ 15/2567 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2567 
(นายสถิตย์ อรุณแสง เป็นประธานกรรมการ) 
 2.5 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลับ ที่ 29/2567 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา เหลียวตระกูล เป็นประธานกรรมการ)  

 3. เรื่องที่อยู่ระหว่างเสนอตั้ง 
3.1 อยู่ระหว่างเสนอตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 1 เรื่อง 
3.2 อยู่ระหว่างเสนอตั้งคณะกรรมการสอบสวน 2 เรื่อง 
3.3 อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  

1 เรื่อง 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดทราบรายงานเรื่องที่อยู่ระหว่างการสอบหาข้อเท็จจริงและการสอบสวน 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2568 
ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2568  

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จ านวน 101 หน้า และได้แจ้งเวียน 
ให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณา หากมีการแก้ไขให้แจ้งไปยังส านักงานอธิการบดี ภายในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2568  
(ตามหนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว 343 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568) นั้น 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว มีการแก้ไข ดังนี้ 
- หน้า 25 บรรทัดที่ 23 แก้ไขจาก “รับทราบ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปรับปรุงข้อมูล

รายงานผลการด าเนินโครงการ Matching JOB & CWIE Day และโลโก้ CWIE ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ” 
แก้ไขเป็น “รับทราบ” 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั ้งที ่ 2/2568 เมื ่อวันพุธที ่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 
โดยท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมดังกล่าว ได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้ 

 

 

 
 

 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการที ่มาประชุมครั ้งที ่แล้ว รับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ส าหรับกรรมการที่ไม่ได้มาประชุม 
ครั้งที่แล้ว แต่มาประชุมในครั้งนี้ รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันพุธที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2568 ตามที่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างพิจารณา 

3.1 พิจารณาการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (เรื่องสืบเนื่อง - เรื่องค้างพิจารณา จากที่ประชุม กกบห.) 

หน่วยงาน/ 
ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 

ระเบียบวาระที/่มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม หมายเหตุ 

1. รองอธิการบด ี
(นายสถิตย์  อรุณแสง) 

4.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา
เสนอแก้ไขและปรับปรุงข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับ 
ผู้ดำรงตำแหน่งผูบ้ริหารจากเงนิรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย :  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบ และเห็นควรให้เลื่อน
วาระนี้ออกไปก่อน เนื่องจากผู้ที่เสนอระเบียบวาระ
ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และเห็นควรมอบ 
รองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) จัดท าข้อมูล 
มาเสนอต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งถัดไป  

รองอธิการบดี 
(นายสถิตย์  อรุณแสง) 

รายงานตามมติฯ ครั้งที่ 1 
  ฝ่ายเลขานุการฯ ไดจ้ัดส่งรายงานการประชุมและมติทีป่ระชุมให้กับ
ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว  
(ตามหนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว 2429 ลงวันที่  
30 ธันวาคม 2567)  
รายงานตามมติฯ ครั้งที่ 2 
  ฝ่ายเลขานุการฯ ไดจ้ัดส่งรายงานการประชุมและมติทีป่ระชุมให้กับ
ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว  
(ตามหนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว 192 ลงวันที่  
30 มกราคม 2568)  
รายงานตามมติฯ ครั้งที่ 3 

ฝ่ายเลขานุการฯ ไดจ้ัดส่งรายงานการประชุมและมตทิี่ประชุม
ให้กับผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน และผูท้ี่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว  
(ตามหนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว 393 ลงวันที่  
27 กุมภาพันธ์ 2568)  
 
 
 
 

จากการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั  
1) คร้ังที่ 12/2567 
เมื่อวันพุธที่  
18 ธันวาคม 2567 
https://shorturl.asia/MLKBY 

2) คร้ังที่ 1/2568 
เมื่อวันพุธที่  
22 มกราคม 2568 
https://shorturl.asia/JdAuz 

3) คร้ังที่ 2/2568 
เมื่อวันพุธที่  
19 กุมภาพันธ์ 2568 
https://shorturl.asia/RcwFt 

 

https://www.shorturl.asia/MLKBY
https://www.shorturl.asia/JdAuz
https://www.shorturl.asia/RcwFt
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หน่วยงาน/ 
ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 

ระเบียบวาระที/่มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม หมายเหตุ 

2. ส านักงานอธิการบด ี 3.3 พิจารณารายงานผลด าเนินการก าหนด
ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการท างาน 
(Work Flow Chart) ของส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย :  
ที่ประชุมพจิารณาแล้วรับทราบรายงานผลการ
ด าเนินการก าหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
ในการท างาน (Work Flow Chart) ของส่วน
ราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิตามที่เสนอ และมอบส านักงาน
อธิการบดีน าเข้าทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลยั 
ในเดือนมีนาคม 2568 เพื่อทราบต่อไป 
 

ส านักงานอธิการด ี รายงานตามมติฯ ครั้งที่ 1 
   ส านักงานอธิการบดี ได้จดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการปฏบิัติงาน (Work Flow Chart) ของส่วนราชการของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คร้ังที่ 1/2567  
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2567 เพื่อด าเนินการให้เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย และเป็นแนวทางเดียวกันทั้ง 4 ศูนย์พืน้ที่ โดยได้แจ้ง
แผนการด าเนนิงานการพฒันาปรับปรุงกระบวนการปฏบิัติงาน 
(Action Plan) ให้หน่วยงานทราบ และก าหนดรหัสเอกสารคู่มือ 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบัติงาน SOP ของแต่ละ
หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างด าเนนิการรวบรวมข้อมูล
เพื่อท าการตรวจติดตามต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลฯ ครั้งที่ 2 
 
 

จากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวทิยาลยั  
1) ครั้งที่ 7/2567  
เมื่อวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 
2567 
https://shorturl.asia/WG37S 

2) ครั้งที่ 8/2567  
เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 
2567 
https://shorturl.asia/dE4kb 

3) ครั้งที่ 9/2567  
เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 
2567 
https://shorturl.asia/i4KnN 

4) ครั้งที่ 10/2567 
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 24 ตุลาคม 
2567 
https://shorturl.asia/i5Jrm 

5) ครั้งที่ 11/2567 
เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 
2567 
https://shorturl.asia/QxlOe 

6) ครั้งที่ 12/2567 
เมื่อวันพุธที่ 18 ธนัวาคม 
2567 
https://shorturl.asia/MLKBY 

7) ครั้งที่ 1/2568 
เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 
2568 
https://shorturl.asia/JdAuz 

 
 

https://www.shorturl.asia/WG37S
https://www.shorturl.asia/dE4kb
https://www.shorturl.asia/i4KnN
https://www.shorturl.asia/i5Jrm
https://www.shorturl.asia/QxlOe
https://www.shorturl.asia/MLKBY
https://www.shorturl.asia/JdAuz
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หน่วยงาน/ 
ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 

ระเบียบวาระที/่มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม หมายเหตุ 

รายงานตามมติฯ ครั้งที่ 2 
ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนนิการจัดการประชุมตรวจติดตามการ

ปฏิบัตงิานตามมาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน (SOP) และวิธีการ
ปฏิบัตงิาน Work Flow ของสว่นราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวนัศุกรท์ี่ 10 มกราคม 2568 เวลา 09.00 ถึง
เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชมุนนทรี ชัน้ 8 (อาคาร 24) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศนูย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมประชุมมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการ
ปรับปรงุมาตรฐานขัน้ตอนการปฏบิัติงาน (SOP) และวธิีการปฏบิัติงาน 
Work Flow ของสว่นราชการของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิให้เปน็ไปดว้ยความเรยีบร้อย ถูกต้อง และมปีระสทิธิภาพ 
สามารถน าไปปฏิบัตงิานไดจ้ริง ซึง่มีผู้เข้าประชุมที่เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาปรบัปรุงมาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน SOP และวิธีการ
ปฏิบัตงิาน Work Flow (ตามค าสัง่ฯ ที่ 2061/2567 ลว. 27 ธ.ค. 67)
จ านวน 2 ชดุ คือ ชุดที ่2 เป็นผู้จดัท า SOP และชดุที่ 3 เปน็หัวหนา้
หน่วยงาน หัวหนา้ส านักงาน หัวหน้างาน หรือผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมาย  
ทั้ง 4 ศูนยพ์ื้นที่ จ านวนทัง้สิน้ 152 คน ดังภาพถา่ยดา้นลา่งนี้  

8) ครั้งที่ 2/2568 
เมื่อวันพุธที่  
19 กุมภาพันธ์ 2568 
https://shorturl.asia/RcwFt 

 

https://www.shorturl.asia/RcwFt
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หน่วยงาน/ 
ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 

ระเบียบวาระที/่มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม หมายเหตุ 

 
สรุปจ านวนมาตรฐานขั้นตอนกระบวนการปฏิบตัิงาน SOP และ Work Flow 

ของส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิทั้ง 4 ศูนย์พื้นที ่
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หน่วยงาน/ 
ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 

ระเบียบวาระที/่มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม หมายเหตุ 

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด SOP และ Work Flow  
ของแต่ละหน่วยงาน ได้จาก QR CODE ด้านล่างนี ้

 

 
 
 
   ทั้งนี้ ทีป่ระชุมได้มีมติให้ทุกหน่วยงานกลบัไปตรวจสอบ SOP และ 
Work Flow ตามแบบฟอร์มการตรวจติดตามการปฏบิัติงานตาม
มาตรฐานขัน้ตอนการปฏบิัติงาน (SOP) และวิธีการปฏบิัติงาน Work 
Flow ที่ก าหนด โดยให้ทุกหน่วยงานจดัส่งผลการตรวจติดตามฯ
ภายในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2568 และหลังจากที่หน่วยงาน 
จัดส่งผลการตรวจ SOP แล้ว ส านักงานอธิการบดีจะท าหนังสือ
ติดตามให้หน่วยงานจัดสง่ SOP ฉบับสมบูรณ์ (ที่ผา่นการรับรองจาก
หัวหน้าหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว) เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยประกาศใช้
อย่างเป็นทางการต่อไป 
รายงานตามมติฯ ครั้งที่ 3 
   ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนนิการจัดท าหนังสือแจ้งไปยัง 
ทุกหน่วยงาน ขอให้จัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานตามาตรฐานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (SOP) และ Work Flow ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย 
ทะเบียนคู่มือฯ, หน้าปก SOP, คู่มือการปฏิบัติงาน SOP และ Work 
Flow ฉบับที่ผา่นการรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานและรองอธิการบดี
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หน่วยงาน/ 
ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 

ระเบียบวาระที/่มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม หมายเหตุ 

ที่ก ากับดูแลเรียบร้อยแล้ว โดยจดัส่งมายงัส านักงานอธิการบดี 
ภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2568 (ตามหนังสือส านักงาน
อธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว 151 ลงวันที่ 22 มกราคม 2568) 
   ในการนี้ ส านักงานอธิการบด ีได้สรุปและรวบรวมจ านวนคู่มอืการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน (SOP) และวิธกีาร
ปฏิบัติงาน (Work Flow) ของสว่นราชการของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายละเอียดตามตารางดา้นล่างนี้ 
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หน่วยงาน/ 
ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 

ระเบียบวาระที/่มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม หมายเหตุ 

และได้เผยแพร่ข้อมูลดังกลา่วในเว็บไซต์ส านักงานอธิการบดี 
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามลิงก์ด้านลา่งนี้  

https://president.rmutsb.ac.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://president.rmutsb.ac.th/
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หน่วยงาน/ 
ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 

ระเบียบวาระที/่มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม หมายเหตุ 

รายงานตามมติฯ ครั้งที่ 4 
ส านักงานอธิการบดี ได้เสนอระเบียบวาระเข้าที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลยั ในการประชุม คร้ังที่ 3/2568 เมื่อวันพุธที่ 12 มีนาคม 
2568 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎอยู่ในระเบียบวาระที่ 1.2.3 
ของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  

3. กองบริหารงาน
บุคคล 

3.4  พิจารณาการตอบข้อหารือเกี่ยวกับการใช ้
ค าน าหน้านาม 
มติคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย :  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบความคืบหน้า 
การด าเนินงานการตอบข้อหารือเกี่ยวกับการใช้ 
ค าน าหน้านาม และมอบงานกฎหมายและนิติการ  
กองบริหารงานบุคคล น าเรื่องนี้เสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในการ
ประชุมครั้งถัดไป 

รองอธิการบดี 
(นายธานี  สมวงศ์)/ 

รองอธิการบดี 
(นายสถิตย์  อรุณแสง)/ 
หัวหน้างานกฎหมายฯ 
กองบริหารงานบุคคล 

รายงานตามมติฯ ครั้งที่ 1 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
คร้ังที่ 11/2567เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2567 มีมติมอบ 
รองอธิการดี (นายสถิตย์ อรุณแสง) ไปตรวจสอบว่าหนังสือราชการ 
ทั้ง 6 ชนิด ชนิดใดที่สามารถใสค่ าหน้านาม (ดร.) ในหนงัสือราชการ
ได้หรือไม่ แล้วจึงท าความตกลงไปยังปลัดส านักนายกรัฐมนตรีตอ่ไป  
   ในการนี้ งานกฎหมายและนติิการ กองบริหารงานบุคคล  
ได้ตรวจสอบแลว้พบวา่ไมส่ามารถใช้ค าหน้านาม (ดร.) ในหนังสือ
ราชการทั้ง 6 ชนิดได้ จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัก าหนดชนิดหนงัสอืราชการที่ต้องการใช้ค าหนา้นาม 
(ดร.) พร้อมระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการขอใช้ค าหน้านาม 
(ดร.) ในหนังสือราชการ เพื่อกองบริหารงานบุคคล งานกฎหมาย 
และนิติการจะได้ด าเนนิการขอท าความตกลงไปยังปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีต่อไป 
 
 

จากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวทิยาลยั  
1) ครั้งที่ 7/2567  
เมื่อวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 
2567 
https://shorturl.asia/WG37S 

2) ครั้งที่ 8/2567  
เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 
2567 
https://shorturl.asia/dE4kb 

3) ครั้งที่ 9/2567  
เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 
2567 
https://shorturl.asia/i4KnN 

4) ครั้งที่ 10/2567 
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 24 ตุลาคม 
2567 
https://shorturl.asia/i5Jrm 

5) ครั้งที่ 11/2567 
เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 
2567 
https://shorturl.asia/QxlOe 

6) ครั้งที่ 12/2567 
เมื่อวันพุธที่ 18 ธนัวาคม 
2567 

https://shorturl.asia/WG37S
https://www.shorturl.asia/dE4kb
https://www.shorturl.asia/i4KnN
https://www.shorturl.asia/i5Jrm
https://www.shorturl.asia/QxlOe
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หน่วยงาน/ 
ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 

ระเบียบวาระที/่มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม หมายเหตุ 

รายงานตามมติฯ ครั้งที่ 2 
  หัวหน้างานกฎหมายและนิติการ กองบริหารงานบุคคล แจ้งวา่  
อยู่ระหว่างสอบถามข้อมูลไปยังรองอธิการบดีทั้ง 2 ท่าน เพื่อท าความ
ตกลงไปที่ส านักนายกรัฐมนตรีตอ่ไป 
รายงานตามมติฯ ครั้งที่ 3 
  รองอธิการบดี (นายธานี  สมวงศ์) ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อ 

งานกฎหมายและนิติการ กองบริหารงานบุคคล เรียบร้อยแล้ว  
และอยู่ระหว่างประสานงานกับรองอธิการบดีทั้ง 2 ท่าน อีกคร้ัง  
ก่อนเสนอมหาวิทยาลยัพิจารณาต่อไป 
รายงานตามมติฯ คร้ังที่ 4 
   ประสานไปยังรองอธิการบดทีั้ง 2 ท่าน เรียบร้อยแล้ว และจะเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2568 ต่อไป 
รายละเอียดปรากฎอยู่ในวาระสืบเนื่อง วาระที่ 3.4  

https://shorturl.asia/MLKBY 

 
7) ครั้งที่ 1/2568 
เมื่อวันพุธที่  
22 มกราคม 2568 
https://shorturl.asia/JdAuz 

8) ครั้งที่ 2/2568 
เมื่อวันพุธที่  
19 กุมภาพันธ์ 2568 
https://shorturl.asia/RcwFt  
 

4.3 พิจารณาหลักการร่างข้อบงัคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิจ านวน 4 ฉบับ 
มติคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย :  
ที่ประชุมพิจารณาแลว้เห็นชอบในหลักการ  
การจัดท า (รา่ง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลสุวรรณภูม ิวา่ด้วยจริยธรรมฯ  
ตามที่เสนอ และมมีติ ดังนี ้

กองบริหารงานบุคคล รายงานตามมติฯ ครั้งที่ 1 
  1. กองพัฒนานักศึกษา รบัทราบมติทีป่ระชุมแล้ว และอยู่ระหว่าง

ศึกษา (ร่าง) ข้อบังคบัฯ ฉบบัดังกล่าวร่วมกับกองบริหารงานบุคคล 
  2. กองบริหารงานบุคคลอยู่ระหว่างปรับแก้ไข (รา่ง) ข้อบังคบัฯ  

ให้เป็นไปตามมติและจะเสนอตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาต่อไป  
 
 

จากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวทิยาลยั 
1) ครั้งที่ 1/2568 
เมื่อวันพุธที่  
22 มกราคม 2568 
https://shorturl.asia/JdAuz 

 

https://www.shorturl.asia/MLKBY
https://www.shorturl.asia/JdAuz
https://shorturl.asia/RcwFt
https://www.shorturl.asia/JdAuz
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หน่วยงาน/ 
ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 

ระเบียบวาระที/่มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม หมายเหตุ 

   1. เห็นชอบข้อบังคบัฯ วา่ด้วยจริยธรรมฯ 
จ านวน 3 ฉบบั คือ (1) (รา่ง) ข้อบงัคับ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภา
มหาวิทยาลยั กรรมการสภามหาวทิยาลัย และ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลสุวรรณภูม ิพ.ศ. .... ให้รวมกับ (รา่ง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูม ิวา่ด้วยประมวลจริยธรรมของบุคลากร
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
พ.ศ. ....   (2) (ร่าง) ข้อบงัคับมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ วา่ด้วยประมวล
จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลสุวรรณภูมิพ.ศ. .... และ (3) (ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูม ิวา่ด้วยธรรมาภบิาลของมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ พ.ศ. ....  
  2. มอบรองอธิการบดี (ผศ.สัญญา  ค าจริง) และ
กองพัฒนานักศึกษา เปน็ผู้รับผิดชอบ (ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูม ิวา่ด้วยประมวลจริยธรรมของนักศึกษา

รายงานตามมติฯ คร้ังที่ 2 
   อยู่ระหว่างเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) พิจารณา 
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หน่วยงาน/ 
ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 

ระเบียบวาระที/่มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม หมายเหตุ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
พ.ศ. ....  
   3. มอบกองบริหารงานบุคคลเสนอวาระเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) พิจารณาก่อนน าเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบ 
ในหลักการต่อไป 

4. รองอธิการบด ี
(ผศ.ภาสพิรุฬห์   
วัชรศรีส าเริง) 
 

1.1.1 การปรับปรุงการประเมินผลการปฏบิัติ
ราชการของบุคลากร (HRD) 
มติคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย : 
ที่ประชุมรับทราบและพจิารณาแลว้ เห็นชอบให้
มอบรองอธิการบดี (ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์
ภาสพิรฬุห์  วัชรศรีส าเริง) ด าเนินการปรบัปรุงการ
ประเมนิผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (HRD)  
โดยเห็นควรให้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการปรบัปรุง
การประเมินผลฯ ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ และให้น าผลการด าเนนิงานมา
รายงานต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัเปน็วาระสบืเนื่องทุกเดือน 

รองอธิการบดี 
(ผศ.ภาสพิรุห์  วัชรศรีส าเริง) 

 

รายงานตามมติฯ ครั้งที่ 1 
กองบริหารงานบุคคล ได้จัดท ารายงานความคบืหน้าการด าเนนิการ

ปรับปรุงการประเมินผลการปฏบิัติราชการของบุคลากร (HRD)  
เสนอต่อที่ประชุมแลว้ รายละเอยีดปรากฎอยู่ในวาระสืบเนื่อง  
วาระที่ 3.4 
รายงานตามมติฯ ครั้งที่ 2 
   รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพิรุฬห์  วัชรศรีส าเริง)  
แจ้งว่า ไดด้ าเนนิการประชุมกับผู้รับผิดชอบ และจดัท าค าสั่งฯ 
เพื่อด าเนินการก าหนดค่าคะแนนการประเมินผลปฏบิัติราชการ 
ของสายวิชาการเรียบร้อยแล้ว (ตามค าสัง่ฯ ที่ 395/2568 ลงวันที่  
14 มีนาคม 2568)  

จากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวทิยาลยั 
1) ครั้งที่ 1/2568 
เมื่อวันพุธที่  
22 มกราคม 2568 
https://shorturl.asia/JdAuz 

2) ครั้งที่ 2/2568 
เมื่อวันพุธที่  
19 กุมภาพันธ์ 2568 
https://shorturl.asia/RcwFt 

https://www.shorturl.asia/JdAuz
https://shorturl.asia/RcwFt
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หน่วยงาน/ 
ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 

ระเบียบวาระที/่มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม หมายเหตุ 

5. ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.2.7 รายงานแผนการด าเนินงานการใชง้าน
ปัญญาประดษิฐ์ (AI) ในการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย 
มติคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย : 
รับทราบ และเห็นควรให้ถอนวาระนี้ไปก่อน 
เนื่องจากเป็นการพิจารณาแผนการด าเนนิงาน 
การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัย และเห็นควรมอบส านัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศน าเรื่องนี ้
ไปเสนอผา่นรองอธิการบดี (นายเอกวิศว์ 
สงเคราะห์) ที่ก ากับ พจิารณาก่อนแล้วจึงน ามา
เสนอทีป่ระชุมพิจารณาอีกครั้ง 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

รายงานตามมติฯ ครั้งที่ 1 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่าอยู่ระหว่างการ

ด าเนินการทบทวนแผนการด าเนินงานการใชง้านปัญญาประดษิฐ์ (AI) 
ในการให้บริการของมหาวิทยาลยั ตามที่คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัได้ให้ความเห็น และจะไดน้ าเสนอแผนต่อรองอธิการบดี 
(นายเอกวิศว์  สงเคราะห์) ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
รายงานตามมติฯ ครั้งที่ 2 

อยู่ระหว่างน าเสนอแผนต่อรองอธิการบดี (นายเอกวิศว์ สงเคราะห์) 
เพื่อพิจารณา 

จากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวทิยาลยั 
1) ครั้งที่ 1/2568 
เมื่อวันพุธที่  
22 มกราคม 2568 
https://shorturl.asia/JdAuz 

 

1.2.8 รายงานการจดัสรรงบประมาณในการ
จัดซื้อค่าลิขสทิธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe 
มติคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย : 
รับทราบ และเห็นควรให้ถอนวาระนี้ไปก่อน 
เนื่องจากมีการขอเปลีย่นแปลงงบประมาณในการ
จัดซื้อค่าลิขสทิธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe และ
เปลี่ยนไปใช้บริการโปรแกรม Foxit PDF Editor  
ที่ได้รับการสนบัสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม ทั้งนี้ ที่ประชุม 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

รายงานตามมติฯ ครั้งที่ 1 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดท า

หนังสือถึงหน่วยงานตา่งๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อท าการส ารวจการ
ใช้งานโปรแกรม ลิขสิทธิ์ Adobe เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568 และ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน โดยส านักวิทยบริการฯ จะจัดประชุมหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง เพื่อสรุปผลและรายงานมหาวทิยาลัยต่อไป  
 
 

จากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวทิยาลยั 
1) ครั้งที่ 1/2568 
เมื่อวันพุธที่  
22 มกราคม 2568 
https://shorturl.asia/JdAuz 

 

https://www.shorturl.asia/JdAuz
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หน่วยงาน/ 
ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 

ระเบียบวาระที/่มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม หมายเหตุ 

มีข้อเสนอแนะให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศไปหารือร่วมกับรองอธกิารบดี (นายเอก
วิศว์  สงเคราะห์) และคณะ ทัง้ 6 คณะ ตามที่
คณะกรรมการเสนออีกครั้ง 
 
 
 

รายงานตามมติฯ ครั้งที่ 2 
ผลส ารวจการใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์ Adobe จากแบบสอบถาม 

จากทุกหน่วยงานผา่นช่องทางบนัทึกข้อความ ตั้งแต่วันที่  
27 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 68 และจากนักศึกษาทุกคนผ่าน
ช่องทางE-mail มหาวิทยาลัย วนัที่ 30 มกราคม 2568 มีผู้ตอบ
แบบสอบถามรวม 4 ศูนย์พื้นที่ จ านวนทั้งสิ้น 265 คน  
   การใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์ Adobe จากระบบบริหารจัดการ 
Cloud มีสถิติการใชบ้ริการทั้งหมด 617 License  
   ส านักวิทยบริการฯ ได้สืบราคาจากหลายบริษัท และมีบริษทั 
Adobe เสนอราคาให้กับ มหาวทิยาลัย โดยเงื่อนต้องมีการจัดตัง้
โรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว ซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัย
ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสามารถ
จัดซื้อลิขสิทธิ์ Adobe ส าหรับการศึกษา License ละ 235 บาท  
(ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ซึ่งต า่กวา่ที่มหาวิทยาลัยใช้อยู่ปัจจบุัน 
รายละเอียดปรากฎอยู่ในวาระสืบเนื่อง วาระที่ 4.4  
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หน่วยงาน/ 
ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 

ระเบียบวาระที/่มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม หมายเหตุ 

6. กองกลาง 4.1 พิจารณาการใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการ
ตลาดราชมงคล 
มติคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย : 
ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบการปรับ
อัตราค่าเชา่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
และมอบรองอธิการบดี (นายเอกวศิว์  สงเคราะห์) 
กองกลาง ประสานไปยงัผูช้่วยอธิการบด ี 
(ผศ.ชาญชัย  ชูทุง่ยอ) เพื่อหารือร่วมกันในการ
พิจารณาการใช้พืน้ที่เพื่อประกอบกิจการตลาด 
ราชมงคล โดยด่วน 

กองกลาง รายงานตามมติฯ ครั้งที่ 1 
กองกลาง ไดป้ระสานหารือกับรองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  

สงเคราะห์) และผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ชาญชัย  ชูทุ่งยอ) แล้ว และ 
ได้เสนอขออนุญาตมหาวิทยาลยับอกเลิกสัญญา ซึ่งอยู่ระหว่าง 
ให้งานกฎหมายและนิติการ ให้ความเห็น 
รายงานตามมติฯ ครั้งที่ 2 

กองกลาง ได้จัดท าหนังสือขออนุญาตมหาวทิยาลัยบอกเลิกสัญญา 
โดยผ่านงานกฎหมายและนิติการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพจิารณา
อนุญาตบอกเลิกสัญญา และกองกลางได้ด าเนนิการจัดส่งหนังสอืบอก
เลิกสัญญาไปยังผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว 
รายงานตามมติฯ คร้ังที่ 3 

กองกลาง ได้จัดท าหนังสือขออนุญาตมหาวทิยาลัยบอกเลิกสัญญา 
โดยผ่านงานกฎหมายและนิติการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพจิารณา
อนุญาต 
รายงานตามมติฯ คร้ังที่ 4 

กองกลาง ได้จัดท าวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั ครั้งที่ 3/2568 ในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2568 เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดปรากฎอยู่ในวาระสืบเนื่อง วาระที่ 3.3  

 
 

จากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวทิยาลยั 
1) ครั้งที่ 1/2568 
เมื่อวันพุธที่  
22 มกราคม 2568 
https://shorturl.asia/JdAuz 
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หน่วยงาน/ 
ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 

ระเบียบวาระที/่มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม หมายเหตุ 

7. ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยน
คณะ เปลี่ยนสาขาวิชา และเปลี่ยนศูนย์พื้นที่ 
ของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ 
มติคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย : 
ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และเห็นควรมอบรอง
อธิการบดี รองอธิการบดี (ผศ.สุวฒุิ  ตุ้มทอง) 
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ชาญชัย ชูทุ่งยอ) และส านัก
ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนรว่มกันพิจารณา
หารือแนวทางหรือวิธีการในการเปลี่ยนคณะ 
เปลี่ยนสาขาวิชา และเปลี่ยนศนูยพ์ื้นที่ของผู้สมัคร
เข้าศึกษาต่อ รวมทั้งพจิารณาในเรื่องของกฎหมาย
ด้วยว่าขดัต่อระเบียบหรือกฎหมายใดหรือไม่ และ
น ากลบัมารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลยัอีกครั้ง 

ส านักสง่เสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

รายงานตามมติฯ ครั้งที่ 1 
   ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งวา่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการในระบบรับสมัคร 
รายงานตามมติฯ ครั้งที่ 2 

ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนนิการเสร็จสิน้แล้ว 
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถด าเนินการเปลี่ยนศูนย์พืน้ที่ คณะ
สาขาวชิา ได้ด้วยตนเองในระบบรับสมัคร          

 
และสามารถเข้าถึงคู่มือการขอเปลี่ยนสาขาได้จาก QR code นี ้ 

                               
 

จากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวทิยาลยั 
1) ครั้งที่ 1/2568 
เมื่อวันพุธที่  
22 มกราคม 2568 
https://shorturl.asia/JdAuz 
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (เรื่องสืบเนื่องจากท่ีประชุม กกบห.) 

ทั้งนี ้ ที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณการติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (เรื่องสืบเนื่อง - เรื่องค้างพิจารณา จากที่ประชุม กกบห.)  
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและความเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 4.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาเสนอแก้ไขและปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) กล่าวชี้แจงว่า ผมเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมและท่านอธิการบดี 
ได้สั่งการให้ทางคณะไปประชุมหารือ ไม่ทราบว่าตอนนี้คณะประชุมและได้ผลเป็นอย่างไร  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ท่านใดเป็นประธาน  
รองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) กล่าวชี้แจงว่า ผมจ าได้ว่าได้มีการหารือกันในที่ประชุม  
ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เรื่องนี่ต้องมีประธานนัดประชุม คือ ถ้าไม่เรียกประชุมทางคณะจะด าเนินการ

ประชุมได้อย่างไร  
รองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) ได้สอบถามผู้อ านวยการกองคลังเพิ่มเติมว่า ได้มีการน าเรื่องนี้ 

เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน หรือไม่  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  จันทร์ผา) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า

เรื่องนี้เป็นเรื่องรถประจ าต าแหน่ง  
ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องนี้ มอบรองอธิการบดี (นายสถิตย์   อรุณแสง) กลับ ไปหารือกัน 

อีกครั้ง และน ามาเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งถัดไป  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรมอบรองอธิการบดี (นายสถิตย์   
อรุณแสง) เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุป และน าผลการด าเนินงานมารายงานต่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป 

ระเบียบวาระที่ 1.1.1 การปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของบุคลากร (HRD) ของบุคลากรสายสนับสนุน 
ประธานที่ประชุมสอบถามว่า การปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (HRD)  

ของบุคลากรสายสนับสนุน ท่านใดเป็นผู้ดูแล ขอให้เร่งด าเนินการเรื่องนี้ เพราะการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร (HRD) สายวิชาการและสายสนับสนุนต้องสอดคล้องกัน เรื่องนี้แจ้งมาตั้งแต่รับต าแหน่งใหม ๆ  
จนตอนนี้จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปีแล้ว  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรมอบรองอธิการบดี (นายสถิตย์  
อรุณแสง) และกองบริหารงานบุคคลด าเนินการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (HRD) ของ
บุคลากรสายสายสนับสนุนโดยด่วน และรายงานผลการด าเนินการให้ที่ประชุมทราบต่อไป   
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ระเบียบวาระที่ 1.2.7 รายงานแผนการด าเนินงานการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
ประธานที่ประชุมสอบถามรองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  สงเคราะห์) เพ่ิมเติมว่า ทราบเรื่องแล้วใช่หรือไม่ 
รองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  สงเคราะห์) ให้ความเห็นว่า ทราบเรื่องแล้ว และได้เชิญส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาหารือเรื่องของแผน มีการปรับเล็กน้อย และจะรายงานต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป 
ประธานที่ประชุมกล่าวว่า วาระติดตามเรื ่องที ่ค้าง ฝ่ายเลขาฯ จะติดตามเรื ่องที ่ค้างอยู่ ไปจนกว่า 

จะด าเนินการเสร็จสิ้น   

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรมอบรองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  
สงเคราะห์) และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการด าเนินการเสนอต่อที่ประชุมในการประชุม
ครั้งถัดไป  

3.2  รายงานความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนการจัดอันดับเว็บไซต์ Webometrics  Ranking 
ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดอันดับเว็บไซต์ Webometrics Ranking ตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2565 - 2584 ซึ่งได้มอบหมายให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาผลการจัดอันดับเว็บไซต์ Webometrics Ranking ของมหาวิทยาลัย  
และรายงานผลความก้าวหน้าให้มหาวิทยาลัยทราบ นั้น 

ในการนี ้  ส  าน ักว ิทยบร ิการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอรายงานความก้าวหน้าผลการขับเคล ื ่อน 
การจัดอันดับเว็บไซต์ Webometrics Ranking ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2568 พร้อมทั ้ง ได้น าเสนอข้อมูลการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ในเรื่องของ Backlink และ External Inbound Links เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในการ 
ก าหนดค่าเป้าหมายในการขับเคลื่อน การจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World University  

รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  นระมาตย์) รายงาน
หน่วยงานที่มีการขับเคลื ่อนการจัดอันดับเว็บไซต์ Webometrics Ranking จ านวน 1 -3 อันดับ รายละเอียดตามรูปภาพ 
ด้านล่างนี้  
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ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า แสดงว่ารองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไม่ได้รับฟังมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ให้จัดท า Slide เพียง 1 page ท่านก็ท ามาเป็นระบบเดิม  
คราวหน้าท่านต้องสรุปมาเพียง 1 page  
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รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  นระมาตย์) กล่าว

รายงานว่า ในส่วนภาพรวมของ Backlink จากเดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีจ านวน 1,013 Backlink เดือนมีนาคม 2568 
ลดลงมาเหลือ 904 Backlink ส่วนภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั้งหมด จะอยู่ที่ 1,228 Backlink  
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รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  นระมาตย์) 
รายงานเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ Inbound Links ในภาพรวมดีข้ึน โดยหน่วยงานที่ผลงานหรือผลการขับเคลื่อนฯ ดีเด่น 
ในรอบเดือนมีนาคม 2568 คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ที่ 47,972 รองลงมาเป็นคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ที่ 15,723 ส่วนรูปภาพด้านล่างเป็นสถานะของทั้ง 9 ราชมงคล ที่สถานะลดลงส่วนใหญ่  
เป็นสถานะของ Backlink ส่วน Inbound เพ่ิมข้ึน 

 

 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนการจัดอันดับเว็บไซต์ Webometrics Ranking ประจ าเดือน
มีนาคม 2568 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
แนบได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

 ลิงค์รายงานฯ https://shorturl.asia/EFatC  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ และในการประชุมครั้งถัดไปมอบส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าข้อมูลรายงานผลการขับเคลื่อนฯ เพียง 1 page  

https://shorturl.asia/EFatC
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3.3  พิจารณาการใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการตลาดราชมงคล 
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2568 ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบการปรับอัตราค่าเช่าให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมอบรองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  สงเคราะห์) กองกลาง 
ประสานไปยังผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ชาญชัย  ชูทุ่งยอ) เพ่ือหารือร่วมกันในการพิจารณาการใช้พ้ืนที่เพ่ือประกอบกิจการตลาดราช
มงคล โดยด่วน นั้น  

กองกลาง ได้หารือร่วมกับรองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  สงเคราะห์) และผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ชาญชัย  ชูทุ่งยอ) 
เรียบร้อยแล้ว และได้จัดท าหนังสือขออนุญาตมหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาโดยผ่านงานกฎหมายและนิติการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุญาตบอกเลิกสัญญา กองกลางได้ด าเนินการจัดส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว  
ซึ่งผู้ประกอบการประสงค์ต่อสัญญาและยินดีปรับค่าเช่าตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 6 ราย และไม่ประสงค์ต่อสัญญา 
จ านวน 1 ราย ดังนี้    

ที ่ ผู้ประกอบการ ขนาดพ้ืนที ่
ค่าเช่า/เดือน 

(เดิม) 

ค่าเช่า/เดือน 
(ใหม่ ตรม.ละ 
125 บาท) 

ประสงค์ 

1 นางสาวจอย  ยาดี ล็อคท่ี 1-5 251.64 ตรม. 10,125 บาท 31,455 บาท 
ต่อสัญญา ยินดีปรับค่าเช่า
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2 นางสาวศศิธร แสงสุขล็อคท่ี 6-8 140.40 ตรม. 5,625 บาท 17,550 บาท 
ต่อสัญญา ยินดีปรับค่าเช่า
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3 นายสาธิต สีนวนสกลุณลี็อคท่ี 9-11 144 ตรม. 5,775 บาท 18,000 บาท 
ต่อสัญญา ยินดีปรับค่าเช่า
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4 นางสาวศศิธร แสงสุขล็อคท่ี 12-13 93.60 ตรม. 3,750 บาท 11,700 บาท 
ต่อสัญญา ยินดีปรับค่าเช่า
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

5 นางสาวพราวรินท์ สาขาว ล็อคท่ี 14 46.80 ตรม. 1,875 บาท 5,850 บาท 
ต่อสัญญา ยินดีปรับค่าเช่า
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

6 นายไพรตัน์ จันทมูลล็อคท่ี 15-16 93.60 ตรม. 3,750 บาท 11,700 บาท 
ต่อสัญญา ยินดีปรับค่าเช่า
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

7 นายวันดี กล่อมสังข์เจรญิ (ร้านต้นไม้) 1,120.25 ตรม. 16,400 บาท 140,031.25 บาท ไม่ต่อสัญญา 

      ในการนี้ กองกลางขอเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
 1. พิจารณาต่อสัญญาผู้ประกอบการรายเดิม 
 2. พิจารณาเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ  
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและความเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 
ประธานที่ประชุมสอบถามเพ่ิมเติมว่า เรื่องนี้ผ่านงานกฎหมายและนิติการมาแล้วใช่หรือไม่ 
รองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  สงเคราะห์) ให้ความเห็นว่า ได้ให้งานกฎหมายและนิติการช่วยพิจารณาแล้ว   

ซึ่งปัจจุบันนี้ ทัง้ 7 ร้าน ได้หมดสัญญาเช่าไปเมื่อปลายปีที่แล้ว และขอให้ผู้อ านวยการกองกลางให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
ผู้อ านวยการกองกลาง (นายภูริทัต อยู่สบาย) รายงานว่า กองกลางได้หารือร่วมกับรองอธิการบดี (นายเอกวิศว์ 

สงเคราะห์) และผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย ชูทุ่งยอ) และได้ข้อสรุปร่วมกันว่า มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
บอกเลิกสัญญาเช่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานกฎหมายและนิติการ ทั้งนี้ กองกลางได้จัดท า
หนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้วซึ่งล่าสุด ผู้ประกอบการจ านวน 6 รายได้ยื่นค าร้องขอต่อสัญญาเช่า พร้อมทั้ง
ยอมรับอัตราค่าเช่าใหม่ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ตามรายละเอียดในตารางแนบท้าย) ส่วนผู้ประกอบการรายที่ 7 ไม่ได้
ประสงค์จะต่อสัญญา 

ประธานที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตว่า ในกรณีนี้สามารถด าเนินการต่อสัญญาเช่าตามอัตราค่าเช่าใหม่ได้เลย
หรือไม ่เนื่องจากสัญญาเดิมได้สิ้นสุดลงแล้ว หรือควรด าเนินการจัดให้มีการประมูลใหม่  

รองอธิการบดี (นายเอกวิศว์ สงเคราะห์) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ได้หารือกับผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชาญชัย ชูทุ่งยอ) แล้วในประเด็นดังกล่าวแล้ว และผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย ชูทุ่งยอ) ให้ความเห็น
เพ่ิมเติมว่า กรณีนี้เป็นเรื่องของสัญญาทางแพ่ง เมื่อมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าเช่า และยังมีผู้เช่ารายเดิมแสดงความประสงค์
จะเช่าพื้นที่ จึงเห็นว่า มหาวิทยาลัยสามารถเรียกเก็บค่าเช่าตามอัตราใหม่ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการประกาศหรือ 
เปิดประมูลใหม ่

ประธานที่ประชุมได้สอบถามเพ่ิมเติมไปยังหัวหน้างานกฎหมายและนิติการ 
หัวหน้างานกฎหมายและนิติการ (นางสาวรัชตวรรณ ลุนาบุตร) ชี้แจงว่า ตามสัญญาได้ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัย

สามารถสงวนสิทธิ์ในการปรับเพ่ิมหรือลดค่าเช่าได้ จึงสามารถใช้ข้อสัญญาดังกล่าวในการต่อสัญญาได้ 
ประธานที ่ประชุมกล่าวว่า ไม่เหมือนกับกรณีของร้านผ่องพรรณใช่หรือไม่ เนื ่องจากร้านผ่องพรรณ

มหาวิทยาลัยเอาพื้นที่คืนถูกต้องหรือไม่ ส่วนกรณีนี้ทางผู้เช่ามีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพื่อขอความวิงวอน แต่สัญญาควร
แก้ไขหรือไม ่ 

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  ชูทุ่งยอ) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า สัญญาส่วนใหญ่ล้อมาจาก
ระเบียบส านักนายกฯ แต่ว่าจะเพ่ิมในส่วนของค่าเช่า  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า มีข้อความเรื่องของการเช่าช่วงต่อ เดิมมีใช่หรือไม่   
หัวหน้างานกฎหมายและนิติการ (นางสาวรัชตวรรณ  ลุนาบุตร) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ส่วนใหญ่จะอยู่

ในสัญญาฉบับแรกของการท าสัญญา อย่างเช่น สมมติว่าท าสัญญากับร้านผ่องพรรณครั้งแรกจะมีข้อความดังกล่าว 
ตัดออก 
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ประธานที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตว่า ไม่ควรให้มีกรณีที่ผู้เช่ารายเดิมได้รับสิทธิ์เช่าพื้นที่ในอัตราค่าเช่าต ่า  
แล้วน าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงในอัตราที่สูงขึ้นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนต่าง ทั้งนี้ หากผู้เช่าไม่สามารถประกอบกิจการ 
ได้อย่างประสบความส าเร็จ ก็ควรคืนพ้ืนที่ให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการสรรหาผู้เช่ารายใหม่ต่อไป 

หัวหน้างานกฎหมายและนิติการ (นางสาวรัชตวรรณ  ลุนาบุตร) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในสัญญา
เขียนว่าเช่าช่วงได้ ถ้ามหาวิทยาลัยอนุญาต ต้องมาขออนุญาตกับมหาวิทยาลัยก่อนจะเช่าช่วง  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เช่าช่วง ส่วนรายที่ 7 มีประเด็น คือ ท าการค้าขายต้นไม้ 
แต่ค่าเช่า 140,031.25 บาท เป็นผม ๆ ก็ไม่ต่อสัญญา ท่านต้องไปวิเคราะห์ด้วยว่าเป็นพื้นที่ในส่วนของอาคารหรือพื้นที่โล่ง 
ท่านเก็บค่าเช่าในเรทอัตราของอาคารหรือไม่ ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้เช่าด้วย กองกลางต้องวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ดี 
ไม่ใช่ว่าใช้เรท 125 บาท ทุกพ้ืนที่ ท่านต้องไปวิเคราะห์ว่า หากเป็นพ้ืนที่เปล่าจะใช้เรทราคาเท่าใด เดิมร้านนี้มีค่าเช่าจ านวน
เท่าใด 

ผู้อ านวยการกองกลาง (นายภูริทัต  อยู่สบาย) ให้ข้อมูลว่า เดิมราคา 16,400 บาท  
ประธานที่ประชุมกล่าวว่า จากเดิม 16,400 บาท ปรับเป็นราคา 140,031.25 บาท ไม่มีใครมาเช่าแน่นอน 

และพ้ืนที่เป็นพ้ืนโล่ง เป็นเพิงธรรมดาชั้นเดียว ไม่มีอาคาร และทางผู้เช่าขายได้หรือไม่ เนื่องจากเศรษฐกิจแบบนี้คนท ามาหา
กินล าบาก และร้านนี้ยังอยู่ใช่หรือไม่  

รองอธิการบดี (นายเอกวิศว์ สงเคราะห์) ชี ้แจงว่า ผู้เช่าทั้ง 6 ราย ที่ได้รับความเห็นชอบในการต่อ 
สัญญา เป็นผู้ลงทุนปรับปรุงพื้นที่ด้วยตนเอง และหากมีมติที่ประชุมให้ใช้เรทอัตราค่าเช่าไม่เท่ากับ 125 บาท/ตร.ม./
เดือน ได้ ทางกองกลางจะจัดท าข้อมูลรูปแบบพร้อมตัวเลขเสนอคณะกรรมการบริหารอีกครั้ง  เพื่อพิจารณาให้เกิด 
ความเหมาะสมและไม่เกิดความเหลื่อมล ้า 

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า หาก 6 ราย ลงทุนเอง และเงื่อนไขอาคารเป็นของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุด
สัญญา มหาวิทยาลัยคิดในอัตราค่าเช่าตามที่เสนอ แต่หากเป็นร้านต้นไม้ คิดเรทที่ต ่ากว่าอาจจะมีปัญหา มีทางออก 
ให้ร้านนี้หรือไม ่ 

ผู ้อ านวยการกองกลาง (นายภูริทัต  อยู ่สบาย) ให้ความเห็นเพิ ่มเติมว่า ตอนนี้เท่าที ่พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์อัตราค่าเช่าพื้นที่เปล่ายังไม่มีเรทอัตราที่ก าหนด มีแต่พ้ืนที่อาคาร เพราะฉะนั้นจะขอกลับไปหารือกันอีกครั้ง  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องอยู่คู่กับชุมชนด้วย  
ผู้อ านวยการกองกลาง (นายภูริทัต  อยู่สบาย) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า พื้นที่ร้านนี้ค่ อนข้างใช้พื้นที่

พอสมควร เนื่องจากเป็นร้านขายต้นไม้  
ประธานที่ประชุมกล่าวว่า แต่สัญญาต้องแจ้งว่าสามารถลดพื้นที่ได้เมื่อมหาวิทยาลัยต้องการ สามารถ  

คืนพ้ืนที่เมื่อใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยต้องการ ร้านนี้คิดต่อตารางเมตรละเท่าใด  
ผู้อ านวยการกองกลาง (นายภูริทัต  อยู่สบาย) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ร้านนี้คิดในเรทอัตรา 125.- บาท  
ประธานที่ประชุมกล่าวว่า หากเป็น Open จะคิดเรทอัตราค่าเช่าเท่าใด  
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รองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เวลาให้เช่าพื้นที่ แต่ละพื้นที่หากก าหนด
เป็นโซน แต่ละโซนอัตราค่าเช่าไม่เท่ากัน กรณีท่ีท่านอธิการบดีกล่าว คือ หากขายอาหารในโซนที่ขายอาหารกัน อาจจะ
ก าหนดราคาเป็นตารางเมตรสูงได้เพราะท าเงินได้ แต่ในโซนขายต้นไม้ใช้พื้นที่มากพอสมควร แต่ ผลก าไรที่ได้น้อยมาก 
เราควรก าหนดเป็นพื้นที่ว่าโซนนี้จะให้เขาท าอะไร ขายอะไร ในโซนนั้น ๆ ค่าเช่าก็จะแตกต่างจากโซนอืน แต่ถ้าเป็น
โซนเดียวกันค่าเช่าก็จะเท่ากัน แต่หากต่างโซนกันค่าเช่าแตกต่างกันได้  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า หากอยู ่ในโซนต้นไม้ ท่านคิดว่าประมาณเท่าใด เปิดแบบ Open ไม่มี
เครื่องปรับอากาศ  

รองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ผมไม่ทราบเรื่องราคาหรือการค านวณราคา 
แต่วิธีการคือ การแยกพ้ืนที่ให้ค่าเช่าต่างกัน โดยการก าหนดโซนให้กับทางผู้เช่า 

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า อาจจะเป็นปัญหาในอนาคตหรือไม่ สมมุติ ตรม.ละ 20 บาท ส่วนใหญ่จะเป็น
เรทอัตราค่าเช่าต่อวัน  

รองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หากให้ขายต้นไม้ก็คือ ก าหนดโซนต้นไม้  
ในราคาที่ต ่า แต่ห้ามขายอย่างอ่ืน ผู้เช่าโซนต้นไม้คือขายต้นไม้เพียงอย่างเดียว 

รองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  สงเคราะห์) ให้ความเห็นว่า มีเจ้านี้ เพียงเจ้าเดียวที่เช่าทั้งพื้นที่ และ 
ให้ความเห็นว่า เดิมมหาวิทยาลัยได้เชิญชวนมาเริ่มต้นตั้งแต่แรก จึงได้แจ้งไปว่าคณะกรรมการจึงยังไม่กล้าตัดสินใจ 
ที่จะไปใช้เรทอ่ืน เพราะยังไม่มีการจัดโซนที่ชัดเจนตามที่ท่านรองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) ให้ความเห็น จึงต้อง
ใช้เรทเดียวกันไปพลางก่อน ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างจัดท าประกาศหาผู้เช่า  

ประธานที่ประชุมสอบถามว่า รายที่ 7 จะออกพ้ืนที่เมื่อใด  
รองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  สงเคราะห์) ให้ความเห็นว่า แจ้งว่าจะทยอยขายของให้เหลือน้อยที่สุดแล้ว

จะรีบย้ายออก ประมาณสิ้นเดือนเมษายน 2568  
ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ท่านจะปรับเรทอัตราค่าเช่าหรือไม่ หากท่านปรับเรทให้ตัดสินใจเลยว่าจะใช้

เรทอัตราเท่าใดหากเป็นโซนต้นไม้แบบโอเพ่นไม่มีเครื่องปรับอากาศ เผื่อทางร้านจะเปลี่ยนใจหรืออาจจะลดจ านวน
พ้ืนที่น้อยลง แต่ยังคงขายอยู่  

รองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  สงเคราะห์) ให้ความเห็นว่า ขอกลับไปท าข้อมูลแบ่งเป็นโซน เพ่ือขออนุญาต
มหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนว่าโซนนี้คือโซนต้นไม้ และเสนอเรทอัตราค่าเช่ามาเสนออีกครั้ง  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เนื่องจากเป็นหนึ่งในพันธกิจของตลาดราชมงคล ฝากเรื่องนี้ด้วย และให้น าเข้า
ที่ประชุมในครั้งถัดไป ทั้งนี้ ให้ไปหารือกับทางร้านก่อนอาจจะใช้วิธีทยอยขายไปก่อนได้หรือไม่ และแจ้งว่ามหาวิทยาลัย
อยู่ระหว่างหาทางออกให้อีกครั้ง  

ผู้อ านวยการกองกลาง (นายภูริทัต  อยู่สบาย) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หากเป็นเรทเดิมคิดเป็นต่อตรม. 
อยู่ที่ 14.64 บาท ของร้านต้นไม้  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า หากปรับเป็น 20 บาท/ตรม. ทางผู้เช่าไหวหรือไม่ หรืออาจจะลดจ านวนพื้นที่
ลง เนื่องจากตอนนี้ผู้เช่าวางต้นไม้ไปเรื่อย  
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รองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  สงเคราะห์) ให้ความเห็นว่า อาจจะจัดใหม่ แต่หากทางผู้เช่าสู้ราคาไม่ไหว  
ก็อาจจะลดพื้นที่ลง และหาผู้เช่ารายใหม่เข้ามาเสริมในพ้ืนที่  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า หากก าหนดเป็นเรทอัตราที่ 15 บาท/ตรม. เป็นโซนต้นไม้ ซึ่งก าไรไม่มาก  
รองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) ให้ความเห็นว่า ควรก าหนดเรทในราคาต ่า เพื่อหาผู้เช่าให้ได้ก่อน 

เนื่องจากตอนนี้มหาวิทยาลัยมีผู้เช่าอยู่เพียงรายเดียว ยังไม่ได้หาผู้เช่ารายอื่น และผู้ที่จะมาค้าขายต้นไม้มีอยู่มากน้อย
เพียงใด  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า มอบผู้อ านวยการกองกลางไปตีตารางตลอดแนว โดยให้เช่าเป็นล็อค ๆ ละ 
กี่ ตรม. และก าหนดให้เหมาะสม เป็นโซนต้นไม้และของตกแต่งบ้าน ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นโซนขายอาหาร  

รองอธิการบดี (นายเฉลิม  ขุนเอียด) ให้ความเห็นว่า ไม่ทราบราคาท่ีแน่นอน แต่ถ้าให้คิดเป็นล็อค อาจจะ
ก าหนดเป็นล็อคละ 2,000 บาท/เดือน หรือ 3,000 บาท/เดือน และผู้เช่าบางรายอาจจะเช่า 2 – 3 ล็อคก็ได้  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เห็นควรใช้เรทราคาเท่าใด เพื่อที่จะไปแจ้งผู้เช่า ทางผู้เช่าจะได้เช่าต่อ และหา 
ผู้เช่ารายใหม่มาเพ่ิมเติม 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (นายสัมพันธ์  สุกใส) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หากพิจารณาจากเรทของร้านค้า
ขึน้มาประมาณ 3 เท่า หากไม่ให้เป็นประเด็น ควรจะค านวณว่าจาก 14 บาท ควรจะขึ้นอีกสักเท่าใด เพ่ือให้เป็นไปตาม
สัดส่วนเหมือนล็อคของร้านค้าทั่วไปจะได้ไม่เป็นปัญหา แล้วก็แบ่งพื้นที่ให้เป็นล็อคเหมือนที่รองอธิการบดี ( นายเฉลิม 
ขุนเอียด) แจ้งข้างต้น ทางผู้เช่าจะเช่ากี่ล็อคก็คิดเรทอัตราตามตารางเมตรที่ผู้เช่าพอใจ  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เสนอเรทอัตรา ตารางเมตรละ 50 บาท เนื่องจากคิดเป็นประมาณ 3 เท่าตัว 
หากเป็นเรทอาคาร คือ 125 บาท/ตรม./เดือน หากเป็น open air คิดในเรทอัตรา 50 บาท/ตรม./เดือน  

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  อรัญชัย) ให้ความเห็นว่า ควรจะแยกเรท
อาคารกับที่ดิน โดยทั่วไปอย่างเช่นที่ของราชพัสดุจะตีสถานที่เช่าออกเป็น 3 ชั้น ชั้น 1 – 3 ขึ้นอยู่กับว่าใช้เรทชั้นใด 
หากท าเลนี้ดี ชั้น 1 หรือควรใช้ชั้น 2 หรือชั้น 3 ให้มีความแตกต่างกันไปตามเรท ซึ่งผมยังไม่ทราบว่าเป็นพื้นที่สนาม
หญ้าหรือว่าอยู่ในอาคาร   

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า open air ไม่มีอาคาร  
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  อรัญชัย) ให้ความเห็นว่า เป็นพื้นที่เช่า

ทีด่ินเปล่า ซึ่งอัตราจะมีความแตกต่างกัน  
ประธานที่ประชุมกล่าวว่า จึงได้ก าหนดเรทอัตราอยู่ที่ 50 บาท  
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  อรัญชัย) ให้ความเห็นว่า ผมขอเสนอว่า 

ควรจัดเป็นชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 3 ขึ้นอยู่กับความส าคัญของท าเล  
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ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ท าเลนั้นดีอยู่แล้ว คือ 125 บาท/ตรม. แต่เนื่องจากมีเพียง 2 ชั้น เพราะฉะนั้น
หากคิดในเรทอัตราค่าเช่า 50 บาท/ตรม.ไปพลางก่อน หากทางผู้เช่าจะเช่าต่อก็ให้ผู้เช่าเป็นผู้ตัดสินใจ หรืออาจจะลด
จ านวนพื้นที่ ตอนนี้ทางผู้เช่าไม่ได้ผิดเพราะเขาต้องขายไปเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นเห็นควรให้ก าหนดเรทอัตราค่าเชา่อยู่ที่ 
50 บาท/ตรม./เดือน และก็ไปตีล็อคตามที่แจ้งข้างต้น ทั้งนี้ มอบรองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  สงเคราะห์) ไปหารือ
ร่วมกันอีกครั้ง ในอนาคตควรจะแบ่งเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน หรืออาจจะไปหาคู่ค้าเพิ่มขึ้นมา เพื่อให้ตลาดมีความคึกคัก
มากขึ้น เพราะฉะนั้นเห็นชอบและน าไปปฏิบัติ 

รองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) ขอปรึกษาเพ่ิมเติมว่า หากจะด าเนินการจัดงานเกษตรแฟร์ถึงพ้ืนที่
ค้าขายด้วยหรือไม ่

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ไม่ถึงพ้ืนที่ดังกล่าว เนื่องจากเกษตรแฟร์จะอยู่ในโซนหอประชุม  
รองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) ให้ความเห็นว่า หากมีการท าสัญญาไปแล้ว และมหาวิทยาลัยมี

ความประสงคข์อพ้ืนที่คืนอาจจะมีปัญหาในภายหลังได้  
ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เนื่องจากงานเกษตรอยุธยาแฟร์ในอนาคตไม่ได้จัดงานทุกวัน ปีหนึ่งมีครั้งเดียว 

หากผู้ร่วมงานมาก อนาคตก็สามารถขยายพื้นที่ได้ เพราะฉะนั้นมติเห็นชอบ คือ พื้นที่ Open air ตรม.ละ 50 บาท/
เดือน เฉพาะโซนต้นไม้และของตกแต่งบ้าน  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดพิจารณาการใช้พ้ืนที่เพ่ือประกอบกิจการตลาดราชมงคล 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบแนวทางการใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการตลาดราชมงคล โดยร้านค้ารายที่ 1-6 ให้ด าเนินการ 

ต่อสัญญากับผู้เช่ารายเดิมโดยปรับอัตราค่าเช่าเป็น 125 บาท/ตร.ม./เดือน ส่วนร้านค้าที ่7 ให้คิดอัตราค่าเช่าในอัตรา 50 บาท/
ตร.ม./เดือน เนื่องจากพิจารณาก าหนดให้เป็นโซนต้นไม้และของตกแต่งบ้าน อีกทั้งให้ตัดกรณีการเช่าช่วงออกจากสัญญา 
ฉบับใหม่ทุกฉบับ 

2. มอบรองอธิการบดี (นายเอกวิศว์  สงเคราะห์) และกองกลาง ไปด าเนินการจัดโซนพื้นที่ในการเช่า 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และน าผลการด าเนินงานมารายงานให้ที่ประชุมทราบในครั้งถัดไป  

3.4  พิจารณาการขอทำความตกลงกรณีการใช้คำนำหน้านาม (ดร.) ในหนังสือราชการ 
ตามที่คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568  

มีมติให้รายงานการพิจารณาการใช้คำหน้านามต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย นั้น  
ในการนี ้ กองบริหารงานบุคคล งานกฎหมายและนิติการ ได้หารือรองอธิการบดี (นายธานี สมวงศ์) และ 

รองอธิการบดี (นายสถิตย์ อรุณแสง) กรณีการใช้คำนำหน้านาม (ดร.) ในหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยผลการหารือเห็นควรขอทำความตกลงการใช้คำนำหน้านาม 
(ดร.) ในหนังสือราชการกับสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
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  1. หนังสือภายในที่ติดต่อภายในหน่วยงานระดับกรมหรือจังหวัดเดียวกัน 
  2. หนังสือสั่งการ 
  3. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
  4. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ทำข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐานทางราชการ 

ทั้งนี้ เห็นควรระบุเหตุผลและความจำเป็นในการขอทำความตกลงไปด้วย 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพื่อโปรดพิจารณาการขอท าความตกลงกรณีการใช้ค าน าหน้านาม (ดร.) ในหนังสือราชการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร 
ที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี ้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการใช้ค าหน้านาม (ดร.)  

ในหนังสือราชการ ทั้ง 4 ประเภท ตามที่เสนอ และมอบงานกฎหมายและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ด าเนินการ 
ขอท าความตกลงการใช้ค าน าหน้านาม (ดร.) ไปยังส านักนายกรัฐมนตรีต่อไป โดยระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการ 
ขอท าความตกลงไปด้วย 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  พิจารณาแนวทางในการด าเนินการเรื่องมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันจันทร์ที่  

10 กุมภาพันธ์ 2568 ระเบียบวาระที่ 4.2 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งที่ประชุมยังไม่พิจารณาในระเบียบวาระนี้ เนื่องจากเห็นควรให้ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพิจารณาทบทวน (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าว ร่วมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
อีกครั้งก่อนด าเนินการต่อไป นั้น 

ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 ข้อ 32 การสอบภาษาต่างประเทศ เป็นประกาศที่ใช้ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่จะส าเร็จการศึกษา (เอกสารแนบ 1) 
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โดยยังไม่มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 ข้อ 11(4) ที่ระบุว่า “หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด” 
และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ข้อ 11.4 ได้ระบุไว้เช่นเดียวกัน (เอกสารแนบ 2) 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอเสนอแนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว รายละเอียดดังนี้ 
1. จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาเฉพาะระดับปริญญาเอก  

ลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัย และผ่านกระบวนการตามประกาศคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (เอกสาร
แนบ 3) 

2. จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื ่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาฉบับใหม่ โดยก าหนดคุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกรวมอยู ่ในฉบับเดียวกัน ลงนาม 
โดยอธิการบดี โดยเสนอสภามหาวิทยาลัยขอความเห็นชอบให้ใช้เกณฑ์ตามประกาศก าหนด (เอกสารแนบ 4)  

ทั้งนี้ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพล  สุขชนะ) ให้ข้อมูล 
เพิ ่มเติมว่า วาระนี ้ทางส านักส่งเสริมวิชาการฯ ได้เคยน าเข้าที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 
ขอหลักการผ่านสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และได้น า เร่างเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งมติที่ประชุมให้กลับมาทบทวนร่วมกับ
คณะและน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ทางส านักส่งเสริมวิชาการฯ ได้จัดประชุมหารือ
ร่วมกับคณะ โดยมีรองอธิการบดี (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์สุวุฒิ  ตุ้มทอง) เป็นประธานการประชุมดังกล่าว โดยสรุป
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก จะเป็นประกาศของกระทรวงฯ ส่วนข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัย 
ล้อมาจากกระทรวงเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา แสดงว่าผู้ที ่จะมาสมัครเข้าศึกษา 
จะต้องยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของกระทรวงฯ และเป็นไปตามข้อบังคับฯ ของทางมหาวิทยาลัย  
ในประกาศฯ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยทุกคณะที่มีการประกาศนั้นมีประกาศแจ้งอยู่แล้วว่า 
จะต้องมีผลสอบมายื่น แต่ในประกาศของ อว. และข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัย มีปรากฎอยู่ว่าจะต้องมีเกณฑ์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย จึงเห็นตรงกันว่าสาระคัญของเรื่องนี้ คือ ต้องก าหนดให้มีการยื่นผลสอบส าหรับ 
ผู้ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกทุกคน เนื่องจากว่าเป็นคุณสมบัติ หากขาดผลสอบดังกล่าวก็จะถือว่าขาดคุณสมบัติ 
ที่เข้าศึกษา และในที่ประชุมเห็นว่าโดยหลักการอันดับแรก คือ ยื่นให้ครบตามคุณสมบัติก่อน ส่วนยื่นเข้ามาแล้วจะผ่าน
เกณฑ์ตามประกาศฯ ของมหาวิทยาลัยหรือไม่นั้น ต้องมีการจัดท าประกาศเกณฑ์มารองรับ ซึ่งของมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาประกาศรองรับอยู่แล้ว แต่ว่ายังไม่เชื่อมโยงถึงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เพราะฉะนั้น
จึงต้องมีการออกประกาศให้ใช้เกณฑ์เดียวกันเป็นการที่เราไม่ต้องออกประกาศหลายฉบับ นั่นก็คือ มี 2 แนวทาง 
ในการด าเนินการ คือ การออกประกาศโดยสภามหาวิทยาลัย กับขอความเห็นชอบในเกณฑ์ภาษาอังกฤษจากสภามหาวิทยาลัย 
และออกประกาศโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งไปปรับแก้ประกาศของบัณฑิตเดิม โดยให้เพิ่มในเรื่องของคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ไปพร้อมกัน และขออนุญาตแสดง Flow Chart เพ่ิมเติมตามรูปภาพด้านล่างนี้  
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ทั้งนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเสนอเป็น 2 แนวทาง คือ การออกประกาศโดยสภา

มหาวิทยาลัย กับออกประกาศโดยมหาวิทยาลัย หากเป็นกระบวนการที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยจะกินระยะเวลา
ประมาณ 3 – 6 เดือน เนื่องจากขั้นตอนค่อนข้างมากพอสมควร แต่ถ้าออกโดยมหาวิทยาลัยจะเป็นการปรับแก้ 
เพียงเล็กน้อยในเรื่องของประกาศเกณฑ์ระดับบัณฑิตศึกษา โดยขอความเห็นชอบเกณฑ์จากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ใช้
เกณฑ์เดียวกัน ก็จะใช้ระยะเวลาประมาณเพียงเดือนเดียวก็จะสามารถประกาศใช้งานได้ สาระส าคัญ คือ เป็นเรื่องของ
คุณสมบัติในการรับเข้าระดับปริญญาเอก จึงเรียนเสนอเพื ่อให้ที ่ประชุมพิจารณา 2 แนวทาง คือ อ อกโดยสภา
มหาวิทยาลัย กับออกโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งทางส านักส่งเสริมวิชาการฯ ขอเสนอในแนวทางที่ 2 คือ ขอความเห็นชอบ
เกณฑ์จากสภามหาวิทยาลัย แล้วจึงมาปรับปรุงประกาศฉบับเดิมจะใช้ระยะเวลาน้อยและทันต่อนักศึกษาระดับปริญญา
เอกท่ีมีหลายหลักสูตรที่ใกล้จะจบการศึกษาแล้ว 
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ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ ่มเติมว่า ผมตอบแทนคณะกรรมการทุกท่านได้ทันทีว่า จะออกประกาศ  
โดยวิธีใดท่านต้องไปพิจารณาจากฐานอ านาจ ถ้าฐานอ านาจในข้อบังคับฯ ระบุชัดเจนว่าให้มหาวิทยาลัยออกประกาศ
ได้ก็คือจบ แต่ในส่วนนี้ผมไม่ทราบว่าท่านใช้ฐานอ านาจใด  

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพล  สุขชนะ) ให้ความเห็น
เพ่ิมเติมว่า ในข้อบังคับฯ ระบุไว้ว่า เกณฑ์มาตรฐานให้ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แสดงว่ามหาวิทยาลัย
จะต้องขออนุมัติเกณฑ์จากสภามหาวิทยาลัย 

ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัย คือ คณะกรรมการชุดนี้ก าหนดเกณฑ์แล้วจึงรายงาน 
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบถูกต้องหรือไม่ คือ เข้าเกณฑ์ที่ 2 และเกณฑ์ที่ 1 หมายความว่าอย่างไร 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพล  สุขชนะ) กล่าวชี้แจงว่า 
เกณฑ์ท่ี 1 คือ ออกประกาศโดยสภามหาวิทยาลัยโดยตรง  

ประธานที่ประชุมสอบถามเพ่ิมเติมว่า เดิมออกประกาศโดยใคร  
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพล  สุขชนะ) ให้ความเห็น

เพิ่มเติมว่า เดิมที่ร่างเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับออกโดยสภามหาวิทยาลัย เนื่องจาก 
คิดว่าเกณฑ์จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากท่านเข้าใจคลาดเคลื่อน จริง ๆ แล้ว คือ มหาวิทยาลั ยเสนอ
และรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยใช่หรือไม่ และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายแล้วใช่หรือไม่  

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพล  สุขชนะ) กล่าวชี้แจงว่า 
ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายฯ เรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมให้กลับมาทบทวน  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านก าหนดเกณฑ์ได้หรือไม่  
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพล  สุขชนะ) กล่าวชี้แจงว่า 

เนื่องจากเกณฑ์เดิมจะใช้ของระดับบัณฑิตศึกษามีประกาศอยู่แล้ว  
ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เรื่องนี้ท่านหารือกับคณะทั้ง 6 คณะ เรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่   
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพล  สุขชนะ) กล่าวชี้แจงว่า 

ได้หารือเรียบร้อยแล้ว  
ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เพราะฉะนั้นวาระนี้มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้ส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนน าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป วาระนี้เร่งด่วนและเป็นคุณต่อนักศึกษาใช่หรือไม่ 
เพราะฉะนั้นมติเห็นชอบแนวทางในการด าเนินการเรื่องมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามท่ีเสนอ 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพื่อโปรดพิจารณาแนวทางในการด าเนินการเรื่องมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก QR CODE 
ด้านล่างนี้ 
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มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบแนวทางในการด าเนินการเรื่อง

มาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับผู ้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกตามที ่เสนอ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียนน าเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

4.2  พิจารณาการขออนุญาตจัดกิจกรรมของศิษย์เก่าชมรมสิบหกมิถุนา และชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้าง  
วิศวกรรมโยธา   
 ด้วยชมรมสิบหกมิถุนา และ ชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา ขออนุญาตจัดกิจกรรมของศิษย์เก่า  
โดยชมรมสิบหกมิถุนา จัดกิจกรรมเพื่อร าลึกครบ 68 ปี โรงเรียนช่างกลนนทบุรี ในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2568 และ 
ชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา จัดกิจกรรม ครบรอบ 84 ปี คืนสู่เหย้าชาวสีน ้าเงิน ในวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 
2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1) ชมรมสิบหกมิถุนา ขออนุญาตศูนย์นนทบุรี ใช้พื้นที่ บริเวณลานองค์พระวิษณุกรรม หน้าอาคาร 5 บริเวณสนามฟุตบอล 
(ริมน ้า) และ อาคารราชมงคล 36 รายละเอียดก าหนดการดังต่อไปนี้  

วันเดือนปี เวลา กิจกรรม 

วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2568 เวลา 08.00 น. – 16.00 น ขอเข้าเตรียมพื้นที่                                                
ณ บริเวณลานองค์พระวิษณุกรรม/สนามฟตุบอล  

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2568 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม                             
ณ บริเวณลานองค์พระวิษณุกรรม หน้าอาคาร 5 

เวลา 12.00 น. – 16.00 น. ซุ้มอาหารของผู้ร่วมงาน  
ณ บริเวณลานจอดรถข้างแม่พิมพ์ 

เวลา 16.00 น. – 23.00 น. งานเลี้ยงโต๊ะจีน จ านวน 100 - 120 โต๊ะ 
 ณ สนามฟุตบอล 

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน  เพื่อหาทุนการศึกษาให้กับศิษย์ปัจจุบัน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญโท 
ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย และเพ่ือสร้างความสามัคคีและสร้างเครือข่ายการจัดหางานให้กับศิษย์ปัจจุบัน 

มาตรการการรักษาความปลอดภัย กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ประสาน สถานีต ารวจภูธรเมืองนนทบุรี  
เพื ่อดูแลความเรียบร้อยภายนอกและภายใน ศูนย์นนทบุรี เขตใต้  ตั ้งแต่ว ันที ่ 15 – 16 มิถุนายน 2568 และวันที่  
16 มิถุนายน 2568 คณะกรรมการจัดงาน เตรียมก าลัง จากกรรมการสารวัตรทหารบก มาดูแลความเรียบร้อย 
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2) ชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา ขออนุญาตศูนย์นนทบุรี ใช้พื้นที่บริเวณสนามหญ้าและ ลานหน้า 
องค์พระวิษณุกรรม อาคาร 21 เขตเหนือ  โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

วันเดือนปี เวลา กิจกรรม 
วันเสารที่ 21 มิถุนายน 2568 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ขอเข้าเตรียมพื้นที่  

ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรมเขตเหนือ   

วันที่อาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2568 เวลา 08.00 – 10.00 น. พิธีบวงสรวง องค์พระวิษณุกรรม 
ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรมเขตเหนือ 

 เวลา 10.00 – 17.00 น. ซุ้มอาหารของผู้ร่วมงาน และ ดนตรี บริเวณใต้
อาคาร ๒๐ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีกิจกรรมเลือกตั้งประธานชมรม
ศิษย์เก่าช่างก่อสร้าง  

 เวลา 17.00 – 23.00 น. งานเลี้ยงโต๊ะจีน จ านวน 100 - 120 โต๊ะ 
ณ สนามหญ้าเขตเหนือ 

  วัตถุประสงค์ในการจัดงาน  เพื่อเป็นการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน และปรับปรุงศาลา
พระพุทธ ศาลาพระภูมิ และศาลตายายภายในมหาวิทยาลัย บ ารุงรักษากล้องวงจรปิดที่เคยติดไว้ให้เมื่อปีที่แล้ว และ 
ท าการซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  

 มาตรการการรักษาความปลอดภัย กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ประสาน สถานีต ารวจภูธรรัตนา 
ธิเบศร์ เพื่อดูแลความเรียบร้อยภายนอกและภายใน ศูนย์นนทบุรีเขตเหนือ  ตั้งแต่ วันเสาร์ที ่ 21 มิถุนายน 2568  
วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2568 คณะกรรมการจัดงาน เตรียมก าลัง จากกรมการสารวัตรทหารบก มาดูแลความเรียบร้อย 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตและความเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 
ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี (นางสาวมณฑิรา  สาระพันธ์) กล่าวเพ่ิมเติมว่า รองอธิการบดี 

(นายเฉลิม  ขุนเอียด) ได้เชิญตัวแทนผู้จัดงานทั้ง 2 ชมรม เข้ามาพูดคุยหารือเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการ
จัดงานของมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 โดยท่านรองอธิการบดีได้มอบนโยบายเรื่องของการงด  
การผูกผ้าหน้ามหาวิทยาลัย การโปรยธงในช่วงเช้าก็ไม่ได้อนุญาตให้ด าเนินการ ยกเว้นช่วงจัดงานเลี้ยงจะมีสถานที่  
ที่จะอนุญาต ซึ่งได้แจ้งให้ทั้ง 2 ชมรม ทราบเรียบร้อยแล้ว ส่วนมาตรการของเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ได้มีการพูดคุยและ
แจ้งนโยบายเบื้องต้นให้ทั้ง 2 ชมรมรับทราบแล้วเช่นเดียวกัน  

ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า เชิญคณะกรรมการพิจารณา เนื่องจากทั้ง 6 คณะ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
100% และสอบถามรองอธิการบดี (นายเฉลิม  ขุนเอียด) เพ่ิมเติมว่า ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยด าเนินการอย่างไร 

รองอธิการบดี (นายเฉลิม  ขุนเอียด) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ศิษย์เก่าขึ้นไปอยู่บนอาคารราชมงคล 
เนื่องจากมีการจัดงานเลี้ยงในอาคารฯ แต่ช่วงเย็นใช้พื้นที่ท่ีสนามฟุตบอล 

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ปีนี้จัดซุ้มอาหารบริเวณลานข้างแม่พิมพ์เพราะเหตุใด และเป็นวันจันทร์ใช่หรือไม่  
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รองอธิการบดี (นายเฉลิม  ขุนเอียด) ให้ความเห็นเพิ ่มเติมว่ า ผมจะให้ขึ ้นไปอยู่ที ่อาคารราชมงคล
เหมือนเดิม คือไม่ให้ลงมาวุ่นวาย เนื่องจากปีที่ผ่านมาเป็นวันอาทิตย์  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ปีนี้ขอให้เข้มงวดให้มาก เนื่องจากมีนักศึกษาอยู่ในช่วงปรับพื้นฐาน  
ผู ้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี (นางสาวมณฑิรา  สาระพันธ์) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า  

อยู่ในช่วงปิดเทอมแต่อาจจะอยู่ในช่วงของการปรับพ้ืนฐาน และวันจันทร์ที่จัดงานเป็นศูนย์นนทบุรี เขตใต้ ซึ่งมีการปรับ
พื้นฐานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ ในวันที่จัดงานยังไม่มีการเรียน
การสอน มหาวิทยาลัยจะเปิดเทอมต้นเดือนกรกฎาคม 2568 และปิดซัมเมอร์ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2568  

ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า ในมุมมองของผม คือ วันที่ 15 มิถุนายน 2568 เตรียมความพร้อมได้
ไม่มีปัญหา แต่วันที่ 16 มิถุนายน 2568 พิธีบวงสรวงตั้งแต่ 9.00 – 12.00 น.  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผู ้ช่วยพัชระ  กัญจนกาญจน์) ให้ความเห็น
เพิ่มเติมว่า สิ่งที่เป็นกังวลมากที่สุด คือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ พอถึงเวลาช่วงที่บวงสรวงเสร็จถ้าไม่มีการดื่ม
เครื่องดื่มอย่างต่อเนื่องก็เห็นด้วย เนื่องจากมีรุ่นพี่บางคนจะมาท าพฤติกรรมที่อาจจะไม่เหมาะสมได้ เพราะฉะนั้น  
ขอเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยต้องมีมาตรการ คือ ต้องมีคนเฝ้าระวัง เวลาที่ศิษย์เก่ามาเตรียมสถานที่ เพราะบางที 
พอเป็นคนนอกมาจัดก็อาจจะมีการแอบอ้างว่า จะมาค้างคืน ผมยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา ถ้าไม่มีมาตรการ
ควบคุมไม่ดีพออาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ แม้จะเป็นช่วงปิดเทอม แต่ก็มีความกังวลใจเหมือนกัน  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า มหาวิทยาลัยห้ามโปรยธง แต่ไปโปรยธงที่โรงแรม ซึ่งเป็นการประกาศศักดา 
รองอธิการบดี (นายเฉลิม  ขุนเอียด) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ปีนี้ผมได้หารือกับทั้ง 2 ชมรมแล้ว และ  

ส่งตัวแทนไปเจรจากับทางโรงแรมด้วยว่า มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ และไม่อนุญาตให้มีการโปรยธง  
ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา กิจกรรม

คล้ายคลึงกัน  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยพัชระ  กัญจนกาญจน์) ให้ความเห็นว่า  

ผมอยากให้กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี หรือทีมงานไปเก็บข้อมูลไว้ว่าปีที่ผ่านมามีการด าเนินการอย่างไร และปีนี้ 
ท่านรองอธิการบดีอนุญาตไปทางชมรมด าเนินการตามเงื่อนที่ท่านรองอธิการบดีหารือไว้หรือไม่ ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะได้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการอนุญาตในปีต่อไปว่าจะอนุญาต หรือไม่อนุญาต ให้จัดกิจกรรมดังกล่าว  

ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า ผมมีข้อสังเกตว่า เพราะเหตุ ใดจึงเป็นชมรม และสมาคมศิษย์เก่า
หายไปไหนหรือไม่จัดนอกสถานที่  

รองอธิการบดี (นายเฉลิม  ขุนเอียด) ให้ความเห็นเพิ ่มเติมว่า สมาคมตอนนี้มหาวิทยาลัยยังไม่ปลดล็อค 
ให้ท ากิจกรรม  

ประธานที ่ประชุมสอบถามเพิ ่มเติมว่า แล้วชมรมนี ้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ผมไม่เคยได้ยินชื ่อชมรม 
สิบหกมิถุนา  
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รองอธิการบดี (นายเฉลิม  ขุนเอียด) ให้ความเห็นเพิ ่มเติมว่า ตอนที่มาขออนุญาต  คือ ศิษย์เก่า 
เป็นรายบุคคล รวมกลุ่มกันมามีคณะกรรมการประมาณ 10 คน  

ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า หากไม่ตรวจสอบให้ดีมหาวิทยาลัยอาจจะ เกิดปัญหาขึ้นได้ในเรื ่อง 
ของชมรมท่ีจัดตั้งขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และในปีนี้มหาวิทยาลัยจัดพิธีบวงสรวงเองได้หรือไม ่ 

รองอธิการบดี (นายเฉลิม  ขุนเอียด) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยที่จะให้มหาวิทยาลัยจัดพิธีบวงสรวง 
ส่วนตอนเย็นกจ็ัดงานปกติ  

ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก าหนดว่า พิธีบวงสรวงมหาวิทยาลัย 
เป็นผู้ด าเนินการ ส่วนการเตรียมการก็เป็นหน้าที่ของคุณ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2568 หากมีการจัดเตรียมเสร็จสิ้นแล้ว  
ถึงเวลาคุณก็ต้องออกนอกพ้ืนที่ พอวันที่ 16 มิถุนายน 2568 มีพิธีบวงสรวงเสร็จสิ้นก็จบ แล้วท่านก็มากินเลี้ยงตอนเย็น 
ก็จะถือว่าคนนอกมาขอจัดงานเลี้ยงและจ่ายค่าเช่าให้กับมหาวิทยาลัยตามปกติ หากด าเนินการแบบนี้จะไม่มีปัญหา   
ในส่วนของชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้าง วิศวกรรมโยธาก็ต้องไปท าความเข้าใจเช่นเดียวกัน คือ พิธีบวงสรวงให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการ ส่วนการจัดงานเลี้ยงตอนเย็นให้เป็นบุคคลภายนอกมาจัดงาน หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด 
ให้ถือว่าเป็นบุคคลภายนอกมาเช่าสถานที่ ไม่เก่ียวกับมหาวิทยาลัย  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  จันทร์ผา) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า 
เห็นด้วยกับท่านอธิการบดีที่ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดพิธีบวงสรวง ดังนั้น ควรจะมีคณะกรรมการหรือทีมงานของ
มหาวิทยาลัยเข้าไปร่วมสังเกตการณ์ด้วย  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เพราะฉะนั้นมติ คือ วันที่ 15 มิถุนายน 2568 ไม่มีการเตรียมงาน และวันที่  
16 มิถุนายน 2568 ทางมหาวิทยาลัยด าเนินการ ส่วนงานเลี้ยงช่วงกลางวันมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้มี ส่วนตอนเย็น
สามารถเช่าสถานที่ในการจัดงานได้ เพราะท่านเป็นบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากพิธีบวงสรวงด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
เชิญออกนอกมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการ  

จึงขอเสนอต่อที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดพิจารณาการขออนุญาตจัดกิจกรรมของศิษย์เก่าชมรมสิบหกมิถุนา และชมรมศิษย์เก่าชางก่อสร้าง วิศวกรรม
โยธา   

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบาย งดการผูกผ้าหน้ามหาวิทยาลัย และงดการโปรยธง ส่วนการจัดงานเลี้ยง 

มหาวิทยาลัยอนุญาตให้จัดงานเลี ้ยงได้ เนื ่องจากเป็นบุคคลภายนอกที่มาขอเช่าสถานที่และเสียค่าเช่าให้กับ
มหาวิทยาลัยตามปกต ิ

2. มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้มีการเตรียมพื้นที่ในการจัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม มหาวิทยาลัย
จะเป็นผู้ด าเนินการจัดพิธีบวงสรวงเอง ทั้งนี้ หากพิธีบวงสรวงด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขอเชิญศิษย์เก่าออกนอกพื้นที่ 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ราชการ  

3. มอบรองอธิการบดี (นายเฉลิม  ขุนเอียด) และผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ประสาน
การด าเนินงานกับทั้ง 2 ชมรมฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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4.3  พิจารณาสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็นส าคัญหรือเร่งด่วนจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที ่3/2568  เม่ือวันพุธที ่12 มีนาคม 2568 

รองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) รายงานสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็นส าคัญหรือเร่งด่วน 
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2568  เมื่อวันพุธที่ 12 มีนาคม 2568 มีระเบียบวาระที่เป็นการรายงานให้ที่ประชุม
ทราบ จ านวน 9 ระเบียบวาระ ที่ประชุมรับทราบ ส่วนวาระที่มีการพิจารณามีทั้งหมด 18 ระเบียบวาระ ที่ประชุมเห็นชอบ 
ทั้งหมด 17 ระเบียบวาระ และให้ถอนวาระ จ านวน 1 ระเบียบวาระ ส่วนระเบียบวาระที่มอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการ ตั้งแต่
ระเบียบวาระที่ 1.2.2 เป็นต้นไป มีมติมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ชื่นชมส านักงาน
อธิการบดี ที่ได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) และ Work Flow ของมหาวิทยาลัย ได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วนระเบียบวาระพิจารณาวาระที่ 4.3.4 พิจารณาแก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และ
แสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทางส านักงานสภามหาวิทยาลัย
ได้ตรวจสอบ และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ มีเรื่องที่มอบหมาย 
ให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการ ดังนี้ 

 
ชื่อระเบียบวาระ 

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป (ก่อนเข้ากกบห.) 
จากการประชุม คร้ังที่ 3/2568  
เมื่อวันพุธที่ 12 มีนาคม 2568 

มติที่ประชุมกรรมการบริหารฯ 
(กกบห.) คร้ังที่ 3/2568 

เมื่อวันพุธที่ 19 มีนาคม 2568 

จากการประชุมคร้ังท่ี 3/2568  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอ่ืน ๆ 
5.4 พิจารณาหนังสือ เรื่อง ขอร้อง
ทุกข์กล่าวโทษ บุคลากรคณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูหมิ่น 
กล่าวหา เหยยีดหยาม กดขี ่ข่มเหง 
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยมิชอบ และกลั่นแกล้ง 
ผู้ร่วมปฏิบัตริาชการในฐานะ
ผู้ใต้บังคับบัญชา (เสนอเป็นเอกสารลับ) 

ที่ประชุมมีมติ มอบหมายให้มหาวทิยาลัยไปดำเนินการ 
และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

รับทราบ และมอบคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมดำเนินการในส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

 

ในการนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดท าหนังสือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการตามมติที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 และขอให้หน่วยงานส่งกลับคืนมา ภายในวันที่  
28 กุมภาพันธ์ 2568 นั้น 
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ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับรายงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568) ดังนี้ 

1. เรื่องท่ีด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 24 เรื่อง 

ตารางสรุป เรื่องที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

เรื่อง จ านวน 

1. เรื่องการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ 4 
2. เรื่องเชิงนโยบายและการบริหาร 6 

3. เรื่องการจัดการศึกษา 11 

4. เรื่องการแต่งตั้งบุคคลและการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน - 
5. เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งและการยุบเลิกคณะกรรมการ 3 

รวมทั้งสิ้น 24 

2. เรื่องท่ีอยู่ในระหว่างการด าเนินการ จ านวน 64 เรื่อง  

ตารางสรุป เรื่องที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ  

เรื่อง อยู่ในก าหนด
กรอบ

ระยะเวลา 
(เรื่อง) 

เลยก าหนด
กรอบ

ระยะเวลา
(เรื่อง) 

ไม่ได้ก าหนด
กรอบ

ระยะเวลา
(เรื่อง) 

ยังไม่ได้
รับ

รายงาน 
(เรื่อง) 

รวม 
(เรื่อง) 

1. เรื่องการออกข้อบังคับ ระเบียบ 
และประกาศ 

4 1 7 10 22 

2. เรื่องเชิงนโยบายและการ
บริหาร 

- 1 17 10 28 

3. เรื่องการจัดการศึกษา - - 2 - 2 

4. เรื่องการแต่งตั้งบุคคลและการ
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

- - 3 - 3 

5. เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งและ
การยุบเลิกคณะกรรมการ 

- - 1 - 1 

6. เรื่องที่อยู่ระหว่างรอหน่วย 
งานภายนอกด าเนินการ 

1 - 4 1 6 

7. เรื่องอ่ืน ๆ - - - 2 2 

รวมทั้งสิ้น 5 2 34 23 64 
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพื ่อโปรดทราบและพิจารณาสรุปมติที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็นส าคัญหรือเร่งด่วนจากการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2568  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุม
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้ 

                                                           

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาแล้ว เห็นควรมอบผู้บริหารที่รับผิดชอบ 
และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องด าเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันพุธที่ 12 มีนาคม 2568 และ 
รายงานผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมฯ ไปยังส านักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อน าข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งต่อไป 

4.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบและแนวทางปฏิบัติในการซื้อโปรแกรม Adobe ผ่านโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

ตามที่มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการจัดซื ้อค่าลิขสิทธิ ์การใช้งานโปรแกรม Adobe งบประมาณ 
1,451,200 บาท จ านวน 500 License โดยมอบหมายให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ดูแล 
และ ให้บริการลิขสิทธิ์การใช้งาน Adobe ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน จากสถิติการใช้งาน พบว่า
จ านวนที่ใช้งานทั้งหมด 617 License แยกรายโปรแกรม ได้ดังนี้ทุกโปรแกรม 105, Acrobat 430, Photoshop 25,Illustrator 
19, Dreamweaver 12 และอ่ืนๆ 26 License นั้น 

ในการนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอความเห็นชอบและแนวทางปฏิบัติในการซื้อโปรแกรม 
Adobe ผ่านโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวน 1,000 license ในราคา license ละ 250 (โดยประมาน)   
โดย license ดังกล่าวสามารถใช้งานได้ทุกฟังก์ชัน ยกเว้นเชิงพาณิชย์  

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณา โดยมีข้อสังเกตและความเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตย์ตนัย  ธารารัตนสุวรรณ) 

รายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่า เนื่องจากเดิมโปรแกรม Adobe มีการเสนอราคาปีละ 1,450,000 บาท ซึ่งมีราคาสูงมาก ทั้งนี้  
ทางมหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์ทาง Adobe ให้ลดราคา แต่ทางบริษัทฯ ไม่ตกลง มหาวิทยาลัยจึงได้หารือว่าหากจัดซื้อ
เป็น license ราคาจึงลดลง และทางส านักวิทยบริการฯ ได้ส ารวจข้อมูลบุคลากรที่มีความจ าเป็นต้องใช้โปรแกรมดังกล่าวแล้ว 
และทางมหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงลดราคาเหลือเพียง 381,990 บาท  
ใน license จ านวนเท่าเดิม แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องจัดซื้อภายใต้โรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเท่านั้น โดยเป็นแบบ 
For Education  



75 

 

ประธานที่ประชุมกล่าวเพ่ิมเติมว่า อ านาจโรงเรียนเตรียมฯ อยู่ที่ผู้ใด และโรงเรียนเตรียมฯ อยู่ระหว่างด าเนินการ
สรรหาผู้อ านวยการใช่หรือไม่ และโปรแกรม Adobe ที่ใช้งานในปัจจุบัน ประกอบด้วยอะไรบ้าง  

รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  นระมาตย์) ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมตามรูปภาพด้านล่างนี้ 
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ประธานที่ประชุมให้ข้อสังเกตว่า ปกติเวลาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาโปรแกรมเหล่านี้จะถูกติดมากับ
ตัวเครื่องเลยใช่หรือไม่  

รองผู ้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  นระมาตย์)  
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โปรแกรมเหล่านี้ไม่มีมากับตัวเครื่อง โปรแกรมที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นฟีวเจอร์ย่อย ๆ ที่อยู่ภายใต้ 
Adobe  

ประธานที่ประชุมสอบถามเพ่ิมเติมว่า ที่อ่ืนมีการซื้อโปรแกรมนี้บ้างหรือไม่  
รองผู ้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  นระมาตย์)  

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรณีนี้คือมหาวิทยาลัยใดจะจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่มีเงื่อนไขการซื้อ
โปรแกรมนี้ คือ ห้ามตัดต่อวิดีโอใด ๆ ก็ตามลง Youtube เพื ่อเรียกเงินจาก Youtube เนื ่องจากให้สิทธิ ์ส าหรับ
การศึกษาเพียงเท่านั้นใน license นี้  

ประธานที่ประชุมสอบถามเพ่ิมเติมว่า หากจัดซื้อ license มาแล้ว จะบริหารจัดการโดยหน่วยงานใด 
รองผู ้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  นระมาตย์)  

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทางส านักวิทยบริการฯ จะเป็นผู้ด าเนินการในเรื่องของสิทธิ์การขอใช้งาน จะมีแบบฟอร์มให้กรอก
ขอใช้งาน หากไม่มีสิทธิ์การใช้งานทางส านักวิทยบริการฯ จะไม่ create gen ให้  

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตย์ตนัย  ธารารัตนสุวรรณ)  
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในช่วงแรกที่ท าการส ารวจ คือ ซื้อทั้งหมดประมาณ 30 license และแจกให้ทุกหน่วยงานในการใช้
ตกแต่งภาพหรืองานกราฟฟิคท่ัวไป  

ประธานที ่ประชุมกล่าวว่า เพราะเหตุใดจึงต้องมาเกี ่ยวข้องกับโรงเรียนเตรียมฯ เนื ่องจากจัดซื้อ  
30 license ก็ถูกต้องแล้ว   

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตย์ตนัย  ธารารัตนสุวรรณ)  
ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หากมีโรงเรียนเตรียมจะเสนอเป็นแบบ for education  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เพราะฉะนั้นเห็นควรให้จัดซื้อแบบ 30 license เนื่องจากได้โปรแกรมครบถ้วน 
และขอให้ทางส านักวิทยบริการฯ ไปวิเคราะห์ว่าหน่วยงานมีความจ าเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe บ้าง ใน 30 license  

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตย์ตนัย  ธารารัตนสุวรรณ)  
ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากทางส านักวิทยบริการฯ ได้เคยน าเรื่องนี้เข้ามาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยแล้ว แต่มติที่ประชุมมอบหมายให้ทางส านักวิทยบริการฯ ไปส ารวจข้อมูลใหม่  

ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า หากมีการหารือแบบนี้ก็ไม่มีปัญหา หากเข้าใจตรงกันแบบนี้ หรือจัดซื้อ
ประมาณ 17 license ได้หรือไม่ (คณะ 6 คณะ สถา/ส านัก 3/หน่วยงานส่วนกลาง) และ license ละเท่าใด 

รองผู ้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  นระมาตย์)  
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หากซื้อเป็น lincense ราคา license ละ 12,200 บาท  
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ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เห็นควรให้ส านักวิทยบริการฯ ไปวิเคราะห์ข้อมูลมามีหน่วยงานใดที่จ าเป็นต้อง
ใช้บ้าง 

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวุฒิ  ตุ้มทอง) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า มีห้องปฏิบัติการที่ใช้เครื่องมือ
ซอฟต์แวร์ส าหรับการเรียนการสอน แต่ทั้งนี้ทางส านักวิทยบริการฯ ต้องมั่นใจว่า license ที่กระจายออกไปสอดคล้อง
กับเครื ่องคอมพิวเตอร์ที ่อยู ่ในห้องปฏิบัติการหรือไม่ เนื ่องจากปัญหาที่พบ คือ ภาพรวมของ 9 มทร.มีปัญหา 
เมื่อ 4 – 5 ปีก่อน คือ มีมหาวิทยาลัยหนึ่งที่ไปท าธุรกิจแต่เป็นเครื่องที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ แต่ประเด็นที่ท่านกล่าวมา  
คือหากมีการใช้ห้องปฏิบัติการในการเรียนการสอนแล้วจะใช้งานทางด้านมัลติมีเดีย ทางด้านการออกแบบ เพราะฉะนั้น
ฟีวเจอร์ที่ใช้พัฒนาสื่อเหล่านี้จะต้องมีครบถ้วน เพราะหากซื้อมาแล้วไม่ครบจะเกิดปัญหาได้ และขอไปให้วิเคราห์ว่า 
หากซื้อมาแล้ว มี license ใดบ้างที่ได้มาครบถ้วนบริบูรณ์หรือไม่ แต่หากวิเคราะห์แล้วผิดพลาดเรื่องของกระบวนการ 
หรือหากมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแล้วเกิดปัญหา ต้องวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ครบถ้วน 

รองอธิการบดี (นายธานี  สมวงศ์) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน อย่างเช่น
หน่วยงานคณะ จะต้องทราบดีที่สุดว่าในแต่ละ Lab ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ license มีประเภทใดบ้าง ส่วนในภาพของ
การบริหารจัดการ คือ ในภาพของส านักงานอธิการบดี เช่น กองกลาง (ประชาสัมพันธ์) 1 license เพียงพอหรือไม่  
หากเราสามารถ declare ได้อย่างครบถ้วน จะทราบว่างบประมาณที่จะต้องจัดสรรในภาพรวมเป็นจ านวนเท่าใด และ 
ใช้ในการเรียนการสอนเป็นจ านวนเท่าใด ผมว่าคณะรับผิดชอบในส่วนของการเรียนการสอน ในส่วนกลางมองในภาพ
ของบริหาร เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะจัดสรรเฉพาะส่วนกลางให้ ส่วนคณะต้องรับผิดชอบในเรื่องการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งจะมีความชัดเจนว่า หน่วยงานใดใช้งบประมาณเท่าใด  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ส่วนใหญ่ใช้เฉพาะ Acrobat ส่วนเรื่องของโรงเรียนเตรียมฯ ผมเห็นว่าควรระงับ
ไว้ก่อน เนื่องจากยังไม่มีฐานอ านาจ ไม่อยากให้เสี่ยง เพราะฉะนั้นซื้อให้เฉพาะหน่วยงานหลักก่อน ส่วนคณะควรจัดซื้อ
ให้คณะไป สถาบัน ส านัก หน่วยงานให้มองเป็นกอง ไม่ให้มองเป็นงาน ผมต้องเป็นผู้ลงนามอนุมัติใช่หรือไม่ โดยท่าน
ชี้แจงมาว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่ได้ license  

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตย์ตนัย  ธารารัตนสุวรรณ)  
ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา หากซื้อตาม license งบประมาณก็จะเหลืออยู่ประมาณ 400,000 
บาท ในการซื้อต่อไปจะซื้อเป็นตัว Turnitin เป็นการบริการตรวจสอบความคิดริเริ่มและป้องกันการลอกเลียนแบบ  
ใช้กับทั้งมหาวิทยาลัยด้วย   

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เห็นควรให้ด าเนินการเรื ่องนี้ให้เสร็จสิ้นก่อน จึงน าเรื ่อง Turnitin มาเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง เพราะฉะนั้นมติเห็นชอบให้ซื้อเฉพาะหน่วยงานที่ต้องการใช้งาน 
โดยหาหรือเพ่ิมเติมกับรองอธิการบดี (นายธานี  สมวงศ์) อีกครั้ง 
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและแนวทางปฏิบัติในการซื้อโปรแกรม Adobe ผ่านโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลด
เอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้จัดซื้อโปรแกรม Adobe  
จ านวน 30 license และมอบส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสรร license ให้กับหน่วยงานคณะ 
สถาบัน ส านัก กอง ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยให้หารือร่วมกับรองอธิการบดี  
(นายธานี  สมวงศ์) ในการพิจารณาจัดซื้อต่อไป  

4.5  พิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมและด าเนินงานจัดท าข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินจัดอันดับ
สถาบันอุดมศึกษาของ U-Multirank 

ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่กระบวนการประเมินเพ่ือจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา
ของ U-Multirank และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้เชิญสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการพัฒนาระบบประเมินและการจัด
อันดับสถาบันอุดมศึกษาของ U-Multirank ซึ่งการประเมินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานในระดับสากล และมีศักยภาพที่เปรียบเทียบได้กับมหาวิทยาลัยระดับโลก โดย สป.อว. ได้ชี้แจงรายละเอียด
สามารถสรุปเนื้อหาสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1. สป.อว. ได้ส ารวจสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา U-Multirank  
ผลการส ารวจ พบว่า มีสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจเข้าร่วม ประมาณ 70 มหาวิทยาลัย (รายชื่อสถาบันตามเอกสารที่แนบ)  
ทั้งนี้ มทร.สุวรรณภูม ิได้แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมการประเมินจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของ U-Multirank ไปยัง สป.อว. 
ตามหนังสือ มทร.สุวรรณภูมิ ที ่อว 0656.17/218 ลงวันที่ 29 มกราคม 2568 
 2. สป.อว. แจ้งแนวทางการด าเนินการซึ ่งจะเป็นไปในทิศทางของการด าเนินการร่วมกันในภาพรวม 
ทุกสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ประสงค์เข้าร่วมการประเมิน โดยการพัฒนาระบบฯ ขึ้นเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่ใช้ในการประเมินและ
การจัดอัน U-Multirank ไปยังระบบของ U-Multirank โดยตรง ซึ่งระบบฯ ดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระบบฯ จะอ านวยความ
สะดวกให้กับมหาวิทยาลัยไม่ให้เกิดการบันทึกหรือส่งข้อมูลซ ้าซ้อน โดยทาง สป.อว. จะเป็นผู้บันทึกข้อมูลเบื้องต้นให้บางสว่น
จากข้อมูลที่แต่ละมหาวิทยาลัยได้รายงานมายัง สป.อว. ทุกปีการศึกษาอยู่แล้ว และมหาวิทยาลัยบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม  
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โดยข้อมูลที่ใช้ในการจัดอันดับ จะมี 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย ข้อมูลจากการส ารวจนักศึกษา (Student 
survey) และข้อมูลจากภายนอก (ข้อมูลภายนอกนี้มหาวิทยาลัยไม่ต้องด าเนินการ) 
 3. ในเบื้องต้น U-Multirank จะด าเนินการประเมินครอบคลุม 12 สาขาวิชา ดังนี้ 
 

12 Subjects for Student Survey 
- Arts, Social sciences, and Humanities  
     1. Business Studies  
     2. Sociology 
- Technology and Engineering 
     3. Computer Science 
     4. Mechanical Engineering 
     5. Electrical Engineering 
     6. Environmental Engineering 

- Sciences 
     7. Physics 
     8. Chemistry 
     9. Biology 
- Health and Welfare 
     10. Human Medicine 
     11. Social Work 
     12. Nursing 

ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมสาขา โดย สป.อว. จะแจ้งให้แต่ละมหาวิทยาลัยทราบต่อไป  
 

4. ระบบฯ จะมีข้อมูลที่ให้ความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร ซึ่ง U-Multirank จะมีการส ารวจข้อมูล
มิติบัณฑิตและมิติผู้ใช้บัณฑิต และในอนาคตข้อมูลจากระบบฯ จะเชื่อมโยงกับการประเมินเพื่อการจัดอันดับในระดับ
สากล ระดับโลกต่อไป เช่น เชื่อมโยงข้อมูลกับ Times และ QS เป็นต้น 

5. ข้อมูลจากระบบฯ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจะมีข้อมูล Benchmarking ในทุกมิติของการประเมิน  
U-Multirank 

6. สป.อว. ก าหนดแผนการด าเนินการ U-Multirank ดังนี้ 
6.1 สป.อว. จะติดต่อผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยผ่านทาง Email ที่แจ้งไว้กับ สป.อว. 
6.2 มหาว ิทยาล ัยเก ็บข้อมูล ทั ้งระดับสถาบันและการส  ารวจนักศึกษา ( Student survey)  

สาขาที่เข้าร่วมต้องมีนักศึกษาไม่น้อยกว่า 20 คน รอบท่ี 1 (เม.ย.-พ.ค. 68) 
6.3 สป.อว. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (มิ.ย. 68) 
6.4 มหาวิทยาลัยแก้ไขข้อมูล/เก็บข้อมูลเพิ่มเติม รอบท่ี 2 (ก.ค.-ส.ค. 68) 
6.5 สป.อว. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรอบสุดท้ายและประกาศผล (ก.ย.-ต.ค. 68) 

7. สป.อว. แจ้งให้มหาวิทยาลัยน า (ร่าง) แบบสอบถามสถาบัน และ (ร่าง) แบบส ารวจนักศึกษา  
ไปศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการวางแผนเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้ สป.อว. จะท าการแปลเป็นฉบับภาษาไทย
ต่อไป 
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ทัง้นี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท าข้อมูลเพื่อโปรดพิจารณาเบื้องต้น ดังนี้ 
(1) ข้อมูลรายชื ่อหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยที ่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

สุวรรณภูมิ ประจ าปีการศึกษา 2567 ที่สอดคล้องกับ 12 สาขา ของ U-Multirank โดยใช้แนวทางการพิจารณากลุ่ม
สาขาตามระบบการแบ่งกลุ่มของ ISCES 2013  Appendix I. ISCED fields of education and training (อ้างอิง: 
ระบบค้นหาหลักสูตรตามกลุ่ม ISCED ทุกสถาบันของ สป.อส., 2568) และพิจารณาเฉพาะหลักสูตรที่มีนักศึกษา
ปัจจุบัน จ านวน 20 คน ขึ้นไป (ที่มา: ระบบรายงานสถิติจ านวนนักศึกษา จ าแนกตามคณะ หลักสูตร ปีที่เข้าศึกษา 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568 เวลา 13.50 น.) เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมร่วมพิจารณา ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงรายชื่อหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2567 จัดกลุ่มตาม 12 สาขาของ U-Multirank 
กลุ่มสาขาวิชา 

(12 Subjects for Student 
Survey) 

รายชื่อหลักสูตร 

สาขาวิชาด้านศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (Arts, Social sciences, and Humanities) 
   1. การศึกษาด้านบริหารธรุกิจ  

   (Business Studies) 
ระดับปริญญาตรี 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (บท.) 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (บท.) 
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บท.) 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ต่อเนื่อง) (บท.)  
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (บท.) 
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (บท.) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) (บท.) 

   2. สังคมศึกษา (Sociology) ไม่มี 
สาขาวิชาด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (Technology and Engineering) 
   3. วิทยาการคอมพิวเตอร์  
       (Computer Science) 

ระดับปริญญาตรี 
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วท.) 

   4. วิศวกรรมเครื่องกล  
       (Mechanical Engineering) 

ระดับปริญญาตรี 
- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (คอ.) 
- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

(ต่อเนื่อง) (คอ.) 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ศูนย์นนทบุรี) (วส.) 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

(ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา) (วส.) 
   5. วิศวกรรมไฟฟ้า  
       (Electrical Engineering) 

ระดับปริญญาตรี 
- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (คอ.) 
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กลุ่มสาขาวิชา 
(12 Subjects for Student 

Survey) 
รายชื่อหลักสูตร 

- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง) (คอ.) 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วส.) 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ (วส.) 
   6. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
       (Environmental Engineering) 

ระดับปริญญาตรี 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (วส.) 

สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ (Sciences) 
   7. ฟิสิกส์ (Physics) ไม่มี 
   8. เคมี (Chemistry) ไมมี 

   8. ชีววิทยา (Biology) ระดับปริญญาตรี 
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (วท.) 

สาขาวิชาด้านสุขภาพและสวัสดิการ (Health and Welfare) 
   10. แพทยศาสตร์  
         (Human Medicine) 

ไม่มี 

   11. สังคมสงเคราะห์  
         (Social Work) 

ไม่มี 

   12. การพยาบาล (Nursing) ไม่มี 

 
(2) ข้อมูลแผนปฏิบัตการ (Action Plan) ยึดตามกรอบระยะเวลาที่ สป.อว. ก าหนด รายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 2 แสดงแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)  

กิจกรรม ผลผลิต ระยะเวลาด าเนิน ผู้รับผิดชอบ 
1. การด าเนินงานระดับมหาวิทยาลัย    
1.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
U-Multirank  
   - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ครั้งท่ี 
1: เพื่อชี้แจงแผนการด าเนินงาน 
 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานจากมหาวิทยาลัย 

มี.ค. 68 สวท. 

1.2 ศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูล
แบบฟอร์มและข้อค าถามของ U-Multirank 

แผนการรวบรวมจัดท า
ข้อมูล และก าหนด

มี.ค. 68 สวท. 
ร่วมกับ  
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กิจกรรม ผลผลิต ระยะเวลาด าเนิน ผู้รับผิดชอบ 
 - Thailand institutional questionnaire 
- EHESO student questionnaire display 
version 130125  

หน่วยงานจัดท าและผู้
วิเคราะห์ข้อมูลส าคัญของ
มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1.3 รวบรวม วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูล 
ครั้งท่ี 1 

ข้อมูลครบถ้วน ตามท่ี
ก าหนด 

เม.ย.-พ.ค. 68 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการฯ 

1.4 ตรวจสอบข้อมูล  ครั้งท่ี 1  ข้อมูลครบถ้วน 
และถูกต้อง 

พ.ค. 68 สวท. 
และคณะกรรมการฯ 

1.5 บันทึกข้อมูลเข้าระบบฯ U-Multirank 
ครั้งท่ี 1 

จัดส่งข้อมูลได้ตามก าหนด พ.ค. 68 สวท. 

1.6 สป.อว. ตรวจสอบข้อมูล  
 

ข้อมูลครบถ้วน และถูกต้อง 
ยืนยันโดย สป.อว. 

มิ.ย. 68 สป.อว. 

1.7 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  
ครั้งท่ี 2 : รายงานความคืบหน้า 

รายงานผลต่อคณะกรรมการ มิ.ย. 68 สวท. 

1.8 รวบรวม วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูล 
ครั้งท่ี 2 (แก้ไข/เพิม่เติมตาม สป.อว.  
แจ้ง ถ้ามี)  

ข้อมูลครบถ้วน ตามท่ี
ก าหนด 

ก.ค.-ส.ค. 68 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการฯ 

1.9 ตรวจสอบข้อมูล ครั้งท่ี 2 ข้อมูลครบถ้วน 
และถูกต้อง 

ก.ค. 68 สวท. 

1.10 บันทึกข้อมูลเข้าระบบฯ U-Multirank 
ครั้งท่ี 2 

จัดส่งข้อมูลได้ตามก าหนด ส.ค. 68 สวท. 

1.11 สป.อว. ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลรอบสุดท้ายและประกาศผล  

ผลการประเมินฯ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

ต.ค. 68 สป.อว. 

2. การด าเนินงานระดับหลักสูตร    
2.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
U-Multirank ระดับหลักสูตร 
   - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ครั้งท่ี 
1: เพื่อชี้แจงแผนการด าเนินงาน 
  - หลักสูตรศึกษาเตรียมด าเนินงานเก็บ
ข้อมูล EHESO student questionnaire 
display version 130125 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานจากมหาวิทยาลัย 
และพิจารณาหลักสูตร 
 
 

มี.ค. 68 สวท. 
หลักสูตร 

และ 
คณะกรรมการฯ 

2.2 หลักสูตรด าเนินการส ารวจนักศึกษา 
(Student survey) ครั้งท่ี 1  

ข้อมูลนักศึกษาครบถ้วน เม.ย. 68 สวท. 
และหลักสูตร 
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กิจกรรม ผลผลิต ระยะเวลาด าเนิน ผู้รับผิดชอบ 
2.3 หลักสูตร จัดท าข้อมูล ครั้งท่ี 1 ข้อมูลนักศึกษาครบถ้วน 

ถูกต้อง 
พ.ค. 68 สวท. 

และหลักสูตร 
2.4 หลักสูตร บันทึกข้อมูลเข้าระบบฯ  
U-Multirank ครั้งท่ี 1 

จัดส่งข้อมูลได้ตามก าหนด พ.ค. 68 สวท. 
และหลักสูตร 

2.5 สป.อว. ตรวจสอบข้อมูล  
 

ข้อมูลครบถ้วน และถูกต้อง 
ยืนยันโดย สป.อว. 

มิ.ย. 68 สป.อว. 

2.6 หลักสูตร จัดท าข้อมูล ครั้งท่ี 2  
(แก้ไข/เพิ่มเติมตาม สป.อว. แจ้ง ถ้ามี) 

ข้อมูลนักศึกษาครบถ้วน 
ถูกต้อง 

พ.ค. 68 สวท. 
และหลักสูตร 

2.7 หลักสูตร บันทึกข้อมูลเข้าระบบฯ  
U-Multirank ครั้งท่ี 2 

จัดส่งข้อมูลได้ตามก าหนด ส.ค. 68 สวท. 

2.8 สป.อว. ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลรอบสุดท้ายและประกาศผล  

ผลการประเมินฯ ระดับ
หลักสูตร 

ต.ค. 68 สป.อว. 

หมายเหตุ : ระยะเวลาด าเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ จะแจ้งให้หน่วยงานทราบต่อไป 

 

รายช่ือสถาบันอุดมศึกษา 70 สถาบัน 
ที่แจ้งเข้าร่วมการพัฒนาระบบประเมินและการจัดระดับสถาบันอุดมศึกษา U-Multirank 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร  
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
4. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
6. มหาวิทยาลัยมหิดล  
7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

9. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
11. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
12. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
13. มหาวิยาลัยศิลปากร 
14. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
15. สถาบันวิทยสิริเมธี 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
1. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
4. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
5. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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6. มหาวิทยาลัยบูรพา 
7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
15. มหาวิทยาลัยสยาม 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น 
1. มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
3. มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ 
4. มหาวิทยาลัยนครพนม 
5. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
6. สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
20. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
21. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
22. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา 
1. มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย  

กลุ่มที่ 5 กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ 
1. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
4. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
5. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
6. สถาบันอาศรมศิลป์ 

7. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
8. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
9. มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
10. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
11. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

ไม่สังกัดกลุ่ม 
1. มหาวิทยาลัยพายัพ 
2. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
3. วิทยาลัยนครราชสีมา 
4. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
5. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
6. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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เพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และด าเนินการแล้วเสร็จ  
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด จึงขอเสนอแนวทางการด าเนินงานเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

    (1) รายชื่อหลักสูตรการศึกษา จัดกลุ่มตาม 12 สาขาของ U-Multirank (ตามตารางที่ 1) 
    (2) (ร่าง) แผนปฏิบัตการ (Action Plan) (ตามตารางที่ 2) 
    (3) (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพิจารณาข้อมูลและจัดท าข้อมูลเพื่อเข้ารับการจัด

อันดับสถาบันอุดมศึกษา U-Multirank ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ตามเอกสารแนบ) 
โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอโครงการและงบประมาณเพื่อด าเนินงานกิ จกรรม

การชี้แจงเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับคณะกรรมการด าเนินงานฯ U-Multirank และกิจกรรมการก ากับดูแล 
ติดตาม รวบรวมสรุป วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาบันทึกเข้าสู่ระบบฯ ของ U-Multirank  
ตามกรอบระยะเวลาที่ สป.อว. ก าหนดต่อไป  

ทั้งนี้ ที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตและความเห็น
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

 ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาเป็นการจัด
อันดับอีกตัวหนึ่งที่ สป.อว.ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ และ U-Multirank มีมาแล้วเมื่อปี 2021 และมหาวิทยาลัย
ด าเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2022 และมีการหยุดด าเนินการ เนื่องจาก U-Multirank เป็นของประเทศอังกฤษและมีการ
เสียค่าใช้จ่ายจึงได้หยุดด าเนินการ ซึ่ง สป.อว. ได้มาซื้อระบบนี้ จึงให้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยกลับมาด าเนินการ  
อีกครั้ง และได้มีการส ารวจ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งความประสงค์ไปตั้งแต่ครั้งแรกว่ามหาวิทยาลัยจะเข้าร่วม เพราะว่า
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการยูคลาสอยู่แล้วที่มีการเชื่อมกับ Re-inventing คือเป็นการประเมิน
ตนเอง ส่วนตัวนี้เหมือนเป็นการให้บุคคลภายนอกเข้ามาดูข้อมูล ซึ่งจะท าให้ข้อมูลที่เรามีมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และ
ในอนาคตอาจจะมีการเชื่อมโยงกับ Times Higher Education และ QS ด้วย เพราะฉะนั้นจึงมีการก าหนด 2 ลักษณะ 
คือ ประเมินในระดับสถาบันกับประเมินระดับสาขา ระดับสถาบันจะเป็นการเก็บข้อมูลในภาพรวม ส่วนสาขาจะมีการ
ก าหนดมาว่าปีนี้จะให้สาขาอะไรเข้าประเมิน ซึ่งปี 2021 มหาวิทยาลัยมีสาขาพืช ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร และพอปี 2022 มหาวิทยาลัยมีของวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประมาณ 6 – 7
สาขา และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ด้วย ส าหรับปีนี้จะมีสาขาทั้งหมดอยู่ 12 สาขา ซึ่งทางส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนได้ท าการส ารวจมาแล้วว่าใน 12 สาขาวิชา มีหลักสูตรใดบ้างทีเกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นจึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาว่าหลักสูตรเหล่านี้จะต้องเข้าประเมินระดับหลักสูตรด้วยหรือ ไม่ ซึ่งการประเมินระดับหลักสูตร ข้อดีของ  
U-Multirank คือ จะเป็นการเซอร์เวย์นักศึษาด้วย ขั้นต ่าคือ 20 คน และจะมีการส ารวจผู้ใช้บัณฑิตด้วย ในเบื้องต้น
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรที่เข้าร่วมและการเข้ารับการประเมินจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของ U-Multirank 
ตามท่ีเสนอข้างต้น 
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ประธานที่ประชุมกล่าวว่า หลักสูตรนี้คณะได้พิจารณาแล้วใช่หรือไม่ มีท่านใดคัดค้านหรือไม่ จะได้มีมติ
เห็นชอบตามที่เสนอ  

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวุฒิ  ตุ้มทอง) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ท าไมจึงเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หรือเลือกเฉพาะหลักสูตรนี้ และหลักสูตรนี้น าข้อมูลมาจาก 
ที่ใด 

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลักสูตรนี้ทางส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการแมทช์ให้ว่าสาขานี้มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง สามารถปรับเปลี่ยนได้  

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวุฒิ  ตุ้มทอง) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ถ้าวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ก็มีหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ตรงอยู่แล้ว ไม่ต้องไปใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  

ประธานที่ประชุมกล่าวเพ่ิมเติมว่า มีวิศวะไฟฟ้าหรือไม่ และจ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องส่งเข้าทั้งหมด 
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มีวิศว ะเครื่องกล  

วิศวะสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ก าหนดว่าจะต้องส่งเข้าหมดทุกสาขาหรือไม่ แต่ว่าการส ารวจ เน้นระดับปริญญาตรี แต่หาก
หลักสูตรใดที่มีปริญญาโทกับปริญญาเอกด้วยก็สามารถส่งได้ 

ประธานที่ประชุมสอบถามเพ่ิมเติมว่า และทางคณะได้หารือกับทางสาขาแล้วหรือไม่  
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เรื่องนี้เพิ่งน าเข้า  

ที่ประชุม และจะขอความเห็นชอบจากคณะว่าเห็นชอบตามที่เสนอหรือไม่  
ประธานที่ประชุมสอบถามเพ่ิมเติมว่า มีผลต่อ Ranking หรือไม ่
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า U-Multirank ไม่มี

อันดับ แต่จะบอกว่าด้านนี้คุณเด่น คือ จะโชว์คะแนนว่าคุณเด่นด้านนี้ หากเป็นหลักสูตรจะโชว์การเป็น benchmark 
สามารถท าโปรโมทประชาสัมพันธ์ในหลักสูตรได้เช่นเดียวกันเวลารับนักศึกษา  

ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า เกรงว่าหากไปเทียบกับที่อื่นแล้วจะไม่มีเรื่อ งใดเด่น เพราะฉะนั้นควร
จะต้องมีการกลั่นกรองก่อนว่าหลักสูตรใดที่มีความโดดเด่น ท่านต้องวิเคราะห์ให้คณะกรรมการพิจารณาก่อน ถ้าหาก
ส่งไปจ านวนมากและเป็นผลดีกับมหาวิทยาลัยก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าส่งไปแล้วไม่ได้อะไรก็ไม่ควรส่ง เพราะฉะนั้นมอบ
คณะ 6 คณะ ไปวิเคราะห์กลั่นกรองก่อน แสดงว่าข้อมูลนี้เป็นการเทียบว่าอยู่ใน Rank ใดในกลุ่มย่อยใช่หรือไม่  
มติเห็นชอบในหลักการ และมอบให้คณะไปตรวจสอบอีกครั้งว่าหลักสูตรใดที่ส่งเข้าร่วม  

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในเรื่องหลักสูตร 
ให้เป็นอ านาจการตัดสินใจของคณะ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยก็ต้องด าเนินการในระดับสถาบันอยู่แล้ว และให้เป็น
อ านาจการตัดสินในของคณะว่าจะเข้าร่วมหรือไม่  

ประธานที่ประชุมกล่าวเพ่ิมเติมว่า ให้คณะไปตรวจสอบอีกครั้ง และก าหนดระยะเวลาส่งเมื่อใด 
นายพัฒน์พล  แก้วยม  นักวิชาการศึกษาช านาญการ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ตามแผนปฏิบัตการ (Action Plan) 

ทีก่ าหนด คือ เสนอร่างค าสั่งฯ แล้วเสร็จแล้ว ก็จะมีการเตรียมประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ 
และจัดท าข้อมูลส่งในเดือนเมษายน 2568  
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพื ่อโปรดพิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมและด าเนินงานจัดท าข้อมูลเพื ่อเข้ารับการประเมินจัดอันดับ
สถาบันอุดมศึกษาของ U-Multirank รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้  
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้ 

                                                           

 

 

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ การเตรียมความ
พร้อมและด าเนินงานจัดท าข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของ U-Multirank ตามที่เสนอ 
และมอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) ประสานการด าเนินการร่วมกับส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   

4.6  พิจารณาแนวทางการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568) 

ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
การกีฬา (หล ักส ูตรใหม่ พ.ศ. 2568) โดยใช ้จ ัดการเร ียนการเร ียนการสอน ต ั ้งแต ่ป ีการศึกษา 2568 เป ็นต้นไป                              
ณ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  เปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 จนถึงปัจจุบัน  มีจ านวนผู้สมคัร
และจ านวนผู้ขึ้นทะเบียน ที่ช าระเงินแล้ว รายละเอียดดังนี้  

รหัสสาขา สาขา จ านวน
ผู้สมัคร 

จ านวนผู้ผ่านการคัดเลือก จ านวนผู้ขึ้นทะเบียน 
ที่ช าระเงินแล้ว 

441 วิทยาศาสตร์การกีฬา 60 36 28 

จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นหลักสูตร  
ที่น่าสนใจและมีจ านวนผู้สมัครสนใจเข้ามาศึกษาต่อเป็นจ านวนมาก แต่คณะยังขาดเรื่องของครุภัณฑ์และอุปกรณ์  
ในการเรียนการสอน เพื ่อรองรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2568) 
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ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว โดยมีข้อสังเกตและความเห็น
เพ่ิมเติม ดังนี้  

ประธานที่ประชุมให้ข้อสังเกตว่า เรื่องนี้เก่ียวข้องอะไรกับคณะกรรมการชุดนี้ 
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  สุขแจ่ม) กล่าวว่า ต้องการทราบน โยบายเพื่อสนับสนุน

หลักสูตรดังกล่าว 
ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ท่านอยู่ภายใต้ฐานอ านาจผู้ใด 
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  สุขแจ่ม) ให้ความเห็นว่า เรื ่องนี้ได้แจ้งให้คณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทราบแล้ว และท่านสั่งให้น าเข้าท่ีประชุม  
ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า หากท่านน าหลักสูตรนี้เข้าที่ประชุม แสดงว่าการบริหารงานภายใน

คณะของท่านไม่มีประสิทธิภาพจึงต้องเข้าที่ประชุมในวันนี้ แต่หากท่านมีประเด็นอื่น เช่น สถานที่  ซึ ่งมีภาพรวม
นอกเหนืออ านาจของคณะ แบบนี้สามารถน าเข้าได้  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา จันทร์ผา) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเปิดการเรียนการสอนในปีนี้ 
และมีนักศึกษาค่อนข้างมากพอสมควร ด้วยขีดจ ากัดในเรื่องของพื้นที่ ซึ่งบางพื้นที่เกินอ านาจของทางคณะ สาขา และ
ที่น าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมในวันนี้ คือ เนื่องจากว่าไปสอดคล้องกับการใช้พื้นที่ของส่วนรวม จึงคิดว่าอาจจะต้องขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมเพ่ือไปบริหารจัดการต่อไป 

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า คือ ขอมติที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบ จริง ๆ ได้มอบนโยบายไปแล้ว และ
ส่งเรื่องให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  สุขแจ่ม) โดยตรง เรื่องของเยอรมัน ซึ่งท าดีมาก ขนาดเป็นเพียง
บริษัท ซึ่งท าในเรื่องของสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ปัญหาที่เกิดคือ อาคารของกองพัฒนานักศึกษา โซนด้านล่างที่เป็น 
ห้องกระจก ควรท าเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ เนื่องจากห้องประชุมของมหาวิทยาลัยมีหลายที่แล้ว ในอนาคตอาจจะยุบ
กองพัฒนานักศึกษาให้มาอยู่รวมกันที่ตึกส านักงานอธิการบดี (อาคาร 32) เป็น one stop service  บางพ้ืนที่ท่านต้อง
โอนให้กับสาขาดูแล แต่การเช่าพื้นที่ยังคงเป็นอ านาจของมหาวิทยาลัย ห้องกระจกควรท าเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์  
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน เพราะฉะนั้นพื้นที่อาคารสามารถใช้ได้หมดเพื่อเป็นพื้นที่การศึกษา แต่จะขอมอบ
นโยบายคือ พื้นที่ของกองพัฒนานักศึกษา ท่านต้องไปประสานหารือกับกองพัฒนานักศึกษาอีกครั้ง และในเรื่องของ
การซ่อมบ ารุงช่วยก ากับดูแลด้วย ซึ่งได้รับการแจ้งมาว่าอาคารกองพัฒนานักศึกษารกมาก ทั้งนี้ ขอให้ผู้อ านวยการ
กองกลางไปส ารวจด้วย เนื่องจากกองพัฒนานักศึกษาแจ้งว่า ได้แจ้งไปยังกองกลางหลายครั้งแล้ว  

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  สุขแจ่ม) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในปีแรกได้มีการประสานกับ
หน่วยงานเครือข่ายที่เก่ียวข้อง และได้นักกีฬามาสมัครแล้ว ยอดสมัคร จ านวน 40 คน มีข้ึนทะเบียนไว้ 36 คน ได้ช าระ
ค่าบ ารุงการศึกษาแล้ว จ านวน 28 คน คิดเป็น 82%  
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ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ชี้แจงข้อมูลให้ชัดเจน ไม่ต้องน าเรื่องของคณะที่มียอดนักศึกษา 
มาแจ้ง  

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  สุขแจ่ม) กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องการให้มหาวิทยาลัยออก
นโยบายในการจัดสรรพื้นที่ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนตามประเด็นข้างต้น  

ประธานที ่ประชุมกล่าวเพิ ่มเติมว่า สนามฟุตบอลท่านสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  
ส่วนโรงยิมก็สามารถใช้ได้ แต่ท่านต้องช่วยกันดูแลและบ ารุงรักษา  ทั้งนี้ หากท่านจะเปิดหลักสูตรใดท่านต้องมีการ
วางแผนเรื่องวัสดุครุภัณฑ์มาล่วงหน้า และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ท่านได้เสนอขอหรือไม่ หากไม่ได้รับจัดสรร
แสดงว่าคณะให้ priority ไว้ล าดับท้าย ท่านต้องไปหารือกับคณะ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา จันทร์ผา) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า  
ในเรื่องนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายในคณะ แต่ส่วนใดที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา 
หากเป็นไปได้ จะขออนุญาตใช้พ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ท าเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ซึ่งเก่ียวข้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า สปอร์ตคอมเพล็กซ์ผมต้องการให้เชื่อมโยงกับโรงแรม ยกตัวอย่างเช่น 
โรงแรม พอมีแขกที่มาพัก ต้องการใช้บริการยิม จะก่อให้เกิดรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยในอนาคต เพราะฉะนั้นท่านต้อง
ด าเนินการเสร็จสิ้น และเชื่อมโยงกับกองพัฒนานักศึกษา อาจจะมีการสมัครเป็นสมาชิก นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
ก็สามารถใช้ได้ มีการออกก าลังกาย มีเทรนนิ่งหรือผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเทรนเนอร์  เหมือนที่เอกชนท าแต่ท าอยู่ในรูปของ
มหาวิทยาลัย หรือท่านสามารถที่จะ contact กับบริษัทภายนอก โดยใช้ในการจัดการเรียนการสอน และให้หารือ
ร่วมกับรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา  ค าจริง)  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ แนวทางการพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวก สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568) ตามที่เสนอ และอนุญาตให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้พื้นที่ของกองพัฒนานักศึกษา 
เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ โดยหารือร่วมกับรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สัญญา  ค าจริง) และกองพัฒนานักศึกษาในการบูรณาการเชื่อมโยงหลักสูตรกับพื้นที่ต่าง ๆ  ที่กองพัฒนานักศึกษาดูแล รวมทั้ง
เห็นควรให้มีการปรับปรุงห้องกระจก (อาคาร 27) เป็นอาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ เพื่อเป็นสถานที่ออกก าลังกายของบุคลากร 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ   

5.1  แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2568 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 

17 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา นั้น  

ทั้งนี ้ เนื ่องจากมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั ้งที ่ 4/2568 ในวันพุธที่  
9 เมษายน 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้เลื่อนวันประชุมฯ จากเดิม “วันพฤหัสบดีที่ 
17 เมษายน 2568” เป็น “วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568” ส่วนเวลา และสถานที่คงเดิม  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2568  

5.2  ก าหนดการลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานขับเคลื่อนงานด้าน อววน. ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสุภัทรา  วิลามาศ) กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากตามที่คณะรัฐมนตรีมีก าหนดจะมา 

ลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงานฯ ที่มหาวิทยาลัย และได้เลื ่อนการลงพื้นที่ออกไปนั้น ทั้งนี้ ได้รับการประสานงาน  
จาก อว. ว่า ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นายศุภชัย  ใจสมุทร)  
จะมาลงพื้นที่เพื่อติดตามการด าเนินงานขับเคลื่อนงานด้าน อววน. ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันอังคารที่  
13 พฤษภาคม 2568 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ ่งกิจกรรมแรกเป็น กิจกรรม Morning Talk และเยี ่ยมชม 
บูธนิทรรศการ (ประมาณ 15 บูธ) รายงานผลการด าเนินการส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน อววน. สนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของมหาวิทยาลัย และของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา กิจกรรม
เสวนา อยุธยาเมืองสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี บูรณการศาสตร์และศิลป์พัฒนาพื้นที่อย่างยั่ งยืน ทั้งนี้ 
เห็นควรให้ท่านอธิการบดีได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นเลขานุการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ และ
คณบดีแต่ละคณะซึ่งผู้รับผิดชอบบูธนิทรรศการต่าง ๆ  

ประธานที่ประชุมสอบถามเพิ ่มเติมว่า ในส่วนของงบประมาณในการด าเนินการหน่วยงานใดเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสุภัทรา  วิลามาศ) กล่าวชี้แจงว่า ในส่วนของงบประมาณในการด าเนินการ อาทิ 
เรื่อง ค่าอาหารหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทางออแกไนซ์ของกระทรวง อว. เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เรื่องนี้ควรเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ หลังจากนั้นให้ท่านท าหนังสือแจ้งอธิการบดี
ให้ทราบโดยตรงต่อไป 

ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสุภัทรา  วิลามาศ) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า มีเรื่องที่จะขอหารือในที่ประชุม เรื่อง
ของสถานที่ที่จะจัดในช่วงเช้า และได้หารือร่วมกับรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพิรุฬห์  วัชรศรีส าเริง) แล้วว่า 
หากจะใช้พื้นที่ที่หอประชุมฯ เกรงว่าพื้นที่จะใหญ่เกินไป จึงได้ปรึกษากับทางโรงแรม อาจจะใช้พื้นที่ของทางโรงแรม  
ในการรับรองแขกหรือผู้ทีม่าร่วมงานดังกล่าว  
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ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เรื่องนี้ให้เป็นเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ส่วนการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
และผลการด าเนินงานให้ท่านน ามาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งถัดไป  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้ช่วยอธิการบดี (นางสุภัทรา   
วิลามาศ) ประสานหารือการด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

5.3  การเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ ไปเป็นมหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐ (ออกนอกระบบ)  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ตามที่ได้รับทราบว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปลี่ยนสภาพ 
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ครม.ได้เห็นชอบ  
ร่าง พรบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ... เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การเสนอต่อที่ประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณา ผมเคยได้ให้นโยบายเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลา 3 ปี ในการที่จะน าพามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 
และมหาวิทยาลัยมิอาจหลีกเลี ่ยงการออกนอกระบบในอนาคตได้ และเคยได้มอบหมายให้ผ ู ้ช ่วยอธิการบดี  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) ให้มีการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการดังกล่าว และสอบถาม
ความคืบหน้าในการด าเนินการว่าด าเนินการไปอย่างไร  

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) กล่าวชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยเริ่มวางแผน
ในการเตรียมความพร้อมที่จะออกนอกระบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 โดยวางแผนการด าเนินการว่าจะด าเนินการอย่างไร 
ตั ้งแต่การแต่งตั้งค าสั ่งคณะกรรมการ การน าร่างแผนไปรับฟังความคิดเห็น และด าเนินการจัดท าร่างกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ แต่เนื่องจากขณะนี้ยังไมไ่ด้เริ่มด าเนินการใด ๆ ท าเฉพาะแผนออกมา  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เนื่องจากให้ชะลอไว้ก่อนใช่หรือไม่ แต่ตอนนี้ขอมอบให้ผู ้ช่วยอธิการบดี  
(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) ด าเนินการต่อหรือจะใช้วิธี revise คณะกรรมการใหม่ เนื่องจาก
คณะกรรมการบางท่านเกษียณอายุราชการไปแล้ว และจัดท าค าสั่งแต่งตั้งใหม่ โดยในช่วงนี้ให้เป็นการจัดเตรียมเอกสาร
ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายทั้งหมด โดยประสานงานกับ มทร.ธัญบุรี เพ่ือขอข้อมูลดังกล่าว ส่วนการออกนอกระบบทุกท่าน
ไม่ต้องเป็นกังวล ระบบเหมือนเดิม แต่กระบวนการจะมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งตอนนี้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีการ
ปรับตัวไปแล้วประมาณ 95% ทั้งนี้ ต้องท าความเข้าใจกับทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยจากบริบทการเปลี่ยนจากระบบ
ราชการมาเป็นระบบพนักงานมหาวิทยาลัย การบริหารงานจะมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยเป็นการประเมินจากความรู้
ความสามารถและสมรรถนะในการท างานของบุคลากร ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วน
ราชการ ไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ออกนอกระบบ) และรายงานความคืบหน้าให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป  
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5.4  การมอบรางวัลการขับเคลื่อนการจัดอันดับเว็บไซต์ Webometrics Ranking โดยมีจ านวน Backlink และ 
External Inbound Links สูงสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อันดับ 1 – 3 

ตามที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ 
ของ Webometrics เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท ากิจกรรมการแข่งขันการขับเคลื่อน Webometrics โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดท าคอนเทนต์
และแชร์ข้อมูลไปยังเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ  และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท าเกียรติบัตรใหก้ับ
หน่วยงานได้รับรางวัลอันดับ 1 – 3  ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้กับหน่วยงาน และจัดมอบเกียรติบัตรในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นั้น 

ในการนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท าเกียรติบัตรการขับเคลื่อนการจัดอันดับเว็บไซต์ 
Webometrics Ranking โดยมีจ านวน Backlink และ External Inbound Links สูงสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิจ านวน 3 อันดับ ดังรูปภาพด่านล่างนี้ 

1. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
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3. สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพื่อโปรดทราบการมอบรางวัลการขับเคลื่อนการจัดอันดับเว็บไซต์ Webometrics Ranking โดยมีจ านวน Backlink และ 
External Inbound Links สูงสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อันดับ 1 – 3    

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ และปรบมือแสดงความยินกับหน่วยงาน 
ที่ได้รับรางวัลการขับเคลื่อนการจัดอันดับเว็บไซต์ Webometrics Ranking จ านวน 3 หน่วยงาน ซึ่งมีจ านวน Backlink 
และ External Inbound Links สูงสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อันดับ 1 – 3 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.  

 

      ลงชื่อ                                       ผู้จดรายงานการประชุม 
          (นางสาวชญาธร  ปลื้มปั่น) 

                  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 
                           ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
 

 

      ลงชื่อ                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางณัฐกานต ์ ม่วงเขียว) 

   นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ 
                  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

                            กรรมการและเลขานุการ 
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หมายหต ุ:  รายงานการประชุมฉบับนี้ ใช้โปรแกรม Microsoft 365 มาสนับสนุนในการถอดเสียงจากการประชุม 

มาเป็นข้อความ หากท่านต้องการดูรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประชุม  
ได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


